
พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รวมประชาสัมพันธกิจกรรมของขวัญปใหม พ.ศ.2565 ที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบใหแกประชาชน พรอม

เชิญชวนประชาชนทุกคนสวดมนตขามปเพ� อความเปนสิริมงคลในการเริ่มตนป 2565 ที่ทําเนียบรัฐบาล

ลูกหมีมาแน�‘ปอม’ไมสงชุมพร

ถึง4ม.ค.สกัดโอมิครอนใหแคนทท.ลงทะเบียน2แสนคน
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‘คนละคร่ึงเฟส4’เร่ิมมี.ค.

ซานตาตูแจกปใหมสะบัด

ไทยโพสต • “กองสลาก” ฮึ่มลาง  

บางกลุมดอทคอม หลังเจอกวานซื้อ

จากรายยอยไปขายตอผานแอปพลิ

เคชัน ดันราคาลอตเตอรี่ในตลาดพุง

กระฉูด ลุนประชุมบอรด 23 ธ.ค.นี้ 

เคาะแผนแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ลอม

คอกคนได โควตาจําหน�าย

นายธนวรรธน พลวิชัย กรรม 

การสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล 

ในฐานะโฆษกสํานักงานสลากฯ เปด

เผยวา ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ จะมีการ

ประชุมคณะกรรมการสลากฯ

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ประชุมดวน ศบค. 

เคาะมาตรการสกัดโอมิครอน สั่งระงับรับ                                                 

นักทองเท่ียวลงทะเบียน Test & Go และ 

Sandbox เขาไทยช่ัวคราว เวนผูลงทะเบียน

ในระบบแลว 2 แสนคนเขาได แตตอง

ตรวจเชื้อ RT-PCR 2 รอบ รายงานตัว

ใกลชิด มีผล 21 ธ.ค.-4 ม.ค.65 ยํ้าจัดเคาต

ดาวนปใหมคงเดิม แคยึดโควิดฟรีเซตติง

เขมขน “อุนทิน” เผยพบผูติดเชื้อโอมิครอน

แลว 97 ราย “ครม.” ไฟเขียวใชเงินกู 3.59 

หม� นลาน ซื้อไฟเซอร-แอสตราฯ 90 ลาน

โดส พรอมเยียวยาคนบันเทิงกลางคืน “รอง

โฆษกรัฐบาล” ชี้เด็ก 5-11 ขวบฉีดวัคซีนผู

ปกครองตองอนุมัติและใชฉีดเขากลามเนื้อ 

ลดปริมาณลงเหลือ 10 ไมโครกรัม “สพฐ.” 

สํารวจพบมีเด็ก 1 ลานคนเขาขาย

ที่ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 21 ธ.ค. 

ตั้งแตชวงเชา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เปนประ                

ธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประ 

จําสัปดาห จากนั้น พล.อ.ประยุทธ ในฐานะ

ผูอํานวยการศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) หรือ ศบค. ไดเรียกประชุมดวน 

ศบค. ที่ตึกสันติไมตรีตอทันที

พล.อ.ประยุทธใหสัมภาษณภายหลัง

เสร็จสิ้นการประชุม ศบค.วา การพิจารณา

มาตรการตางๆ ตนในฐานะประธาน ก็ตอง

พิจารณาไปในรายละเอียด แตแนวทางการ

ปฏิบัติผูปฏิบัติมีอยูแลว สรุปงายๆ ขณะนี้

คนที่เขามาทองเที่ยวในไทย 1.1 แสนคนที่

เขามาแลว ทั้งชองทาง Test & Go และ 

Sandbox จากที่ขออนุมัติเขามาประมาณ 2 

แสนราย เหลือประมาณ 9 หม� นคน ซึ่งเรา

จําเปนจะตองดูแล ติดตาม

กรุงเทพฯ • “วิษณุ” ปดไขกอกเวลานี้                          

แตย้ําไปเม� อสิ้นรัฐบาล “ประวิตร” นั่งหัว

โตะประชุม กก.บห.พรรค ตกลงสงชิงเกาอี้ 

ส.ส.แคสงขลา สวน “ชุมพร” ปลอยผาน 

“สุชาติ” ยกเหตุผลมี ส.ส.ในพื้นที่ 4 เขต 

ถือเปนขาใหญ ตองขยายพื้นที่จะไดระดม

สรรพกําลังลุยที่เดียว ปดเกี๊ยะเซียะกวน

ลูกหมี “กาวไกล” สงดวยทั้ง 2 เขต หวัง

ทดสอบกระแสพรรค เพ� อไทยรับ “วิฑูรย” 

มีเจรจายายขามวิกจริง แตยังไมชัดเจน 

เม� อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ใหสัม                                                        

ภาษณ์ถึงกระแสข่าวเตรียมลาออกเพ่ือวาง 

มือทางการเมืองวา พูดเอาไวหลายเดือนแลว 

เปนการปรารภเลนกัน หมายความวาเม� อ

สิ้นรัฐบาล เม� อถามย้ําวาไมใชวาเดี๋ยวนี้ใช

หรือไม นายวิษณุโบกมือปฏิเสธพรอมระบุ

วา ไมไดหมายความวาตองเดี๋ยวนี้ เม� อสิ้น

รัฐบาลนะ

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                                                        

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ไดหยุดเดินเขาตึกไทยคูฟาเม� อเจอ                                                     

ส� อมวลชนถามคําถามนี้ พรอมหันไปถาม

คณะทํางาน และนายธนกร วังบุญคงชนะ                                                      

โฆษกประจําสํานักนายกฯ กอนกลาววา กระ                                                                    

แสมาจากไหน มาจากเสาไฟฟา เปนกระแส

ไฟฟาหรือเปลา ไมไดยินเลยนี่ 

ทําเนียบฯ • คนไทยเฮ! ครม. “ซานตาตู”                                                              

จัดหนักแจกของขวัญปใหมจากทุกกระทรวง 

กระตุนเศรษฐกิจชุดใหญ ไฟเขียว “คนละ

ครึ่ง เฟส 4” เริ่ม มี.ค.-เม.ย.65 ชอปดีมีคืน 

ป 65 คาดเม็ดเงินหมุนเวียน 42,000 ลาน

บาท บัตรคนจนรอบใหมรอเคาะสัปดาหหนา

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 21  ธันวา                    

คม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม

คณะรัฐมนตรี (ครม.) วาที่ประชุม ครม.มี

มติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4                              

เพ� อกระตุนเศรษฐกิจในประเทศ ทั้งนี้ โครง 

การคนละครึ่ง ระยะที่ 3 กําลังจะสิ้นสุด

โครงการลงในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งคาดวาน�า

จะมีงบประมาณเหลือจากโครงการคนละ

ครึ่ง ระยะที่ 3 ราว 10,000 ลานบาท โดย

จะเริ่มตนในเดือน มี.ค. ถึง เม.ย.65 เปน

ระยะเวลา 2 เดือน เพ� อกระตุนเศรษฐกิจ 

รักษากําลังซ้ือ เน� องจากโครงการน้ีไดรับการ

ตอบรับคอนขางดี และเห็นผลลัพธที่คอน

ขางเปนรูปธรรม  รัฐบาลจึงเดินหนาเพ� อทํา 

ให โครงการนี้เกิดขึ้นตอไป

ทั้งนี้ ยอดผูลงทะเบียนโครงการคน                                                          

ละคร่ึง ระยะท่ี 3 มีประมาณราว 28 ลาน   

คน ซึ่งยังมีผูไมไดสิทธิหรือใชวงเงินครบ                                                            

ตามกําหนด จึงทําใหมีเงินเหลือจากโครงการ                                                             

ทําใหสามารถนํามาดําเนินตอในระยะที่ 4 

ได นอกจากนี้ ที่ผานมาโครงการคนละครึ่ง 

ระยะที่ 3 ทําเงินสะพัด

เสียงเตือนจาก WHO

สอท.ชี้

ยอดผลิตรถยนตยังปง

WHO: ‘ยกเลิกงานฉลอง

ดีกวา

เสี่ยงชีวิตตองดับสูญ’

กรุงเทพฯ • “ปชป.” ปลื้ม “ดร.เอ” กระแส

ดีฟตปง ตั้งใจทํางานเพ� อชาว กทม. พรอม

ลุยลงพื้นที่ตอเน� อง ดาน “สุชัชวีร” โชววิชัน

ซอมคูระบายน้ําทวม แนะใชคานเหล็กค้ํา

ยัน “กาวไกล” จอเปดตัวผูสมัครผูวาฯ กทม. 

23 ม.ค.นี้ “ชัยวุฒิ” ยังไมไดยินช� อ “มาดาม

แปง” สงชิงในนาม พปชร. “ปอม” ไมสน 

“ชัชชาติ-ดร.เอ” เริ่มลงพื้นที่ อางยังไมเปด

รับสมัคร 

เม� อวันท่ี 21 ธันวาคม นางดรุณวรรณ 

ชาญพิพัฒนชัย เลขานุการคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ

รองโฆษกพรรคประชาธิปตย (ปชป.) กลาว

ถึงกระแสคนกรุงเทพฯ ที่มีตอนายสุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ ผูสมัครผูวาฯ 

กทม. สังกัดพรรคประชาธิปตย วา จากการ

ลงพ้ืนท่ีคร้ังแรกวานน้ีท่ีเขตบางรัก นายสุชัช

วีร ไดรับการตอนรับจากพี่นองประชาชน

เปนจํานวนมาก และจดจํานายสุชัชวีร ได

ทันทีที่พบเห็น จากผลโพลหลายสํานักที่ได

ทําการสํารวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ 

ที่มีสิทธิเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ในชวงสัปดาห

ที่ผานมา พบวา นายสุชัชวีรมีคะแนนความ

นิยมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากเปดตัว

เปนผูสมัครสังกัดพรรค ปชป.ไปไดเพียงสัป 

ดาหเดียว 

อานตอหนา 16

อานตอหนา 3

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  22  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  แรม  3  ค่ํา  เดือน  1  ปฉลู

กาแฟดำ

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9171

อิสรภาพแหงความคิด

กองสลากฮึด

แกหวยแพง!

ปราบออนไลน

ปชป.ตีปบดร.เอ

กก.เปดตัว23มค.

พปชร.ยังแทงกั๊ก
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ปดประเทศช่ัวคราว
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2 ในประเทศ

สัญญาณหามการดตก

าพรวมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโควิด-19 ในชวง 2-3 สัปดาห

ที่ผานมา มีแนวโนมลดลงอยางตอเน� อง จากผูติด

เชื้อรายใหมอยูที่ 8,000-9,000 รายตอวัน ลดลงมาทรงตัว

อยูระดับ 2,000-3,000 รายตอวัน แตกระน้ันยอดผูติดเชื้อ

โควิด-19 กลายพันธุ สายพันธุ โอมิครอนกลับเพิ่มสูงขึ้นอยาง

รวดเร็ว มีการแพรกระจายเชื้อจากเดิมเฉพาะผูเดินทางมา

จาก 8 ประเทศแอฟรกิา จนมาพบผูหญงิไทยรายแรกท่ีตดิเชือ้

ภายในประเทศ ที่สุมเสี่ยงเชื้อจะแพรกระจายไปสูคนใกลชิด

ดวย ถอืเปนสญัญาณเตือนคนไทย โดยเฉพาะใกลชวงเทศกาล

ปใหม ซึ่งจะมีวันหยุดยาวๆ ติดตอกันหลายวัน มีการเดินทาง 

มีการเคล� อนยายไปทองเที่ยวและกลับภูมิลําเนา โอกาสที่เชื้อ

โควดิ-19 สายพนัธุตางๆ จะแพรกระจายมสูีง มาตรการความ

เขมงวดทีก่ระทรวงสาธารณสขุกาํหนดไวจะตองไมมองขาม จะ

ตองไมละเลย จะตองไมการดตก ไมเชนนั้นหลังเทศกาลแหง

ความสุขตัวเลขผูติดเชื้อรายใหมจะเพิ่มสูงขึ้น

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณผูติดเชื้อ

โควิด-19 ประจําวันที่ 21 ธันวาคม 2564 พบผูปวยรายใหม 

2,476 คน เปนการติดเชื้อในประเทศ จากระบบเฝาระวังและ

ระบบบริการ 2,358 คน และการคนหาเชิงรุกในชุมชน 41 คน 

จากเรอืนจาํ/ทีต่องขงั 47 คน และผูเดินทางจากตางประเทศ 30 

คน และเสยีชวีติเพ่ิม 32 คน สงผลใหผูปวยยนืยนัสะสมตัง้แตป 

2563 มจีาํนวน 2,196,529 คน มผีูปวยหายเพิม่ 3,649 คน รวม

หายปวยแลว 2,136,197 คน อยูระหวางการรักษา 38,892 คน 

เสียชีวิตรวม 21,440 คน จังหวัดที่มีผูติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุด 

ไดแก กรุงเทพฯ ชลบุรี นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ สงขลา 

เชียงใหม สุราษฎรธานี ตรัง กระบี่ นครสวรรค และพิษณุโลก

ขณะที่ยอดการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอน 

ลาสุดมีผูติดเชื้อรายใหม 97 ราย ที่สําคัญเริ่มกระจายไปหลาก

หลายพื้นที่ อยางที่จังหวัดเชียงรายพบนักทองเที่ยวชาวอังกฤษ 

เพศชาย อายุ 36 ป ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตองสงสัยเขาขาย

สายพันธุ โอมิครอน มีประวัติเดินทางจากประเทศอังกฤษไป

เปลี่ยนเคร� องบินที่นครดูไบแลวเดินทางตอมายังทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ เขารับการตรวจ RT-PCR พบผลตรวจเปนลบจึง

พักที่โรงแรม 2 คืน กอนเดินทางดวยเคร� องบินไปยังจังหวัด

เชียงใหม พรอมเพ� อนชาวอเมริกัน 3 คน จางรถยนตพาไปสง

ทีจ่งัหวดัเชยีงราย แวะเทีย่ววัดรองขุน จากน้ันเขาพักท่ีโรงแรม

แหงหนึ่งในอําเภอเชียงของ กระทั่งชวงเย็นพบมีไขสูงและเจ็บ

คอเล็กนอย ตรวจ ATK ปรากฏผลเปนบวก ทําใหมีกลุมเสี่ยง

สูงเปนเพ� อนและคนขับรถรวม 4 คน และมีกลุมเสี่ยงต่ํา 4 

คน เปนตน

มาตรการเบื้องตนท่ีรัฐบาลโดยศูนยบริหารสถานการณ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีพลเอก

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม เปนประธาน นํามาใชเพ� อปองกันการแพร

ระบาดเชื้อโควิดโอมิครอนในชวงนี้ โดยมีคําสั่งปดรับนักทอง

เที่ยวรายใหมเขาประเทศไทย ปดลงทะเบียนไทยแลนดพาสใน

ระบบ Test & Go ตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เปนตนไป 

สวนนกัทองเทีย่วทีค่างอยูในระบบ 90,000 คน ทีจ่ะเดนิทางเขา

มา ตองมกีารควบคมุการแพรระบาดของโรคโดยผูทีล่งทะเบยีน 

Test and Go มากอนหนานีส้ามารถเดินทางเขาประเทศภายใน

เง� อนไขเดิมไดถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 เทานั้น และจะเพิ่ม

การตรวจ RT-PCR อีก 1 ครั้ง หลังจากนั้นจะเหลือเพียงการ

เขาสูระบบกักตัว 7 วัน และเดินทางผานระบบแซนดบ็อกซ ที่

จังหวัดภูเก็ต 

เราเช� อวามาตรการทีร่ฐับาลนาํมาใชน�าจะชวยสกดัการ

แพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ โอมิครอนไดในระดับ

หนึ่ง แตสิ่งสําคัญที่จะชวยสกัดกั้นปองกันโควิด-19 ไมวาจะ

เปนสายพันธุ ใดๆ หรือเปนสายพันธุ โอมิครอนที่มีการติดเชื้อ

ไดงายและแพรระบาดไดเร็วกวาสายพันธุอ� น คือพวกเราทุก

คนจะตองดูแลตัวเอง เหมือนอยางท่ีนายกรัฐมนตรีพลเอก

ประยุทธขอใหประชาชนปองกันตัวเองขั้นสูงสุด อยาชะลาใจ

ในชวงวันหยุดยาวชวงเทศกาลปใหม เครงมาตรการ COVID 

Free Setting หลีกเลี่ยงงานปารตี้ หลีกเลี่ยงจุดที่มีผูคนหนา

แน�น หากใครยังไมไดรับวัคซีน หรือใครไดรับวัคซีนยังไมครบ

ใหรีบดําเนินการอยางเรงดวน เพ� อหางไกลจากการติดเชื้อโค

วิด-19 ทุกๆ สายพันธุ.

ภ

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 

ส.ส.กทม.ในฐานะโฆษกพรรคกาวไกล

“แมตองลงเลือกตั้งซอมในพื้นที่ที่มีอิทธิพล ก็ไมหวั่นไหว 

พรอมตอสู และเปนการบอกประชาชนวา หากตัดสินใจเลือกผู

สมัครของเราที่กลาชนกับผูมีอิทธิพลในพื้นที่ คงจะกลาทําเร� อง

ตางๆ ในสภาฯ เชนกัน”

ประชาชน นโยบายสาธารณะจึงเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มุง

เนนสรางผลประโยชนใหกับประชาชนและพัฒนาชีวิตประชาชนให

ดีขึ้น

ตัวอยางนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมที่แตละประเทศจัดทํา

ขึ้นมีขอบเขตคือ การปกปองและเชิดชูสถาบันผูนําสูงสุดแหงรัฐ การ

รักษาความมั่นคง การลดความเหล� อมล้ํา การสรางโอกาสเขาถึง

บริการของรัฐ ระบบการศึกษา การสนับสนุนศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม การบริการสาธารณสุข ความรวมมือดานเศรษฐกิจของ

ประเทศ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย นวัตกรรม 

ความมั่นคงทรัพยากร การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มี   

ธรรมาภิบาลและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตองการรับรูและการมีสวน

รวมในกระบวนการทางนโยบายใหประชาชนเขารวมในการกําหนด

นโยบายดวย

นโยบายเชิงสังคมตองใหความสําคัญกับหลักนิติธรรม ใหเสมอ

ภาคกันดวยหลักคุณธรรม จะตองไดรับการ บริการสาธารณะที่เสมอ

ภาคกันอยางทั่วถึง ใหความสําคัญกับความโปรงใส รวมถึงการรับ

รูขอมูลขาวสารที่ถูกตองเปนจริงดวย การพรอมรับการตรวจสอบ

สามารถตรวจสอบไดในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน มีประสิทธิภาพ

เนนผลผลิต ประหยัด มีประสิทธิผล เนนเร� องของการบรรลุเปาหมาย 

เนนการมีสวนรวม เปดใจใหกวางพรอมที่จะใหทุกฝายทั้งเห็นดวยและ

ไมเห็นดวยเขารวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ� อลดความขัด

แยงที่เกิดขึ้น ไมละเลยตอเสียงสวนนอย 

ที่ผานมาการสรางนโยบายเชิงสังคมที่เปนนโยบายของ

พรรคการเมืองกอนการเลือกตั้ง ไมคอยใหความสําคัญกับบริบทและ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกเทาที่ควร โดยขณะนี้

ปรากฏการณทั่วโลกสรางแรงกระทบตอประเทศไทยทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม การเมืองการปกครองเกือบทุกครั้ง แมประเทศไทยพยายามดีด

ตัวเองดวยความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา

แบบกาวกระโดดทั่วโลก ดวยนโยบายไทยแลนด 4.0 ทามกลางการ

เปลี่ยนแปลงที่ประเทศมีกับดักทางการเมืองและความเหล� อมล้ําทาง

สังคมที่ถางออกจากกันมากขึ้น ทําใหสังคมที่มีความซับซอนมาก

ขึ้นเปนความเปลี่ยนแปลงที่เช� อมโยงการพัฒนาในทุกมิติ ซึ่งความ

พยายามในการยกระดับนโยบายเชิงสังคม จากไทยแลนด 4.0 ไปสู 

“Value–Based Economy เศรษฐกิจที่ขับเคล� อนดวยนวัตกรรม ที่มี 

นโยบายประชารัฐ” ยังไมแรงพอ เน� องจากมีปจจัยทางการเมืองของ

ไทยที่แมจะเปน “ประชาธิปไตย แตการมีสวนรวมในประชาธิปไตยยัง

ไมเพียงพอ” ประชาชนมีสวนรวมในทางการเมืองและในการบริหาร

ราชการในพื้นที่ซึ่งถูกตีกรอบไวคอนขางแคบ มีความจํากัด โดยการ

ต� นตัวของประชาชนในเร� องสิทธิมนุษยชน ความเปนธรรม ความ

โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะพบวาตามส� อออนไลน

หลายสํานักมีประชาชนเรียกรองความเปนธรรมในสังคมมาก

ขึ้น มีการรวมตัวเปนกลุมประชาสังคมและเริ่มเรียกรองเขามามี

สวนรวมในกระบวนการตัดสินใจและบริหารงานภาครัฐที่โปรงใส

เปนธรรม รวมทั้งการเปดพื้นที่ใหประชาชนเขามีสวนรวมในการ

บริหารราชการโดยตรง 

พรรคการเมืองฝายรัฐบาล และพรรคการเมืองอีกหลาย

พรรคก็มองเห็นปรากฏการณนี้และคงจับอารมณความรูสึกของ

ประชาชนทุกวันนี้ ไดเชนกัน ทุกฝายจึงตองหันมาเริ่มกันอีกครั้ง

ที่การทบทวนนโยบายสาธารณะเชิงสังคมของแตละพรรควาทํา

อยางไรจะกําจัดความทุกขยากของประชาชนได การบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีนั้นตองมีธรรมาภิบาล ตองมุงใหการบริการและ

คุมครองสวัสดิภาพของประชาชนที่ถูกกําหนดไวในบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

อยางไรก็ตาม นโยบายสาธารณะเพ� อสังคมตองเกิดขึ้นจาก

ความตองการของประชาชนในพื้นที่ของตนเอง วาตองการอะไร 

และจะมองทิศทางและโอกาสในชุมชนเปนอยางไร ที่สําคัญตอง

รูจักทรัพยากรในชุมชน ทองถิ่นของตนเองใหชัด จึงจะนําหลัก  

ธรรมาภิบาล อยางเชน ความโปรงใส การมีสวนรวมหรือหลัก

ความคุมคามาปรับใชไดจริง และหามุมมองในการสรางนวัตกรรม

ที่สอดคลัองกับอัตลักษณชุมชนไดอยางเหมาะสม

การเลือกต้ังในอนาคตเปนเร� องของการช้ีชะตาประเทศไทย 

ความเปนอยูของคนไทยท้ังประเทศวาจะสามารถฝากความหวังไว

กับนโยบายพรรคการเมืองไหน และความหวังของประชาชนจะถูก

โยนท้ิงไปเชนความหวังคร้ังกอนๆ เปนท่ีแน�นอนวาพรรคการเมือง

ขณะน้ีตองจัดทัพคัดคนสมองเทพมาวางกรอบและวิเคราะหนโยบาย

พรรคการเมืองตนเองอยางละเอียดลออท่ีสุดเพ� อมัดใจคนลงคะแนน

เสียง โดยเฉพาะกลุมคนรุนใหม ท่ีตองการเห็นความเปล่ียนแปลง

คุณภาพชีวิตของตนเองท่ีจับตองได ไมใชเพียงขายฝน  

คงตองติดตามกันวา พรรคการเมืองไหนจะสงนโยบาย

สาธารณะเชิงสังคม มาตอบสนองความตองการของประชาชนได

โดนใจที่สุด เปนนโยบายเชิงสังคมที่จะชวยแกไขปญหาชีวิตความ

เปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น นโยบายสาธารณะอยางไรคือหัวใจ

ประชาชน ตอบสนองความตองการของประชาชน พัฒนาชีวิต

ประชาชน สามารถใหความมั่นใจแกประชาชนวาจะไดรับความ

เปนธรรมในชีวิตไดอยางแทจริง.

ดร.ปณัชญา ลีลายุทธ

กลุมนโยบายสาธารณะเพ� อสังคมและธรรมาภิบาล

องทัศนคติวัยรุนไทยที่มีสิทธิ์กาบัตรเลือกตั้งครั้งแรกใน

ศึกเลือกตั้งที่ถือวางวดเขามาทุกวัน พรรคการเมืองไหน

จะมัดใจ ควาคะแนนของวัยรุนกลุมนี้ ไปครอง ความ

ยุติธรรม ความโปรงใส ที่มาพรอมกับสิทธิ เสรีภาพบุคคล ที่มี

กลุมวัยรุนหลายๆ พื้นที่ กําลังเรียกรองจากรัฐและตองการให

สังคมมีการเปดกวางและยอมรับฟงความตองการของกลุมตน จะ

มีพรรคการเมืองไหนสรางนโยบายเชิงสังคมเพ� อตอบสนองความ

ตองการไดบางหรือไมเพียงไร 

การเปลี่ยนแปลงสังคมที่มักจะเริ่มตนที่การยกเคร� องเร� อง

ภาวการณนําของสังคม ในแตละยุคสมัยไมใชเร� องที่ทําไดรวดเร็ว 

ประวัติศาสตรทางสังคมที่เกี่ยวกับการปกครองของประเทศหลาย

แหงทั่วโลก มีตนทุนในการเปลี่ยนแปลงที่ตองจายคอนขางแพง 

หรือที่ไมคุมทุนเสียดวยซ้ํา 

หัวใจของความเปนธรรมทางสังคม ในเชิงการเมืองการ

ปกครองจะเริ่มตนดวยนโยบายสาธารณะ (Public Policy) ที่เกิด

จากมุมมองของสังคม ที่ตองการความเทาเทียม สิทธิ เสรีภาพ 

ความเสมอภาค ซึ่งเปนเร� องอุดมคติที่หลายแนวคิดทางการเมือง 

เกือบจะทุกระบอบการปกครองกําหนดไวในธรรมนูญการปกครอง

ประเทศ เรียกอยางงายคือ กําหนดเปนนโยบายสาธารณะที่เปน

ความตองการรวมกันของสังคม

ระบบการปกครองนโยบายสาธารณะมีความสําคัญตอ

สังคมและประเทศชาติ สงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน

ทั้งประเทศ รัฐบาลตองออกนโยบายและนําไปปฏิบัติเพ� อชวย

แกไขปญหา ทําใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดียิ่งขึ้น เม� อ

ประชาชนเห็นวานโยบายของรัฐบาลมีประโยชนและตอบสนอง

ตอความตองการในการดําเนินชีวิตก็จะใหการสนับสนุนรัฐบาล

มากขึ้น 

นโยบายสาธารณะเปนสิ่งที่เอื้ออํานวยผลประโยชนและ

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธตอทั้งประชาชนและรัฐบาล นโยบาย

สาธารณะมีหลายประเภท ตามความเหมาะสม สวนการนําไป

ใชบริหารประเทศนั้นก็ขึ้นอยูกับรัฐบาลจะกําหนดและปฏิบัติ

ตามนโยบายสาธารณะแบบไหน ในการตอบสนองความตองการ

นโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล

พรรคการเมืองไหนมัดใจเด็กรุนใหม

ส

ลังที่ประชุมวุฒิสภาโหวตเห็นชอบ

รายช� อ กรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ หรือ กสทช. จํานวน 

5 รายช� อ และไมผานความเห็นชอบ 2 ราย

ช� อ ไปแลวเม� อวันจันทรที่ 20 ธ.ค.ที่ผานมา

ขั้นตอนตอไป วาที่ กสทช.ทั้ง 5 คน 

ตองนัดประชุมนอกรอบ เพ� อเลือก ประธาน 

กสทช.คนใหม ใหไดกอน จากนั้นพอไดราย

ช� อประธาน กสทช.แลว พรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานวุฒิสภาก็นํารายช� อทั้งหมดสงใหพล

เอกประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีนํา

รายช� อขึ้นทูลเกลาฯ ถวายตอไป

ถึงตอนนี้หากดูจากกระบวนการ

สรรหา-เห็นชอบรายช� อ กสทช.ชุดใหม คง

ไมมีปญหาใหนําไปสูการย� นฟองรองเพ� อลม

กระดานเหมือนในอดีต ดังนั้นนับจากนี้ก็นับ

ถอยหลังการทํางานของ กสทช.ชุดปจจุบันที่

อยูปฏิบัติหนาที่มายาวนานนับสิบป เพราะ

เขามารับตําแหน�งเม� อป 2554 หลังจากนี้

อีกไมนานจะเขาสูยุคการเปลี่ยนถายอํานาจ

การกํากับดูแล-ควบคุม กิจการกระจายเสียง

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ใน

อาณาจักร กสทช.ซอยสายลม เขาสูยุค 

กสทช.ชุดใหม ที่มีวาระการดํารงตําแหน�ง 7 

ป คุมผลประโยชนหลายแสนลานบาท

เพราะ พ.ร.บ.องคกรจัดสรรคล� น

ความถี่ที่ใชอยูปจจุบัน บัญญัติให หาก

มี กสทช.อยูไมนอยกวา 5 คนก็สามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได ไมตองรอใหครบ 7 คน ดังนั้นวาที่ กสทช.ทั้ง 5 ช� อ

ที่วุฒิสภาโหวตเห็นชอบ ก็จะเริ่มเดินหนาเตรียมเขาไปทํางาน ไมรอ 

กสทช.ใหมอีก 2 คนที่จะตองไปเปดรับสมัครและคัดเลือกอีกหลาย

เดือน จึงคาดหมายกันวา วาที่ กสทช.ทั้ง 5 คนที่เขารอบสุดทาย คง

มีการประสานกันภายในเพ� อนัดประชุมเลือกประธาน กสทช.คนใหม

ในเร็ววันนี้

ซึ่งเม� อสแกนรายช� อวาที่ กสทช.ทั้ง 5 คน จะพบวาแตละ

คนโปรไฟลไมธรรมดา อันประกอบดวย พล.อ.ท.ธนพันธุ หราย

เจริญ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการภูมิภาค - “ดร.พิรง                                                               

รอง รามสูต” อาจารยประจําคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหา 

วิทยาลัย อดีตนักขาวหนังสือพิมพ The Nation - “นพ.สรณ บุญใบ

ชัยพฤกษ” อาจารยประจําสาขาวิชาโรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล - “ตอพงศ เสลานนท” 

ที่ปรึกษาประจํารองประธาน กสทช., อดีตสมาชิกสภาขับเคล� อนการ

ปฏิรูปประเทศหรือ สปท.ในยุค คสช.และนายกสมาคมคนตาบอด

แหงประเทศไทย -  “ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย” ผูอํานวยการสถาบัน

อาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และอดีตอาจารย

คณะเศรษฐศาสตร 

ธรรมศาสตร

เริ่มเห็น

สัญญาณการวิเคราะห

ออกมาแลวกับความ

เคล� อนไหวเร� อง แคน

ดิเดตประธาน กสทช.

คนใหม โดยเฉพาะ

หากดูจากทั้งรายช� อวาที่ กสทช.ทั้ง 5 คนขางตน ถาเอาแบบชนิดที่

เรียกวาเขามาแลวสตารททํางานไดทันที ไมตองเสียเวลามานั่งเรียน

รูงานใน กสทช.กันใหม อีกทั้งเปนคนที่มีความคุนเคยกับระบบการ

ทํางานของ กสทช.เปนอยางดี

คุณสมบัติดังกลาว เต็ง 1 คงไมพน พล.อ.ท.ธนพันธุ หราย

เจริญ รองเลขาธิการ กสทช. เพราะเขามาทํางานในตึก กสทช.ตั้งแต

ป 2556 หลังโอนยายมาจากขาราชการกองทัพในตําแหน�งสุดทายคือ 

ผูอํานวยการกองแผนและวิศวกรรม กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

อวกาศกลาโหม เรียกไดวาโอนยายมาอยู กสทช.เพ� อรอจะมาสมัคร

เปน กสทช.โดยเฉพาะตั้งแตหลายปที่แลว อีกทั้งการศึกษาก็ถือวา

อยูในสายงานตรงกับงานของ กสทช.โดยตรงคือ จบปริญญาตรีและ

โทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จากมหาวิทยาลัยแหงกองทัพแหง

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ณ นครมิวนิก ซึ่งมีช� อเสียงโดงดังในทวีป

ยุโรป และปริญญาเอกสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร จากจุฬาฯ บวก

กับมีขาววาไดเสียงเชียรจากคนในตึก กสทช.คอนขางมาก เลยทําให

มีช� อลุนเปนเต็งหนึ่งประธาน กสทช.มาตั้งแตช� อเขารอบสุดทาย

อยางไรก็ตาม ก็มีกระแสขาวแนววิเคราะหวา อาจมีบางรายช� อ

รอเบียดชิงก็ได เชนช� อของ นพ.สรณ-วา 

ท่ี กสทช.ดานการคุมครองผูบริโภค ท่ีใน

แวดวงการเมืองรูจักกันดีวาเปนคนกวาง

ขวาง คอนเน็กชั่นกวางไกลทุกวงการ เปน

คนมีพวกมาก อยางปจจุบันก็มีตําแหน�ง 

เปนกรรมการอิสระ, บมจ.ศรีตรังโกลฟส 

(ประเทศไทย) บริษัท ผลิตถุงมือยางราย

ใหญของประเทศไทย ที่ผูบริหารบริษัท

สงลูกชายลงเลือกตั้งซอมที่สงขลาใน

นามพรรคพลังประชารัฐ-กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา

ตอบแทน, บมจ.โรงพยาบาลพระราม 9 ที่

ตระกูล ชินวัตร มีหุนใหญ เปนตน

ที่น�าสนใจมีกระแสขาวทางการ

เมืองวา หมอสรณมีสายสัมพันธอันดีกับ 

กลุม 3 ป. โดยเฉพาะบิ๊กในมูลนิธิปารอย

ตอ โดยร่ําลือกันวาเวลาบิ๊กคนดังกลาว

ตองการปรึกษาเร� องปญหาสุขภาพก็มักจะ

ตอสายขอคําแนะนํากับหมอสรณอยูบอย

ครั้ง ซึ่งสายสัมพันธดังกลาวเห็นไดจาก

ในยุค คสช. หมอสรณก็มีตําแหน�งเปน 

สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ หรือ สนช. และยังเคยมีช� อจะเขาไป

เปน รมว.สาธารณสุข ตอนพลเอกประยุทธ ปรับ ครม.ในยุครัฐบาล 

คสช.ดวย แตสุดทายพลเอกประยุทธก็เลือก ศ.นพ.ปยะสกล สกลสัต

ยาทร เปน รมว.สาธารณสุข จากความกวางขวางดังกลาว ทําใหพอ

มีช� อ นพ.สรณเขามาเปน กสทช. ก็เดาไดไมยากวาช� อนี้จะผานความ

เห็นชอบจากวุฒิสภาแน�นอน เพราะ ส.ว.ชุดปจจุบันจํานวนไมนอยก็

ลวนเปนเพ� อนรวมรุน สนช.กับหมอสรณทั้งสิ้น สวนช� อนี้จะไปไกลถึง

ขั้นไดเปนประธาน กสทช.หรือไม ถือวาน�าจะมีลุน

สวนจะมีช� อคนอ� นเขามารอชิงเปนแคนดิเดตประธาน กสทช.

คนใหมนอกเหนือจาก 2 ช� อนี้หรือไม ตองรอจับกระแสในชวงใกลๆ 

นัดประชุมเลือกกันอีกทีวาจะมีสัญญาณอะไรหรือไม

สําหรับภารกิจสําคัญที่รอให กสทช.ชุดใหมเขามาดําเนินการ

ตัดสินใจพบวามีอยูหลายเร� อง เชน การเขามาจัดการประมูลการ

อนุญาตใหใชสิทธิ์ในการเขาใชวงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด 

หรือการประมูลดาวเทียมไทยคมสัญญาใหม หลังกอนหนานี้ กสทช.

ลมการประมูลไปเม� อเดือน ส.ค.2564 จากสาเหตุที่มีผูย� นประมูลเขา

มาเพียงรายเดียว คือ บริษัท ไทยคม จํากัด (มหาชน) หรือ THCOM 

การเขาไปดูเร� อง การปรับโครงสรางทางธุรกิจและการควบรวม

กิจการของทรู คอรปอเรชั่น หรือ TRUE กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็ค

เซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด หรือ DTAC “ที่บางฝายยังกังวลเร� อง 

อาจสงผลกระทบตอการแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและผู

ใชบริการ, โครงการประมูลคล� น 3500 MHz, การตัดสินใจเร� องใบ

อนุญาตวิทยุชุมชนกวา 5,000 สถานี หลังที่ผานมาผูประกอบการถือ

ใบอนุญาตชั่วคราวมากวา 10 ป และการเลือกเลขาธิการ กสทช.คน

ใหม เปนตน.

ภารกิจรอน ‘กสทช.’ ชุดใหม

‘ธนพันธุ-หมอสรณ’ ลุนชิงประธาน

ห
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บแต่ได้รับเลือกเป็น หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ เมื่อ

ไม่ก่ีเดือนก่อน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน  ดูจะฟิต  

ขะมักเขม้น ลุยงานอย่างเต็มท่ี งานในสภาได้เห็นกันไป

แล้ว  หมอนักปราศรัย อภิปรายเรื่องสำาคัญๆ คอยทำาหน้าท่ีใน

สภาไม่เคยขาด  

งานนอกสภาหากเก่ียวกับพรรคเพื่อไทย ขอเพียงบอก  

ไม่ติดขัดอะไรไปลุยได้หมด ลงพ้ืนท่ีพบปะชาวนาท่ีได้รับผลก

ระทบจากปัญหาราคาข้าว พบชาวบ้านรับฟังปัญหาเศรษฐกิจ 

ปากท้อง ลุยถนนข้าวสารฟัง

เสียงสะท้อนผู้ประกอบการ 

และนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ไป

มาแล้วทั้งหมด  

งานการเมืองของพรรค 

แม้แต่พื้นที่ภาคใต้ ที่ดูเหมือน 

เพื่อไทยจะไม่ให้ความสำาคัญ

เท่าเหนือ  อีสาน แต่สำาหรับ

รอบนี้ “หัวหน้าเพื่อไทย” ลงไป

พูดคุยรับฟังปัญหาต่างๆ กับพี่

น้องปัตตานี สงขลา พร้อมแลก

เปลี่ยนประเด็นหลากหลายกับ

ชาวสตูล พัทลุง ที่มาร่วมพูดคุยด้วย จนได้ไอเดียอะไรดีๆ  

เตรียมมาต่อยอด ขยายผล บนเป้าประสงค์หวังปักธงภาคใต้

ให้ได้อีกสักครั้ง 

ส่วนงานเบาๆ  ตีกอล์ฟ เตะบอล พูดคุยเสวนาเรื่องราว

ต่างๆ  ผ่านคลับเฮาส์ งานเล้ียงรื่นเริง  ก็พร้อมลุยยามว่างเว้น

จากงานประจำา  

ไปไหนมาไหนดูจะเป็นท่ีถูกอกถูกใจแฟนคลับเพื่อไทย  ท้ัง

สาวน้อยและสาวไม่น้อย ท่ีมักจะมาพูดคุย ขอถ่ายรูปด้วย อันเป็น

ภาพคุ้นชินท่ีเห็นกันเป็นประจำา  

หลายต่อหลายคร้ัง หัวหน้าเพื่อไทยมักชักชวนเหล่าแฟน

คลับมาร่วมเฟรมกล้อง โดยท่ีเจ้าตัวเซลฟีให้เอง  

และไม่เซลฟีเปล่าๆ  ไม่กี่วันก่อนยังแนะนำาทริกต่างๆ  

การใช้นิ้วจับกล้องมือถือ ต้องถืออย่างไร  ใช้นิ้วไหนบ้าง ต้อง

ล็อกช่วงไหนของโทรศัพท์ ไม่ให้ลื่นไหลตกหล่น แถมยังได้มุม

ภาพสวยๆ ยามกดแชะชัตเตอร์ หมอชลน่านถ่ายทอดให้ฟัง

พร้อมสาธิตให้ดู  โดยหนึ่งในลูกศิษย์ที่สนใจรับฟังอย่างต้ังใจ

คือ หนูน้ำา-น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย 

แม้ได้ยินได้ฟังทริกต่างๆ เหมือนจบคอร์สระยะสั้นแล้ว 

เมื่อลองทำาเองหนูน้ำายังแอบบ่นเล็กๆ ตามประสามือใหม่  

ในวันนี้ “นพ.ชลน่าน” นอกจากจะเป็นหัวหน้าเพื่อไทย  

ลุยงานในสภา นอกสภาแล้ว อีกมุมหนึ่งก็ถูกยกเป็น “คุณหมอ

นักเซลฟี” ผู้ช่ำาชองมุมกล้อง วิธีการถ่ายรูป คนหนึ่งในเพื่อไทย

เลยทีเดียว.     

ม้าไม้ 

หมอนักเซลฟี 

นั

‘คนปล้นชาติ’ ที่ โหยหา

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว

คห้ามรถบรรทุกเข้ากรุงในชั่วโมงเร่งด่วน

“ประตูน้ำาพระอินทร์” ย่านรังสิต 

กลายเป็น “เอนเตอร์เทนเมนต์ คอมเพล็กซ์” ไปโดยปริยาย

เพียงแต่ไม่มีบ่อน (เปิดเผย) แต่มีซ่อง (เปิดอ้าซ่า)! 

ซ่องปลูกแบบชั่วคราว ทรงเดียวกันหมด 

เป็นสิบ-เป็นร้อยซ่อง  ใต้ถุนสูง ทรงศาลพระภูมิ  เพื่อให้

สอดคล้องกับพื้นที่ทุ่ง ซึ่งตอนปลายปี ทุ่งรังสิต เป็นพื้นที่รองรับ

น้ำาเหนือหลาก

ถ้านั่งเครื่องบินตอนกลางคืนแล้วมองลงมา  เผลอๆ อาจ

นึกว่า นี่เป็น  “เมืองทิพย์-แดนสวรรค์”  ท่ีไหนซักแห่ง  “ตาม

นิยายปรัมปรา”

เพราะตรงนั้น จะเห็น “แผ่นดินเรืองแสงจ้า” กระจุกหนึ่ง  

ทั้งสีแดง น้ำาเงิน เหลือง ขาว ยาวพรืดเป็นกิโลๆ ขนานไปกับถนน

และถ้ามองดีๆ.......

จะเห็นรถบรรทุกขนาด ๑๐ ล้อขึ้นไป จอดเรียงรายไปตาม

แนวถนน-แนวไฟนั้น ยาวนับเป็นกิโลๆ เช่นกัน

ยุคนั้น เขาเรียกว่ายุค “รักสิบล้อ ต้องรอสิบโมง”!

คือ  ไม่ว่าสมัยนั้น..สมัยนี ้หรือสมัยไหน กรุงเทพฯ รถติด

เหมือนกันหมด  เพราะในตัวกรุงเทพฯ  เป็นศูนย์กลางทุกอย่าง  

รวมทั้งเป็น “ศูนย์กลางขนส่งสินค้า” ด้วย

รถบรรทุกจึงเป็น “เจ้าพ่อ”

สินค้าจาก  “ใต้-เหนือ-ออก-ตก” จะว่ิงมารวมศูนย์  รวม

โกดังในตัวกรุงเทพฯ หมด หรือจะทะลุต่อไปไหน ก็ต้องผ่านจาก

ตัวกรุงเทพฯ ออกไปก่อน

รัฐบาลเลยออกมาตรการ ยังไม่ถึง ๑๐ โมงเช้า ห้ามรถ  ๑๐ 

ล้อวิ่งเข้ากรุงเทพฯ!

เลยเกิดชุมทางรถสิบล้อขึ้น ทางเหนือ-อีสาน วิ่งมาจอดรอ

เวลา ๑๐ โมงเช้า ที่ย่านประตูน้ำาพระอินทร์ เป็นร้อยๆ คัน 

เมื่อมารวมกันอยู่เป็นนิคมคามเป็นปีๆ ก็เป็นธรรมชาติ

ของสัตว์สังคม ที่  “สถานบริการครบวงจร” จะเกิดขึ้นตามเป็น

เงาสังคม

ฝั่งหนึ่ง เป็นร้านโต้รุ่งล้วน เหล้ายาปลาปิ้ง มีครบ อีกฝั่งเป็น

ซ่องล้วน มีสะพานไม้พาดถนนกับซ่องบริการเสร็จสรรพ

สังคมยุคนั้น เรียกว่าเป็นยุค “บานบุรี”

คือผู้คนการเมืองไม่ยุ่ง มุ่งแต่การสนุกสนาน นอกจากเรื่อง

คอมมูนิสต์ที่อเมริกันเข้ามาปลุกปั่นให้คนไทยตื่นกลัวแล้ว อย่าง

อื่นแทบไม่มี

ที่จู่ๆ ผมหยิบเอาเรื่อง  “รังสิต-ประตูน้ำาพระอินทร์” สมัย

พระเจ้าเหามาคุย ทุกท่านคงสงสัยว่า เอ๊ะ...วันนี้ ผมจะมาไม้ไหน?

จิต-สองใจ 

เพราะ “คนปล้นชาติ” นั้น มันเป็นได้ทั้งกับผู้ชายและกับผู้หญิง 

จะว่าไป มันก็มีเกิดขึ้นแล้วจริงๆ ทั้งชาย-ทั้งหญิงด้วยซ้ำา!

ใบ้หน่อยไม่ได้หรือคุณหมอ....

คนปล้นชาติที่ว่ามันจะกลับมานั่นน่ะ ชอบอมของหลวงหรือ

ชอบกินขี้หมา!?

น่าาาาานะ....

ถ้าคุณหมอไม่ใบ้ ผมก็ไม่เล่น “กล่องสุ่ม” กะคุณหมอ ไม่อยาก

ได้หรอก...รถผูกโบน่ะ

ผมว่า การยกเรื่องโกงชาติ เรื่องปล้นชาติ ขายชาติ มาหาเสียง

ชั่วโมงนี้ กลับถูกสเปก “สังคมรุ่นใหม่”

คือวันนี้ เมืองไทย เหมือนคน ๒ ประเภท ประเภทหนึ่ง ชอบ

เล่นสล็อตแมชชีน อีกประเภท รู้ว่าการพนัน ไม่แตะเลย

พวกที่ไม่แตะ คือยังไงๆ ก็ไม่เลือกพวกโกงชาติ ปล้นชาติ ขาย

ชาติ อยู่แล้ว

ส่วนพวกเล่นสล็อต ๑๐ บาท  เอาขี้หมากองเดียว ยังไงมันก็

เลือก และยิ่งตอนนี้ มันยิ่งอยากจะเลือก

เพราะอะไร?

เพราะตู้สล็อตที่มันโยกตอนนี้  มีแต่ตู้เปล่า  เจ้ามือไม่เอาเงิน

ใส่เหมือนแรกๆ ฉะนั้น โยกไปก็มีแต่ลม กับหมายเรียกจากตำารวจ

เมื่อกระพือโหมกันเรื่องเลือกตั้ง ยิ่งเห็นป้าย “โจรปล้นชาติจะ

กลับมา” แทนที่จะกลัว กลับดีใจกันยกใหญ่  

มึง...ไอ้หรืออีโจรก็ได้ทั้งนั้น กูจะเลือกพวกมึง  เพื่อให้มึงได้

กลับมาไวๆ

จะได้มาปล้นชาติ “เอามาแบ่งกัน” อีกไงล่ะ!

ก็โจรปล้นชาติน่ีแหละ  เป็นอนาคตใหม่,  เป็นความหวังใหม่ 

เป็นทางก้าวหน้า-ก้าวไกล ของสังคมคนรุ่นใหม่ ที่เสพติดการหาเงิน

ง่ายๆ จากการโยกสล็อต

ตู้เก่า เฮงซวย นอกจากขี้โม้แล้ว ยังขี้เหนียวอีกตะหาก!

ก็หวังรอ “ตู้ใหม่” นักปล้นชาติมืออาชีพนี่แหละ เลือกตั้งมา...

เงินก็ต้องมา บัตร ๒ ใบ ต้องจ่าย ๒ เด้งนะโว้ย อย่าทำาเก๋า!

นี่พูดกันตรงๆ นะ

ผมสงสัยจริงๆ ว่าพวกนักเลือกตั้ง มันไปกินอะไรมา ถึงได้นอน

เพ้อละเมอพกแต่เรื่องเลือกตั้ง?

หลายพวก-หลายพรรค เป็นตุ-เป็นตะ ยังกะจะเลือกกันเดือน

นี้-เดือนหน้า

นอกจากพวก ส.ส.ในสภาทั้งฝ่ายค้าน-ฝ่ายรัฐบาล “รวมหัวกัน” 

ทำาให้สภาล่มทุกนัดแล้ว 

หรือไม่ก็ พอมีกฎหมายรัฐบาลเข้าสภา ก็โหวตคว่ำา เพื่อให้เป็น

เหตุต้องยุบสภาตามกฎหมายแล้ว

ผมยังมองไม่เห็นอะไรเป็นเหตุให้  “ต้องยุบสภา” สนอง

ตัณหาพวกแทงไฮโลถูกแดกแล้วร้องให้เขย่าใหม่ในตอนนี้

ถ้าอยากกันจนตัวซี้-ตัวสั่น....

นายกฯ หมั่นไส้ “ยุบสภา” วันนี้-พรุ่งนี้ ไปเลย แล้วเลือกตั้ง

ด้วยกติกาเก่าเป็นหลัก จะเอากันงั้นมั้ยล่ะ?

ก็ไม่เอา 

จะเอาแบบชัวร์ๆ “บัตร ๒ ใบ” แลนด์สไลด์ อย่างที่มั่นใจ  

“กูมาแน่”

แต่นั่น ทั้งกฎหมายเลือกตั้ง ทั้งกฎหมายพรรคการเมือง ยัง

ไม่เป็นตัวด้วยซ้ำา แล้วจะกระสันรีบกระดวนเลือกตั้งกันไปทำาไม?

ยังไงๆ ก็ กรกฎา ๖๕ นั่นแหละ การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อ

สำาเร็จความใคร่ของ ส.ส.กันเองโดยตรง จึงจะถึงจุดกระสันที่สม

ประสงค์ ครบองค์ทางเลือกตั้ง

อีกอย่าง  รัฐบาลยังมีงานสำาคัญเป็นหน้า-เป็นตาของ

ประเทศชาติที่ต้องทำา คือเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022

มันเป็นงานระดับโลก....

เป็นเกียรติ  เป็นศักดิ์ศรีประเทศ ที่ระดับผู้นำาโลกหลายสิบ

ประเทศ เช่น โจ ไบเดน, สี จิ้นผิง, ปูติน จะมาพร้อมหน้ากันที่ 

ภูเก็ต ประเทศไทย 

ราวๆ เดือนพฤศจิกา ๖๕ ถ้าโลกไม่ถึงขั้น “โลกาวินาศ” ไป

เสียก่อน ศูนย์อำานาจโลก จะมารวมกันที่ประเทศไทย!

ในเมื่อไทยเป็นเจ้าภาพ ถ้ายุบสภา เท่ากับตอนนั้น พลเอก

ประยุทธ์ เป็น “นายกฯ รักษาการ”

แล้วใครเขาจะบ้ามาประชุมกับนายกฯ รักษาการล่ะ ซึ่งไม่มี

ศักดิ์-ไม่มีสิทธิ์ ที่จะไปตกลง ไปลงนามอะไรกับเขาได้เลย 

อย่างดีที่สุด เป็นการให้เกียรติประเทศไทย

แต่ละประเทศเอเปก  เขาอาจจะส่งแค่รัฐมนตรีช่วยหรือ

ระดับทูตซักคนมาพอเป็นพิธีก็ได้

ฉะนั้น ผมจึงมองว่า จะบ้าเลือกตั้งกันไปเพื่ออะไรตั้งแต่

ตอนนี้?

กุมภา ๖๖ นั่นแหละ เร็วสุด ถ้าอยากกันนัก!

หรือถ้าทนรอกันไปถึงขนาดนั้นไม่ได้ ก็มีอีกทาง

ให้ “ไอ้คนปล้นชาติ” มันเข้ามาออกหน้านำา “จับประยุทธ์-

ยึดทำาเนียบ” สถาปนาอำานาจไปเองเลย

ส่วนไอ้ตี๋ ๒ ตัวนั่นน่ะ....มันดีแต ่ “เห่าในรั้ว” กล้าโผล่หัว

เองซะที่ไหนล่ะ!

พวกที่ถูกหลอกไปติดคุก “กำาลังแค้น” เห็นว่า มีการ

วางแผนถลกหนัง “นายกฯ โซเชียล” กันอยู่มิใช่รึ?

ไม่ไม้ไหนหรอกครับ

คือบังเอิญวานซืน  เห็นตึงตัง-โครมครามกัน  เรื่องป้ายขนาด

ใหญ่ จู่ๆ  โผลขึ้นตำาตาคนขับรถ-ขับราแถวทางด่วนย่านแจ้งวัฒนะ 

ด้วยข้อความว่า

โจรปล้นชาติจะกลับมา

ประเทศชาติจะอยู่อย่างไร?

มุมขวาของป้าย มีตัวหนังสือเล็กๆ ว่า “พรรคไทยภักดี”

แจ้งวัฒนะ ย่านทางด่วนที่ติดป้าย......

มันทางเดียวกับที่จะไปประตูน้ำาพระอินทร์-รังสิต ผมเห็น ก็

เลยนึกถึงย่านนั้นขึ้นได้ ก็เท่านั้น ไม่มีอะไรหรอก

แต่ก็เป็นที่เปรี้ยวตาผู้พบเห็น ถึงขั้น ซี้ดซ้าด..ฮือฮากันมาก 

ถามกันขรม 

“ใครวะ...โจรปล้นชาติ?”

แล้วเมื่อวาน “นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม” หัวหน้าไทยภักดี มือ

ปราบ “รอแป๊บ...เด๋ียวหนูถึง”  ท่ีบุญทรงชะเง้อรออยู่ถึงทุกวันนี้  ก็

ออกมาโพสต์ ว่า

Warong Dechgitvigrom

มีหลายคนถามผมว่า ข้อความที่ป้าย แถวทางด่วนแจ้งวัฒนะ 

“โจรปล้นชาติจะกลับมา” ผมหมายถึงใคร? ทำาอะไร?  อย่างไร?

ผมเลยอยากถามพี่ๆ น้องๆ เพื่อนๆ กลับว่า ข้อความนี้คิดถึง

ใคร? ทำาอะไร? อย่างไร?

ดูซิว่า แต่ละคน เราคิดตรงกันไหมครับ สำาหรับความคิดผม 

จะเฉลยทีหลังครับ

อ้าว...แล้วกัน!

นึกว่าเจ้าของป้ายจะมาเฉลยถึงตัวคนปล้นชาติ กลับมาเล่น 

“กล่องสุ่ม” กับลูกค้าซะนี่

มันกว้างไปนิดนะคุณหมอ 

เพราะคุณหมอใช้ศัพท์ว่า “คนปล้นชาติ” เดายาก เพราะมัน

เป็น “นปุงสกลิงค์” จะสุ่มว่าผู้ชาย ก็ไม่แน่ใจ หรือจะผู้หญิง ก็สอง

ยุ

ปิดประเทศ

เพราะได้ขออนุญาตมาก่อนในช่วงท่ี

ผ่านมา แต่จะไม่ให้มีการลงทะเบียน

เพ่ิมอีกแล้ว จนกว่าจะมีการพิจารณา

สถานการณ์หลังช่วงวันท่ี 4 ม.ค.2565 

“ถามถึงเรื่องความพร้อมในการ

รองรับหากมีการติดเช้ือในคนท่ีเข้ามา

แล้ว และคนใหม่ท่ีอยู่ในกลุ่มผู้ขออนุญาต

เข้ามา  เราจะสามารถรองรับได้หรือไม่ 

เขาบอกว่ายังรองรับได้ ข้อสำาคัญท่ีสุดคือ

ความรุนแรงยังค่อนข้างจะควบคุมได้อยู่ 

โดยเฉพาะสายพันธ์ุโอมิครอน  ติดเช้ือ

เร็วแต่รักษาได้ง่ายกว่า และไม่มีผลกระ

ทบรุนแรงถึงชีวิตมากนัก  ซ่ึงต้องฟังท้ัง

สองทางจากหมอและเราในเชิงบริหาร” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ถามย้ำาว่า หลังจากวันท่ี 4 ม.ค.

2565 จะไม่เปิดรับนักท่องเท่ียวจากต่าง

ประเทศแล้วใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า 

ต้ังแต่วันน้ีไม่รับคนใหม่แล้ว นอกจาก 2 

แสนคนท่ีข้ึนทะเบียนไว้  ส่วนมาตรการ

เพ่ิมเติมท่ีจะดูแล 2 แสนคนดังกล่าวยัง

ไม่มีอะไรเพ่ิมเติม เพียงแต่ต้องติดตามคน

เหล่าน้ีท่ีเข้ามาจากช่องทางต่างๆ 

“เราจะไม่มีการอนุมัติหรืออนุญาต

อีก  สำาหรับคนไทยท่ีเข้ามาก็เช่นเดียวกัน 

ท่ีมีการยื่นไว้แล้ว หลังจากวันน้ีจะต้องเข้า

มาในระบบใหม่ ก็คือกลับมาท่ีเดิมในเรื่อง

การกักตัวอะไรต่างๆ 7 วัน 10 วัน อะไร

ก็ว่ากัน” นายกฯ กล่าว

ซักว่าช่วงการกักตัว 14  วันอาจ

จะไม่พบเช้ือ อย่างในกรณีโอมิครอน 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เอาแค่ตรงน้ีก่อน

ว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไร  ท่ีบอกว่าเช้ือ

โรคอาจจะมีการพัฒนาสายพันธ์ุใหม่ท่ี

จะรุนแรงข้ึนอะไรน้ัน  มันอีกเรื่องหน่ึง 

เราต้องแก้ปัญหาตรงน้ีไปให้ได้ก่อน และ

เราก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าโอมิครอนจะมา

ตรงน้ีใช่หรือไม่  ดังน้ันส่ิงท่ีเราวางไว้แล้ว

เดิมเขาเรียกว่าพันธสัญญาใช่หรือไม่ แต่

เราต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของคนใน

ประเทศ เราต้องแก้ปัญหาตรงน้ี จะทำา

อย่างไรกับสถานการณ์ช่วงน้ี  ถ้ามันยัง

คุกรุ่น  เราก็ต้องแก้มันไปตามลำาดับ แต่

กิจกรรมต่างๆ ในประเทศก็ยังไม่งดอะไร 

ขณะท่ีนายธนกร  วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลง

ว่า ในการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ได้

หารือเก่ียวกับการแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอนในประเทศไทย 

โดยเห็นว่ามาตรการตรวจโควิดของไทย

ทำาได้ดีอยู่แล้ว แนวทางท่ีจะออกมาหลัง

จากน้ีต้องกระทบต่อประชาชนให้น้อย

ท่ีสุด

ระงับนักท่องเท่ียวเข้า ปท.

นายธนกรได้ตอบคำาถามส่ือ 

มวลชนตามท่ี พล.อ.ประยุทธ์มอบหมาย

กรณีท่ีองค์การอนามัยโลกอยากให้เลื่อน

การจัดงานเทศกาลปีใหม่ว่า ยังไม่มีอะไร

ต้องปรับแก้  จากการพิจารณาระบบ

สาธารณสุขของเรายังรองรับได้อยู่  ด้วย

การพิจารณาด้านความปลอดภัย สุขภาพ 

และเศรษฐกิจ ท่ีต้องไปร่วมกัน  

ถามถึงการจัดเคาต์ดาวน์ในพ้ืนท่ี

กรุงเทพฯ และพัทยา นายธนกรกล่าวว่า 

นายกฯ กำาชับให้ประชาชนท่ีเข้าร่วมงาน

ยึดมาตรการป้องกันตัวส่วนบุคคล  ผู้จัด

งานต้องมีความรับผิดชอบ มาตรการโค

วิดฟรีเซตติง ต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ผู้

เข้าร่วมงานต้องเป็นตามจำานวนท่ีกำาหนด 

“เคาต์ดาวน์ปีน้ี ได้เชิญศิลปิน

ระดับโลก นายกันต์พิมุกต์  ภูวกุล หรือ

แบมแบม  ก็อตเซเว่น มาร่วมงานด้วย 

ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีดึงดูดความสนใจของ

คนไทย” นายธนกรกล่าว

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ แถลง

ถึงผลประชุม ศบค.ว่า  ศบค.มีมติให้

ระงับการลงทะเบียนเข้าประเทศแบบ 

Test&Go และ Sandbox  ไว้เป็นการ

ช่ัวคราว โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 21 ธ.ค.

2564-4 ม.ค.2565 ยกเว้นโครงการภูเก็ต 

แซนด์บ็อกซ์  ท่ียังเปิดรับนักท่องเท่ียว

ตามปกติ ท้ังน้ี หลังจากวันท่ี 4 ม.ค.2565 

ท่ีประชุมจะพิจารณาสถานการณ์เพ่ือ

กำาหนดมาตรการอีกคร้ังต่อไป

“นักท่องเท่ียวท่ีลงทะเบียนอยู่ใน

ระบบขณะน้ีประมาณ 2 แสนราย  ซ่ึง

เป็นผู้ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว 1.1 แสนคน 

อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ 9 หมื่นคน  ยัง

สามารถเดินทางเข้าไทยตามแผนเดิมได้

ตามปกติ แต่ให้กำาหนดมาตรการตรวจหา

เช้ือด้วย RT-PCR รวม 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 

2  รัฐบาลจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ และ

จะมีการติดตามตัวอย่างใกล้ชิด”  โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ กล่าว

ส่วน  พล.อ.สุพจน์  มาลานิยม                                                             

เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) 

ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์

บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) 

ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ปิดประเทศ เพียงแต่

ต้ังแต่วันท่ี 22 ธ.ค.เป็นต้นไป จะระงับ

การลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศ

ในระบบ Test&Go และโครงการแซนด์ 

บ็อกซ์ ยกเว้นพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต เป็นการ

ช่ัวคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีข้ึน โดย

จะมีการประเมินสถานการณ์ในช่วงต้น

เดือน ม.ค.2565 เพื่อปรับลดปรับเพ่ิมตาม

สถานการณ์

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง

นายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

กล่าวถึงการติดเช้ือโควิดสายพันธ์ุโอมิ  

ครอนว่า  ล่าสุดพบผู้ติดเช้ือรายใหม่ 97 

ราย  ซ่ึงอยู่ระหว่างตรวจสอบสายพันธ์ุ

เป็นโอมิครอนหรือไม่ ทำาให้เราต้องเพ่ิม

ความระมัดระวัง  ซ่ึงตนได้กำาชับกับปลัด

กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุม

โรค รวมถึงผู้ท่ีเก่ียวข้อง หาวิธีการท่ีดีท่ีสุด

ในการป้องกันและสกัดการระบาด

ถามว่าจะต้องออกมาตรการเพ่ิม

เติมท่ีเก่ียวกับการเปิดรับนักท่องเท่ียว 

หรือประกาศไม่รับนักท่องเท่ียวจากบาง

ประเทศหรือไม่  เพราะการกักตัวระยะ

เวลาส้ันไม่สามารถป้องกันเช้ือไวรัสโค

วิดสายพันธ์ุ โอมิครอนได้ นายอนุทิน

กล่าวว่า จากน้ีไปนักท่องเท่ียวท่ีจะเข้า

มาในประเทศและยังค้างท่อ  เราจะเพ่ิม

บุคลากรเข้ามาดูแลในส่วนน้ี  โดยจะให้

นักท่องเท่ียวส่วนน้ีเข้ามาก่อน และต้อง

ตรวจหาเช้ือด้วยวิธีการ RT-PCR หลาย

คร้ัง และรายงานตัว  ซ่ึงเราพยายามทำา

ทุกอย่างในการตรวจสอบส่วนน้ี และเมื่อ

เสร็จส้ินในส่วนน้ีแล้วก็คงต้องมีการปรับ

เปล่ียนมาตรการ 

นายอนุทินย้ำาว่า แนวทางของ

รัฐบาลคือประชาชนคนไทยต้องปลอดภัย 

ต้องลดความเส่ียงทุกมิติ และต้องทำาให้

เกิดผลกระทบกับประเทศน้อยท่ีสุด  ซ่ึง

ฝ่ายบริหารให้นโยบายแบบน้ีฝ่ายปฏิบัติ

ต้องหาวิธีการ และฝ่ายบริหารต้องรับ

ฟังผู้ปฏิบัติด้วยว่าเขาสามารถปฏิบัติตาม

ท่ีเราส่ังการได้มากน้อยแค่ไหน และถ้า

เขาปฏิบัติแล้วจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร 

ถ้าเขาเห็นว่ามีผลเสียมากกว่า ก็มีสิทธ์ิโต้

แย้งเรา ซ่ึงเราต้องรับฟังเขา

โอมิครอนใกล้แตะร้อย

“เรากังวลโควิดสายพันธ์ุ โอมิค

รอน เพราะเป็นสายพันธ์ุใหม่ เราดูข้อมูล

ต่างๆ  ท้ังจากเอกสารวิชาการท่ีตีพิมพ์

โดยสถาบันทางการแพทย์ รวมถึงข้อมูล

ขององค์การอนามัยโลก ระบุเช้ือดังกล่าว

แพร่กระจายเร็วกว่าสายพันธ์ุเดลตา แต่

พิษความรุนแรงจะเท่ากับเดลตาหรือไม่

น้ันกำาลังตรวจสอบอยู่  ถ้าไม่รุนแรงเท่า

สายพันธ์ุเดลตา  ก็จะทำาให้วัคซีนท่ีเรามี

อยู่ และกำาลังฉีดเข็ม 3 ให้ประชาชนจะ

สามารถเอาอยู่ แต่เราต้องไม่ประมาท 

เพราะเราเปิดประเทศเพียงแค่ 20  วัน 

ยังไม่ได้เปิดเต็มรูปแบบก็ยังดักและตรวจ

พบผู้ติดเช้ือน้ีไว้ได้หลายคน ซ่ึงผลยืนยัน

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ โอ

มิครอน 63 คน และล่าสุดท่ีตรวจพบผู้มา

จากต่างประเทศและติดเช้ือ 97 คน ต้อง

มาลุ้นว่ามีก่ีคนท่ีเป็นสายพันธ์ุโอมิครอน 

เราต้องระมัดระวังข้ันสูงสุด แต่ไม่ต้อง

ตระหนกเกินไปจนทำาอะไรไม่ได้” รอง

นายกฯ กล่าว

ซักว่าจะถึงข้ันล็อกดาวน์อีกหรือ

ไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า เราพยายามหลีก

เล่ียงในการออกมาตรการท่ีสร้างความ

เดือดร้อนในวงกว้าง

ต่อมา น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลง

ผลประชุม ครม.ว่า ครม.เห็นชอบการใช้

เงินกู้ ภายใต้พระราชกำาหนดให้อำานาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เพ่ิมเติม 

พ.ศ.2564 กรอบวงเงินรวม 35,967 ล้าน

บาท ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก 

โดย 1.โครงการจัดหาวัคซีนป้องกัน 

โรคโควิด-19 ประจำาปี 2565 รวม 90 ล้าน

โดส กรอบวงเงิน 35,060 ล้านบาท โดย

แบ่งเป็น 1) วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) จำานวน 

30 ล้านโดส 2) วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 

(AstraZeneca) จำานวน 60  ล้านโดส 

2.โครงการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการ

สถานบันเทิงและผู้ประกอบการอาชีพ

อิสระท่ีทำางานเก่ียวข้องกับสถานบันเทิง

ท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ 

กรอบวงเงิน 607.15 ล้านบาท สำานักงาน

ประกันสังคมจะเยียวยาบรรเทาความ

เดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในอัตรารายละ 

5,000 บาท ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย

โครงการท้ังส้ิน 121,431 คน แบ่งเป็น

ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำานวน 10,762 

คน และผู้ประกันตนมาตรา 39 และ

มาตรา 40 จำานวน 110,669 คน รวม

วงเงิน 607 ล้านบาท 

3.โครงการ Thailand Festival  Ex-

perience กรอบวงเงิน 300  ล้านบาท    

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนัก

ท่องเท่ียวกลุ่มคุณภาพท้ังชาวไทยและ

ชาวต่างชาติไม่น้อยกว่า 200,000 คนต่อ

คร้ัง และสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่อง

เท่ียวและการบริการไม่น้อยกว่า 2,347 

ล้านบาท 

น.ส.รัชดากล่าวด้วยว่า สำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา  (อย.)  ได้

อนุมัติขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีน

โคเมอร์เนตี ของบริษัท  ไฟเซอร์ จำากัด 

สำาหรับกลุ่มเด็กอายุ  5-11 ขวบ  เพ่ือ

ป้องกันโรคโควิด-19 จากเดิมท่ีให้มีการ

ฉีดได้ในกลุ่มเด็กอายุ 12  ปีข้ึนไปเท่าน้ัน 

ท้ังน้ี  การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในเด็กอายุ 

5-11 ขวบ จะฉีดเข้าทางกล้ามเน้ือและลด

ปริมาณวัคซีนลงเหลือ 10 ไมโครกรัม หรือ

คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำานวนท่ีฉีดในกลุ่ม

เด็กอายุ 12 ปีข้ึนไป โดยจะมีการเว้นระยะ

ห่าง 21 วัน จากเข็มท่ี 1 เพื่อฉีดเข็มท่ี 2

ในส่วนจำานวนนักเรียน/นักศึกษา 

อายุ 12-17 ปี ท่ีได้รับวัคซีน นับต้ังแต่วัน

ท่ี 28 ก.พ.-19 ธ.ค.64 เป็นวัคซีนเข็มท่ี 1 

แล้ว จำานวน 3,311,008 คน และวัคซีน

เข็ม 2  จำานวน 3,059,855 คน ภาพรวม

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สะสมกว่า 

100 ล้านโดสแล้ว ตามเป้าหมายการฉีด

วัคซีนภายในปีน้ี

“รัฐบาลได้จัดเตรียมแผนบริการ

วัคซีนโควิด-19 จำานวน 120  ล้านโดส

ของประเทศไทย ในปี 2565  ไว้พร้อม

แล้ว โดยจะมีวัคซีน Pfizer จำานวน 10 

ล้านโดส สำาหรับกลุ่มเด็กอายุต่ำากว่า 12 

ปี เป้าหมาย 5 ล้านคน ซ่ึงการฉีดวัคซีนให้

กับเด็กอายุต่ำากว่า 12 ปี ต้องเป็นไปตาม

ความสมัครใจของเด็กและผู้ปกครองต้อง

ให้การยินยอม” รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกฯ ระบุ 

สำารวจฉีดวัคซีนเด็ก 5-11 ขวบ 

มีรายงานว่า  ในท่ีประชุม ครม. 

พล.อ.ประยุทธ์ได้ปรารภถึงการจัดงาน

ช้างท่ีจังหวัดสุรินทร์ว่า ขอให้จัดงานอย่าง

ระมัดระวังด้วย  โดยผู้ว่าฯ  สุรินทร์  ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อ

ประจำาจังหวัด ขอให้เคร่งครัด โดยเฉพาะ

ในส่วนท่ีมีผู้คนเข้าไปจำานวนมาก และ

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนทำาไมไม่เคร่งครัด คน

ก็เยอะ แมสก์ก็ไม่ใส่  ดังน้ันขอให้ทุกๆ 

จังหวัดเคร่งครัดเรื่องโควิดฟรีเซตติง  ถ้า

จะจัดคอนเสิร์ตก็ระวังด้วย แล้วผับบาร์                                                             

เปิดมาได้อย่างไร  ถ้าพ้ืนท่ีไหนทำาตาม

มาตรการไม่ได้ก็ให้ปิดเป็นพ้ืนท่ีๆ ไป จะ

ได้ไม่เดือดร้อนท้ังหมด

วันเดียวกัน นายสุชาติ ชมกล่ิน 

รมว.แรงงาน นำากลุ่มคนบันเทิงกลางคืน 

นักดนตรี ศิลปิน อาทิ ช.อ้น ณ บางช้าง, 

อาจารย์ไข่ (มาลี ฮวนน่า) และคณะ มา

พบ พล.อ.ประยุทธ์ท่ีทำาเนียบรัฐบาล เพื่อ

ขอบคุณท่ีให้การช่วยเหลือเยียวยาคณะ

คนบันเทิง 

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข  นพ. 

เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) อธิบายเพ่ิมเติมถึงกรณี 

ศบค.ระงับการลงทะเบียนเพ่ิมกรณีนัก

ท่องเท่ียวเดินทางเข้าไทยผ่านระบบ Test 

& Go และ Sandbox ต้ังแต่วันท่ี 21 ธ.ค.-

4 ม.ค.2565 เท่าน้ัน  ส่วนภูเก็ตแซนด์บ็

อกซ์ และระบบกักตัว หรือ Quarantine 

ยังสามารถเดินทางเข้ามายังประเทศได้

ตามปกติ  ส่วนของผู้ท่ีลงทะเบียนผ่าน

ระบบ Test&Go และ Sandbox ก่อนวัน

ท่ี 21 ธ.ค. ซ่ึงมีราวๆ 2 แสนคน สธ.ให้เข้า

มา แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานควบคุม

ป้องกันโรคเพ่ิมเติมคือตรวจ RT-PCR 

ก่อนเดินทาง 72  ช่ัวโมง  ฉีดวัคซีนครบ 

มีระบบหลักประกันสุขภาพ หลังจากน้ัน

เมื่อเข้ามาในประเทศไทยต้องตรวจ RT-

PCR 2 คร้ัง จากเดิมท่ีตรวจเพียง 1 คร้ัง 

โดยจะเข้ามาถึงประเทศไทยวันสุดท้าย

คือ 10 ม.ค.2565

ถามว่าคนท่ีลงทะเบียนไว้  2 

แสนคนเข้ามาได้  ยังม่ันใจว่าดูแลได้ 

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า จากการพิจารณา

ตามข้อมูลการติดเช้ือของผู้เดินทางมา

จากต่างประเทศเข้าไทย พบว่ามีอัตรา

การติดเช้ือโควิด-19 ราวๆ 0.1-0.2% ซ่ึง

เป็นการตรวจเจอต้ังแต่แรกอยู่แล้ว  ดัง

น้ันจึงเห็นว่าในจำานวน 2 แสนคนท่ีขอ

อนุญาตเข้าไทย  คิดตามเปอร์เซ็นต์น่า

จะมีผู้ติดเช้ือราวๆ 100 คน  ซ่ึงถือว่า

รับมือไหว 

“แม้จะมีอัตราการติดเช้ือไม่มาก 

แต่เนื่องจากตอนน้ีมีเช้ือโอมิครอนระบาด

ในหลายประเทศ และเป็นสายพันธ์ุท่ี

เรายังไม่รู้อะไรเก่ียวกับมันมากนัก  ต้อง

รอบคอบเอาไว้ก่อน ส่วนท่ีผู้ประกอบการ

มองว่าหากระงับการเดินทางเข้าไทยผ่าน

ระบบ Test&Go  เท่ากับปิดประเทศน้ัน 

สธ.เข้าใจ แต่เป็นเพียงมาตรการระยะ

ส้ันๆ 21 ธ.ค.2564-4 ม.ค.2565 เท่าน้ัน” 

ปลัด สธ.กล่าว

ท่ีสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นายอัมพร  พินะสา 

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวถึงกรณี อย.ได้

อนุมัติให้กลุ่มเด็กอายุระหว่าง 5-11 ขวบ 

ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่

ระบาดของโควิด-19 โดยมีขนาดการใช้

วัคซีนลดลงเหลือ 1 ใน 3 ของผู้มีอายุ 

12 ปีข้ึนไป โดยการฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเน้ือ

จำานวน 2 เข็มห่างกัน 21 วันว่า น.ส.ตรี

นุช  เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบ

หมายให้ สพฐ.สำารวจพบในกลุ่มเด็กอายุ

จำานวนดังกล่าวมีอยู่ประมาณ 1  ล้าน

คน โดยขณะน้ีได้ให้สำานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา  (สพท.)  เตรียมการสำารวจเด็ก

ท่ีมีอายุระหว่าง 5-11 ขวบ  ในแต่ละ

โรงเรียนมีจำานวนท้ังหมดเท่าไหร่ พร้อม

กับการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนให้

แก่ผู้ปกครองได้ทราบ โดยการฉีดวัคซีน

ให้เด็กกลุ่มน้ีจะเป็นไปด้วยความ

สมัครใจ  ว่ามีผู้ปกครองจำานวนก่ี

คนให้ความยินยอม เพื่อวางแผน

ในการจัดสรรวัคซีนจากกระทรวง

สาธารณสุขต่อไป 

“การถอดบทเรียนการฉีด

วัคซีน Pfizer  ให้แก่กลุ่มนักเรียน

ท่ีมีอายุ 12 ปีข้ึนไปน้ัน สพฐ.มอง

ว่าท่ีผ่านมาเราดำาเนินการอย่าง

รัดกุม และส่วนใหญ่เมื่อเด็กเห็น

เพื่อนฉีดแล้วไม่มีอาการข้างเคียง 

ก็ลงช่ือแจ้งขอฉีดตามมาภาย

หลัง  ท้ังน้ี  เท่าท่ีทราบข้อมูลต่าง

ประเทศก็มีการฉีดวัคซีน Pfizer 

ให้แก่เด็กอายุต้ังแต่ 5  ปีข้ึนไป

เช่นเดียวกัน” เลขาฯ สพฐ.กล่าว.



สถานะอันหลากหลายของพระราชกฤษฎีกา

ภายใตรัฐธรรมนูญ 2560
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด เม� อโควิด-19 สาย 

พันธุ โอมิครอน ทะลวงประเทศไทยสําเร็จ พบหญิงไทย

ติดเชื้อโอมิครอนภายในประเทศเปนรายแรก รัฐบาล

ก็ตองปรับเปลี่ยนมาตรการ

ไปตามสถานการณ ที่ประชุม ศบค.

จึงมีมติใหระงับการลงทะเบียนเขา

ประเทศแบบ Test & Go และ 

Sandbox ไวเปนการชั่วคราว มีผล

ตั้งแตวันที่ 21 ธ.ค.64-4 ม.ค.65 

ยกเวนโครงการ ภูเก็ต แซนดบ็อกซ 

สําหรับนักทองเที่ยวที่ลงทะเบียน

อยูในระบบ 2 แสนราย ยังสามารถ

เดินทางเขาไทยตามแผนเดิมได แต

ใหกําหนดมาตรการตรวจหาเชื้อดวย 

RT-PCR รวม 2 ครั้ง สวนการจัดงานเคาตดาวนยังไมปรับแก

มาตรการ หลังปใหม 4 ม.ค.มาประเมินกันใหม และคงตองมา

ลุนวา โอมิครอน จะขยายวงแคไหน ตองปรับมาตรการเขมอีก

หรือไม...•

หลัง กกต.เคาะวันเลือกตั้งซอมเขต 1 จังหวัดชุมพร 

และเขต 6 จังหวัดสงขลา ในวันที่ 16 ม.ค.2565 พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) มีการประชุมกรรมการบริหารพรรค มี

มติสงผูสมัครลงเลือกตั้งเฉพาะที่ จ.สงขลา เพียงเขตเดียว 

คือ นายอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ แตจะไมสงผูสมัครลงแขงขัน

ที่ จ.ชุมพร มติพรรคออกมาเชนนี้ทําเอา นายชวลิต อาจหาญ 

หรือ “ทนายแดง” อดีตผูสมัคร ส.ส.ชุมพร เขต 1 พปชร. ซึ่ง

ไดเปดตัวไปแลวหัวเสียไปเลย จึงเช� อขนมกินไดวา เขตนี้ นาย

อิสรพงษ มากอําไพ ผูสมัครจากพรรคประชาธิปตย (ปชป.) 

นอนมา อิสรพงษ-เลขาฯ ตารท เปนเลขาฯ นายก อบจ.ชุมพร 

มีศักดิ์เปนหลานของภรรยา ส.ส.ลูกหมี-ชุมพล จุลใส อดีต 

ส.ส.ชุมพร ปชป.เจาของพื้นที่เดิม ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ หลังมีขาว

วา ส.ส.ลูกหมี จะมาซบ พปชร. มติ พปชร.จึงออกมาอยางที่

เห็น...•

สวนพรรคกาวไกลเปดตัวผูสมัครลงแขงขันครบทั้ง 2 

เขต ไดแก นายธิวัชร ดําแกว ผู

สมัคร ส.ส.สงขลา เขต 6 และ 

นายวรพล อนันตศักดิ์ ผูสมัคร 

ส.ส.ชุมพร เขต 1 ที่น�าแปลก พรรค

เพ� อไทย กลับไมยอมสง อางวาเลือก

ตั้งซอมมีอํานาจรัฐเปนปจจัยทําให

ไดรับชัยชนะ แตพรรคกาวไกลกลับ

ไมหวั่นไหว พรอมชนทุกสนาม ทั้ง

สนามเมืองหลวงก็มีมติสงผูสมัครผู

วาฯ กทม. ขณะที่พรรคเพ� อไทยก็

ไมสง หลีกทางให ชัชชาติ สิทธิพันธุ แตกาวไกลไมหลบ แถม 

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล เหน็บวา “ผู

สมัครทั้งหมดที่มีอยูในขณะนี้ ไมมีใครเปนตัวแทนของความฝน

และอุดมการณของเราไดอยางสนิทใจ” ศึกนี้ กาวไกล-ชัชชาติ 

พรอมแยงชิงคะแนนจากคนรุนใหมกันอยางดุเดือดแน�...• 

ฮือฮาไมนอยสําหรับปายโฆษกขนาดใหญของพรรคไทย

ภักดี ขอความวา “โจรปลนชาติจะกลับมา ประเทศชาติจะ

อยูอยางไร” โดย นพ.วรงค เดชกิจวิกรม ได โพสตขอความ

ระบุวา “มีหลายคนถามผมวา ขอความที่ปายแถวทางดวน

แจงวัฒนะ “โจรปลนชาติจะกลับมา” ผมหมายถึงใคร? เลย

อยากถามพี่ๆ นองๆ เพ� อนๆ กลับวา ขอความนี้คิดถึงใคร? ทํา

อะไร? อยางไร? ดูซิวาแตละคน เราคิดตรงกันไหม สําหรับ

ความคิดผม จะเฉลยทีหลัง”  ซึ่งคงคาดการณไมยาก ก็ อดีต

นายกฯ โกงชาติ ที่หนีคุกไปอยูตางประเทศนั่นแหละ “หมอ

วรงค” เช� อวาการแกรัฐธรรมนูญกลับไปใชบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

จะทําใหพรรคใหญอยางเพ� อไทยได

เปรียบ และจะชนะเลือกตั้งปูทางนํา 

อดีตนายกฯ หนีคุก กลับมาอีก...•

ที่ประชุม ครม.เห็นชอบ

มาตรการของขวัญปใหม 2565 

รวม 6 มาตรการ และรางกฎหมาย 

รวม 9 ฉบับ สงความสุขใหคนไทย 

กระตุนเศรษฐกิจ พรอมเห็นชอบ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการ

เพ� อมอบเปนของขวัญปใหม 2565 

ใหแกประชาชนจาก 7 หน�วยงาน 

ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ

สํานักนายกรัฐมนตรี ก็มีโครงการสงความสุขปใหมเชนกัน 

กระทรวงแรงงานก็มอบของขวัญปใหมใหกับผูใชแรงงาน ครม.

ยังเห็นชอบโครงการคนละครึ่งระยะที่ 4 ชวงเดือนมีนาคม-

เมษายน 2565 เห็นชอบมาตรการชอปดีมีคืน ป 65 อีกดวย 

ในวิกฤตโควิดสงผลกระทบตอประชาชนทุกดาน การกระตุน

เศรษฐกิจทําใหเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จึงเปน

ความจําเปนตามสถานการณ...•

อนุกูล

พฤกษานุศักดิ์ 

ธิวัชร ดําแกว 

นพ.วรงค 

เดชกิจวิกรม  

แซมซายแซมซายแซมซาย

ไ

เปนมาตรการของรัฐท่ีกําหนดใหผูท่ีเดินทางมาจากตาง

ประเทศ ทั้งนักทองเที่ยวและคนไทยท่ีเขาขายไมตองกักตัว 

สามารถเดินทางทองเที่ยวไดทันทีหลังจากการรอผลตรวจหา

เชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ในโรงแรมท่ีกําหนดไมตํ่ากวา 1 

คืน ตองพํานักอยูในประเทศที่ ไดรับอนุญาตไมต่ํากวา 21 วัน 

โดย ศบค.มีมติระงับการลงทะเบียนดังกลาวไวกอน หลังพบวามี

ผูติดเชื้อโอมิครอนในประเทศเพิ่มขึ้น.

เทสตแอนดโก

ฐานะฝายปกครอง แตมีสถานะทางกฎหมายเปน “กฎหมายลําดับ

รอง” หรือ “กฎ” กลาวคือ พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรง

ตราขึ้นโดยการใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยในสถานะ

ทางประมุขของรัฐ ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญโดยตรง และการ

ใชพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยนี้จะไมอยูในสถานะทาง

ฝายปกครอง และมิใชเจาหนาที่ของรัฐ ตามมาตรา 3 แหงพระ

ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.

2542 ไดแก พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ ซึ่งศาลปกครองสูงสุดที่ได

วินิจฉัยวาไมอยูในเขตอํานาจปกครอง  

ลักษณะที่ 4 พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตรา

ขึ้นเพ� อบังคับใชในราชการฝายบริหารสําหรับเร� องสําคัญบาง

เร� อง กลาวคือ พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดย

อาศัยอํานาจรัฐธรรมนูญโดยตรง ตามมาตรา 175 รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพ� อบังคับใชใน

ราชการฝายบริหารสําหรับเร� องสําคัญบางเร� อง โดยไมขัดตอ

กฎหมายในระดับกฎหมายบัญญัติ มีสถานะเปน “กฎหมายลําดับ

รอง” หรือ “กฎ” ไดแก พระราชกฤษฎีกาที่ออกมาเพ� อใชกับฝาย

บริหารเพียงอยางเดียว ไมบังคับใชกับประชาชนทั่วไป 

ซึ่งเปนกรณีที่รัฐบาลเห็นสมควรตราขอบังคับใชในการ

บริหารงานทั่วไป ในกิจการของฝายบริหารมีสถานะทางกฎหมาย

เปนกฎหมายลําดับรอง หรือ “กฎ” ไดแก พระราชกฤษฎีกาวา

ดวยเบี้ยประชุมกรรมการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการเบิกคา

เชาบานของขาราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยการรองทุกข

ในพระราชสํานัก เปนตน ถากรณีดังกลาวมีปญหาความชอบ

ดวยรัฐธรรมนูญและชอบดวยกฎหมายจะถูกตรวจสอบโดยศาล

ปกครอง ภายใตบทบัญญัติมาตรา 11 (2) พระราชบัญญัติจัดตั้ง 

ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

ประเภทที่ 3 พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้น

โดยการใหพระราชอํานาจในฐานะประมุขของรัฐไมเปนไปตามพระ

ราชอัธยาศัย ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญประกอบกฎหมายในระดับ

กฎหมายบัญญัติ กลาวคือ พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรง

ตราขึ้นโดยการเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี เปนพระราชกฤษฎีกาที่

ออกโดยพระมหากษัตริย ไมเปนไปตามอัธยาศัย เปนพระราชกฤษฎีกา

ที่มีลักษณะเปนการใชอํานาจของคณะรัฐมนตรี (รัฐบาล)

มีสถานะที่เปนฝายปกครอง มีสถานะทางกฎหมายเปน 

“กฎหมายลําดับรอง” หรือ “กฎ” ไดแก พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดิน หรือพระ

ราชกฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานตามพระราชบัญญัติอุทยานแหง

ชาติ พ.ศ.2504 พระราชกฤษฎีกายุบรวมหรือโอนสวนราชการ ซึ่ง

ตามเจตนารมณของคํานิยามความหมายของพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5 พระราชบัญญัติจัด

ตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 3 วรรค 

8 อยูภายใตการตรวจสอบความชอบดวยกฎหมายของพระราชกฤษ

ฎีกาอยูในเขตอํานาจศาลปกครอง ภายใตบทบัญญัติมาตรา 11 (2) 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.

2542 

จากที่ไดอธิบายขางตนผูเขียน ขอสรุปใหความหมายพระราช                                                                                 

กฤษฎีกาตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  

วา “พระราชกฤษฎีกา หมายถึง บทบัญญัติแหงกฎหมายที่พระมหา

กษัตริยตราขึ้นตามตราอาศัยอํานาจรัฐธรรมนูญโดยตรง กับอาศัย

อํานาจรัฐธรรมนูญประกอบกฎหมายในระดับกฎหมายบัญญัติ เปนไป

ตามพระราชอัธยาศัยและไมเปนไปตามพระราชอัธยาศัย”.

โดย รองศาสตราจารยสิทธิกร ศักดิ์แสง 

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

ากการที่ประเทศไทยไดนํารูปแบบการกระทําของฝาย

บริหารชนิดที่เรียกวา “พระราชกฤษฎีกา” ซึ่งหมาย

ถึง บทบัญญัติแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้น

จากการเสนอของคณะรัฐมนตรีโดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ หรือพระราชกําหนด เพ� อใชในการบริหารราชการ

แผนดิน แตในปจจุบันภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มีความหลากหลาย มีฐานอํานาจแหงกฎหมาย

หลายฉบับ ทั้งอาศัยอํานาจรัฐธรรมนูญโดยตรง หรืออาศัยอํานาจ

รัฐธรรมนูญประกอบกฎหมายในระดับกฎหมายบัญญัติ มอบ

อํานาจใหพระมหากษัตริยตราพระราชกฤษฎีกาที่เปนตาม

อัธยาศัย 

หรือมอบอํานาจใหพระมหากษัตริยตราพระราช

กฤษฎีกาที่เปนไมตามอัธยาศัย กอใหเกิดสถานะอันหลาก

หลายของพระราชกฤษฎีกาทางกฎหมายพระราชกฤษฎีกา ใน

รายงานวิจัยของ สิทธิกร ศักดิ์แสง และอภิรดี กิตติสิทโธ 

เร� อง “ปญหาสถานะและลําดับชั้นทางกฎหมายภายใต

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 : กรณีศึกษาพระราชกฤษฎีกา” เสนอมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี, 2562 ไดทําการศึกษาแบงประเภทและ 

สถานะของพระราชกฤษฎีกาออกได 3 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่ 1 พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย

ทรงตราขึ้นโดยการใหพระราชอํานาจในฐานะประมุขของ

รัฐเปนไปตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ

โดยตรง กลาวคือ พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรง

ตราขึ้นตามอัธยาศัยและตาม

ลําพังพระองคเอง ไดแก พระ                                 

ราชกฤษฎีกาการจัดระเบียบ

ราชการและการบริหาร

งานบุคคลของราชการใน

พระองค พ.ศ.2560 อาศัย

อํานาจมาตรา 15 รัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มีสถานะ

ทางกฎหมายเปน “กฎหมายลําดับรอง” หรือ “กฎตามแบบพิธี” แตไม

เปน “กฎเชิงเนื้อหา” ที่อยูภายใตการบังคับมาตรา 11 (2) แหงพระ

ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 

และเปนการกระทําในฐานะประมุขของรัฐ ตาม “หลักทฤษฎี

วาดวยการกระทําทางรัฐบาล” ปญหาตอมา พระราชกฤษฎีกาฉบับ

ดังกลาวสามารถตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญและชอบดวย

กฎหมายไดหรือไม เม� อพิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 15 ไดกําหนดในเร� องการ 

แตงตั้งและการใหขาราชการในพระองคพนจากตําแหน�ง ใหเปน

ไปตามพระราชอัธยาศัยการจัดระเบียบราชการและการบริหารงาน

บุคคลของราชการในพระองค ใหเปนไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่

บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา ใหตราพระราชกฤษฎีกาตามอัธยาศัย 

เปนพระราชอํานาจของพระมหากษัตริยที่ตราพระราชกฤษฎีกา

ตามลําพังพระองคเอง ถือเปน “การ กระทําในฐานะประมุขของ

รัฐ” ตาม “หลักทฤษฎีวาดวยการกระทําทางรัฐบาล” จะไมอยูภายใต

การตรวจสอบของศาลแตอยางไร

ประเภทที่ 2 พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตรา

ขึ้น โดยการใหพระราชอํานาจในฐานะประมุขของรัฐไมเปนไปตาม 

พระราชอัธยาศัยซึ่งบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญโดยตรง กลาวคือ พระ

ราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยการเสนอแนะของ

คณะรัฐมนตรี เปนพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยพระมหากษัตริย ไม

เปนไปตามอัธยาศัย ไดแก พระราชกฤษฎีกายุบโอนและรวมสวน

ราชการที่ไมมีผลกระทบตอบุคลากรและงบประมาณของรัฐ พระ

ราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรใหมีการเลือกตั้งใหม มาตรา 

103 พระราชกฤษฎีกาอภัยโทษ พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา 102 พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซอม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามมาตรา 105 พระราชกฤษฎีกาการ

เลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามมาตรา 107 พระราชกฤษฎีกาเงินประจํา

ตําแหน�งและประโยชนตอบแทนอยางอ� นของบุคคล ตามมาตรา 

183 จะพบวามีอยู 6 ลักษณะ ดังนี้

ลักษณะที่ 1 พระราชกฤษฎีกาที่มีลักษณะ

เปนการกระทําทางการเมือง กลาวคือ พระราช

กฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนการกระทําที่มีความ

สัมพันธทางการเมืองระหวางฝายบริหารกับฝาย

นิติบัญญัติ ไดแก พระราชกฤษฎีกาปดเปดสมัยประชุม

รัฐสภา พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจ

รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ ไมมีสวนเกี่ยวของกับกฎหมาย

ตามแบบเนื้อความ แตมีลักษณะเปน “กฎตามแบบพิธี” ไดแก พระ

ราชกฤษฎีกาเปดปดสมัยประชุมสภาผูแทนราษฎร เปนตน พระราช

กฤษฎีกาเหลานี้เปนการกระทําทางการเมือง หรือเรียกวา “การกระ

ทําทางรัฐบาล” โดยหลักการแลวจะไมอยูภายใตการควบคุมตรวจสอบ

ความชอบดวยรัฐธรรมนูญและชอบดวยกฎหมายขององคกรตุลาการ 

สอดรับกับมาตรา 47 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 คือ การใชสิทธิย� นคํารอง

ตามมาตรา 46 ตองเปนการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ

อันเกิดจากการกระทําของหน�วยงานของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐ หรือ

หน�วยงานซึ่งใชอํานาจรัฐ และตองมิใชเปน “การกระทําของรัฐบาล” 

 ลักษณะที่ 2 พระราชกฤษฎีกาที่มีลักษณะเกี่ยวพันกับการกระ

ทําทางการเมืองกับการกระทําทางปกครอง เชน พระราชกฤษฎีกายุบ

สภาผูแทนราษฎรในสวนการจัดการเลือกตั้ง ไมถือวาเปน “กฎหมาย

ในระดับกฎหมายบัญญัติ” กับ “กฎหมายลําดับรอง” หรือ “กฎ” กลาว

คือ ไมถือวาเปนกฎหมายในระดับกฎหมายบัญญัติ เพราะมีช� อใน

รูปแบบของ “พระราชกฤษฎีกาตามแบบพิธี” ไมถือวาเปนกฎหมาย

ลําดับรองที่มีฐานะเปน “กฎตามแบบเนื้อหา” เพราะวาไมเขาขาย

ขอพิจารณาของคําวา “กฎ” ที่เปน “นามธรรม” และ “เปนการ

ทั่วไป” ตามมาตรา 9 (1) และตามมาตรา 11 (2) แหงพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542  

 ลักษณะที่ 3 พระราชกฤษฎีกาที่มีลักษณะเปนการใชพระ

ราชอํานาจของพระมหากษัตริยในฐานะประมุขของรัฐ จะไมอยูใน

รรคภูมิใจไทย” พรรครวมรัฐบาลที่มี

เสียง ส.ส.เปนอันดับสองในพรรครวม

รัฐบาลคือ 65 เสียง โดยมีคนของพรรค

เขาไปเปนรัฐมนตรีวาการอยูในสาม

กระทรวงหลัก คือ กระทรวงสาธารณสุข-คมนาคม-การ

ทองเที่ยวและกีฬาฯ ตลอดจน รมช.อีกบางกระทรวง คือ 

ก.มหาดไทย-เกษตรและสหกรณ-ศึกษาธิการ การขยับ

ทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยจึงเปนความเคล� อนไหว

ทางการเมืองที่ตองติดตาม 

“อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และหัวหนาพรรค

ภูมิใจไทย” ใหสัมภาษณถึงเร� องการเตรียมความพรอม

ของพรรคในการเตรียมการเลือกตั้ง 

-กติกาการเลือกตั้งที่จะใชบัตรสองใบ 

พรรคภูมิใจไทยพรอมแคไหนสําหรับกติกาที่

เปลี่ยนแปลงไปจากตอนเลือกตั้งป 2562 ที่ใช

บัตรใบเดียว?

พรรคภูมิใจไทยเรามี ส.ส.ที่มีความคุน

เคยกับชาวบาน คุนเคยกับพื้นที่ของตัวเองทุก

คน เราไมใชเปนพรรคที่มาไดเพราะกระแส 

แตเราเปนพรรคที่มาไดเพราะเรามีนโยบายที่

จับตองได เปนนโยบายที่สามารถถูกผลักดันให

เปนจริงไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไมใชเปน

แคนโยบายขายฝน ไมใชนโยบายที่ใชเวลาเนิ่นนานในการทํา

ทั้งหมดคือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทํามาโดยตลอด เพราะหาก

เราคิดนโยบายอะไรที่มันสวยหรู มันอาจฟงดูดี แตถาเราไมไดเปน

พรรคการเมืองที่ไดเสียง ส.ส.มาเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเสียง ส.ส.ใน

สภาผูแทนราษฎร ผลักดันอะไร เราก็ยังตองมีความเสี่ยงในการที่จะ

ประสบความสําเร็จหรือไม แตพรรคภูมิใจไทยพยายามคิดนโยบาย

ที่หากเราเขาไปทํางานแลว ทุกอยางตองอยูภายใตขอบขายที่เรามี

อํานาจในการบริหารงานได เชนในกระทรวงที่พรรครับผิดชอบ หรือ

ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี แตไมตองถึง

ขั้นไปสรางกฎหมายใหม ตองไปแกไขกฎหมายที่อาจใชเวลานาน

สิ่งเหลานี้คือเร� องที่พรรคภูมิใจไทยทํามาโดยตลอด ส.ส.ทุก

คนในพรรคเห็นนโยบายเหลานี้ก็นําไปชี้แจงกับประชาชน และที่

สําคัญ ส.ส.ของพรรค-ผูสมัคร ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย เวลาลงพื้น

ที่ เขาไมไดดูแลเฉพาะนโยบายของรัฐบาล แตเขาดูแลสารทุกขสุกดิบ

แทบทุกอยางของชาวบาน เปรียบเสมือนเปนสวนหนึ่งของชีวิตชาว

บาน

ดังนั้นเร� องรูปแบบของการเลือก

ตั้ง ไมวาจะเปนบัตรใบเดียวหรือบัตรสอง

ใบ เราก็มีอยูแคนี้ คือเรามี ส.ส.-มีสมาชิก

ที่ทุมเททํางานใหกับประชาชนอยางเต็มที่

และมุงมั่น และสิ่งที่ทุมเททําไปคงทําให

เราไดรับความเช� อมั่นและความไววางใจ

จากประชาชนใหเขามาทํางาน 

-ความพรอมสําหรับการเลือกตั้ง ไมวาสภาจะอยูครบเทอมสี่

ปหรืออาจมีการยุบสภาเกิดขึ้นกอน พรรคก็พรอมเขาสูสนามเลือกตั้ง

ตลอดเวลา?

ตั้งแตผมเขามาเปนหัวหนาพรรคภูมิใจไทยตั้งแตป 2555 มาถึง

ตอนนี้ก็เขาสูปที่ 10 แลว โดยทุกครั้งหากมีคนถามวาพรอมหรือไม ก็

ยืนยันวาการเปนพรรคการเมืองตองพรอมสําหรับการเลือกตั้งหรือการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆ ตลอดเวลา 

ดังนั้น พรรคภูมิใจไทยพรอมมาตลอดอยูแลว อาจจะมีโพล

อะไรตางๆ ออกมา เราก็ไมไดถึงกับใหความสําคัญจนต� นตระหนก

อะไร สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยมั่นใจ สิ่งที่เรามั่นใจ เวลาผมบอกลูกพรรค

ก็คือ หากเวลามีการทําโพลที่ไหน ถามวามีพรรคการเมืองใดใน

ประเทศไทยมีความเปนปกแผน มีความสามัคคี มีความมั่นคง มีความ

เปนมืออาชีพ ไมมากอใหเกิดวิกฤตการณใดๆ ในทางการเมือง และ

ในทางความมั่นคงของประเทศใดๆ เลย ไปถามในจุดนี้ดีกวา ซึ่งผม

มั่นใจวาคําตอบที่ออกมา รอยเปอรเซ็นตคนจะบอกวาคือพรรคภูมิใจ

ไทย

-การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น พรรคตั้งเปาวาจะได 

ส.ส.ทั้งหมดหลังเลือกตั้งกี่เสียง?

เราไมตองตั้งเปา เพราะเรามั่นใจวาสมาชิกของเรา

ทุกคนเขาทํางานอยางเต็มที่ และเม� อเขาทํางานอยางเต็ม

ที่ก็ควรไดรับความไววางใจจากประชาชน เราไมไดตั้งเปา 

เพ� อที่วาเม� อพลาดเปาแลวมาบั่นทอนความกระตือรือรน

ของทุกฝายไปเปลาๆ แตเราเช� อวาตองทําใหดีที่สุด แลวให

ผลงานและเวลาเปนขอพิสูจน และทุมเทลงพื้นที่อยางเต็มที่ 

ไดเทาไหรก็คือคําตัดสิน คือเสียงสวรรคของประชาชน

-การเลือกตั้งรอบที่แลวนโยบายที่หาเสียงเชนเร� อง

กัญชา มีการถูกพูดถึงกันมาก หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น 

พรรคจะมีนโยบายอะไรออกมาอีกบาง?

เร� องกัญชาเราก็ทํามา และหลังจากนี้นโยบายตางๆ 

เราก็จะดําเนินการตอยอดตอไป ซึ่งพรรคภูมิใจไทยเรา

มีนโยบายหลักของพรรคอยูแลว คือ “ลดอํานาจรัฐ เพิ่ม

อํานาจประชาชน เพ� อปากทองที่ดีขึ้นของประชาชน” ที่

เปนนโยบายที่เปรียบเสมือนเปนธรรมนูญของพรรค ซึ่งเร� องการ

เพิ่มอํานาจใหกับประชาชน ก็คือการทําใหประชาชนกินดีอยูดี เพิ่ม

คุณภาพชีวิตดีของประชาชน ทําใหมีสถานะที่ดีและมีรายไดที่เพิ่มขึ้น 

สวน “ลดอํานาจรัฐ” คือลดสิ่งที่เปนอุปสรรคทั้งปวงในการดําเนิน

กิจกรรมตางๆ ของประชาชน ลดสิ่งที่เปนขั้นตอนที่ทําใหประชาชน

ไมไดรับความสะดวกสบาย สิ่งเหลานี้คือเจตนารมณ เปนธรรมนููญที่

พรรคยึดถือไวเปนหลัก

-ชวงที่ผานมามีขาววาจะมีนักการเมือง มีกลุมการเมืองตางๆ 

สนใจอยากจะมาอยูกับพรรคภูมิใจไทย เปนเพราะอะไรทําใหพรรคดู

เนื้อหอมเปนที่สนใจของแวดวงการเมือง?

คงเปนเพราะพรรคมีความเปนปกแผน มีความชัดเจน มีความ

เปนมืออาชีพ โดยหลังเลือกตั้งแลวพรรคเขามาเปนพรรครวมรัฐบาล 

ภูมิใจไทยมี ส.ส. 51 คน ตอนนี้เรามี ส.ส.ที่มารวมงานดวยกับพรรค

รวม 65 คน ปรับ ครม.มาสามครั้ง เราไมเคยเดินเขาไปแลวบอกวา

เราจะตองมีโควตารัฐมนตรีเพิ่มมากขึ้น หรือบอกวาจะตองไดดูแล

กระทรวงอะไรตางๆ เราทํางานของเราตามที่เราไดใหสัญญาไวตั้งแต

ตอนเริ่มตั้งรัฐบาล การที่มี ส.ส.มากขึ้น ก็เปนการเพิ่มความมั่นคงให

กับรัฐบาล ทําใหรัฐบาลสามารถทํางานไดอยางราบร� น

-พรอมเปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม?

การเปนหัวหนาพรรคตองพรอมสําหรับการเปนแคนดิเดตนายก

รัฐมนตรีอยูแลว และพรรคภูมิใจไทยชัดเจน หัวหนาพรรคเทานั้นตอง

เปนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทยเราอยูกันเปนครอบครัว

ที่มีความปกแผน เราก็ตองยอมรับสมาชิกในครอบครัวกอน.

‘อนุทิน’ พรอมเปนแคนดิเดตนายกฯ 

“พ

จ

สัมภาษณ์
พิเศษพเศษพเศษิ ศษ



ห็นหน้าค่าตากันแล้ว สำาหรับว่าที่ 5 กรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) หลังที่ประชุมวุฒิ 

สภาเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ใช้เวลาพิจารณากันยาวนาน 

โดยมีการประชุมลับถึง 6 ชั่วโมง

โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอ

ชื่อให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการ กสทช. และรายงานของ

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ 

ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ กสทช. ที่มี พล.อ.อู้ด เบื้องบน 

ส.ว.เป็นประธานกรรมาธิการ จำานวน 5 ราย จากทั้งหมด 

7 ราย 

ผู้ที่วุฒิสภาให้ความ

เห็นชอบ โดยได้คะแนน

เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ ส.ว. 5 

ราย ได้แก่ พล.อ.ท.ธนพันธุ์           

หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ 

กสทช., ศาสตราจารย์ ดร. 

พิรงรอง รามสูต อาจารย์

ประจำาคณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นพ.สรณ บุญใบชัย                                       

พฤกษ์  อาจารย์คณะแพทย 

ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, นาย

ต่อพงศ์  เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำารองประธาน กสทช. 

และ ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย ผู้อำานวยการสถาบันอาณาบริ 

เวณศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ส่วนอีก 2 รายที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คือ นาย

กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้ และร้อยโทธนกฤษฏ์ เอกโยคยะ รองผู้จัดการกอง 

ทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับคะแนน

เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ ส.ว.

สำาหรับ 5 รายชื่อว่าที่กรรมการ กสทช. มี 1 ราย

ที่คุ้นชื่อ และคุ้นหน้าคุ้นตากันดี คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิรง             

รอง รามสูต  ที่ได้รับการเสนอชื่อด้านกิจการโทรทัศน์ 

ศาสตราจารย์ ดร.พิรงรอง เป็นนักวิชาการด้าน

สื่อสารมวลชน ที่ออกมาแสดงความเห็นทางวิชาการเกี่ยว                                                                                     

กับการทำาหน้าที่ของสื่อบ่อยครั้ง โดยในช่วงวิกฤตความ

ขัดแย้งเมื่อปี  2563 เคยให้ความเห็นเตือนสติสื่อมวลชน

ว่า ต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคมมากกว่าเรตติง

จบการศึกษา Ph.D. (Communication Studies)                                                                

Simon Fraser University Canada, M.A. (Commu-                                                         

nication), University of Hawaii at Manoa U.S.A. 

และ อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากเป็นอาจารย์ประจำาภาควิชาวารสาร

สนเทศ  คณะนิเทศศาสตร์  ยังเคยดำารงตำาแหน่งรอง

อธิการบดีด้านส่ือสารบริการสังคมและพันธกิจสากล, 

หัวหน้าภาควิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ และ

รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 2553-

2555.

ชราชนเมืองขอน 

 

ลุงเป็นมาแล้ว ๗ ปีจริงๆ ครับ เพราะถ้านายกรัฐมนตรี

ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง จ่ายเงินเดือนไม่ถูกเลยครับ ฮ่าๆๆๆ  

ก็เป็นนักการเมืองนั่นแหละครับ ใครเข้าสู่การเมือง มี

ตำาแหน่งทางการเมือง เขาเรียกว่านักการเมืองทั้งนั้น แต่นัก 

การเมืองก็มีหลายแบบ บางคนเป็นนักการเมืองแล้วยังคิดว่าตัว 

เองไม่ใช่ก็มี บางคนเล่นการเมืองมาทั้งชีวิต วันดีคืนร้ายบอก

ไม่ใช่นักการเมืองก็มีให้เห็นแล้ว 

กรณีลุงเป็นนักการเมืองล้านเปอร์เซ็นต์ แต่ยังติดวิธีคิด

วิธีปฏิบัติแบบทหารอยู่ มันก็ไม่แปลกเพราะเป็นทหารมาก่อน แต่                                                                       

เรื่องเหมาะหรือไม่เหมาะมันอาจจะช้าไปแล้ว เพราะเป็นนักการ

เมืองจะเข้าปีที่ ๘  แล้ว  

ข้อเสียลุงเป็นไปตามที่ ชราชนเมืองขอน ว่ามานั่นแหละ

ครับ หลักๆ คือยังติดวิธีปฏิบัติแบบทหารอยู่ แต่ทุกคนมันก็มี

ข้อดีข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น อย่างนายกฯ คนก่อน ที่หนีคุกคดีโกง

ไปหลบที่ต่างประเทศเหมือนกับคนก่อนโน้น.

ไวรัสร้ายกว่ามะเร็ง แต่นักการเมืองร้ายกว่าไวรัส

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

“มะเร็ง” คำานี้ใครได้ยินก็กลัวจนอุนจิหดผายลมหาย  วัน

นี้คนไทยจำานวนมากก็ป่วยเป็นมะเร็ง แต่ถ้าไม่โชคร้ายเกินไป

ก็สามารถมีอายุยืนยาวได้อีกนาน มะเร็งใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ 

เพราะถ้ารู้ว่าเป็นมะเร็งก็สามารถเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่

วาระสุดท้ายจะมาถึง หลายๆ คนได้เป็นนางฟ้านางสวรรค์เป็น

เทวดา เพราะท่านมะเร็งมาเตือน ถ้าไม่รู้ว่าตนเป็นมะเร็งก็จะ

ไม่รู้จัก ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ได้ขึ้นสวรรค์แต่ต้องตกนรก

เพราะมัวเมาในอมายมุข

แต่ไวรัสโควิดวันนี้ร้ายกว่ามะเร็ง เพราะมะเร็งไม่ติดต่อ  

แต่ไวรัสสามารถติดต่อระหว่างแมนทูแมนได้อย่างง่ายดาย  โดย

เฉพาะสายพันธ์ุ “โอไมครอน” ท่ีร้ายแรงกว่าทุกสายพันธ์ุ  เพราะ

เป็นการกลายพันธุ์เพื่อเอาชนะภูมิคุ้มกันของร่างกายที่เกิดขึ้น

จากวัคซีนทุกชนิด ทำาให้วันนี้วัคซีนต้องเริ่มต้นใหม่ ไฟเซอร์ประ 

กาศขอเวลา ๑๐ เดือนสำาหรับวัคซีนสายพันธุ์ โอไมครอน ซึ่งไม่รู้

ว่าอีกสิบเดือนข้างหน้าจะมีสายพันธุ์อะไรเกิดขึ้นอีก แต่การได้

รับวัคซีนซึ่งเป็นพิษมากเกินไปก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย

5บทความ

งต้องฟังเสียงเตือนจาก องค์การอนามัยโลก (WHO)  

แล้วล่ะ...

ยกเลิกจัดงานฉลองปีใหม่ ดีกว่าการเสียชีวิต!

หากพลาด ไม่อาจเรียกชีวิตกลับคืนได้ 

ครับ...WHO เรียกร้องให้พลเมืองของโลก ยกเลิกแผน 

การในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ เพื่อปกป้องระบบสาธารณสุข  

หลัง “โอมิครอน” แพร่ระบาดไปทั่วโลกแล้ว

“ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส” ผู้อำานวยการใหญ่

องค์การอนามัยโลก เตือนว่า

“ขณะนี้มีหลักฐานที่บ่งชี้ ไปในทิศทางเดียวกันว่า ‘โอมิ                                                                             

ครอน’ กำาลังแพร่ระบาดไปด้วยความรวดเร็วอย่างมีนัยสำาคัญ 

มากกว่าไวรัสโควิดสายพันธุ์ ‘เดลตา’ 

เราทุกคนรู้สึกหงุดหงิดใจกับการแพร่ระบาด เราทุกคน                                                                         

ต้องการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนและครอบครัว เราทุกคนต้อง 

การกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ 

แต่วิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำาอย่างนั้นได้คือ ต้องมีการตัดสิน

ใจที่ยากลำาบากเพื่อปกป้องตัวเราและคนอื่นๆ 

จะดีกว่าถ้าเรายกเลิกในขณะนี้ และไปเฉลิมฉลองใน

เวลาหลังจากนั้น มากกว่าที่จะเฉลิมฉลองในขณะนี้แล้วค่อย

ไปเสียใจทีหลัง” 

อีกคำาเตือนที่ต้องตระหนักให้มากจาก ดร.สมยา สวามิ

นาธาน หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลก  

“เป็นเรื่องไม่ฉลาด ถ้าเราจะเร่งสรุปจากข้อมูลเบ้ืองต้น

ว่า ‘โอมิครอน’ เป็นไวรัสที่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตัวก่อน

หน้า”  พร้อมกับเตือนว่า “เมื่อตัวเลขผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้น ระบบ

สาธารณสุขทั้งหมดจะต้องตกอยู่ในภาวะตึงมือ”

เมื่อองค์ความรู้เรื่อง โอมิครอน ยังไม่น่ิงแบบน้ี ก็ควร

เชื่อในข้อมูลที่เลวร้ายที่สุดไว้ก่อน อย่างน้อยจะเป็นการป้อง 

กันการระบาดแบบไฟลามทุ่งได้ในระดับหนึ่ง 

ไทยเราเพิ่งจะเจอครับ แต่วันนี้อเมริกาสาหัสแล้ว 

สื่อต่างประเทศเขารายงาน โอมิครอนแพร่ระบาดอย่าง

รุนแรงจนแซงทุกสายพันธุ์ ขึ้นเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐฯ

สัดส่วนผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโควิด-๑๙ สายพันธ์ุโอมิครอน 

เสียงเตือนจาก WHO

เพิ่มขึ้นเกือบ ๖ เท่าภายในระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียว 

มีจำานวนเพิ่มขึ้นมากกว่า ๖.๕ แสนราย 

ทั้งๆ ที่เมื่อช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่

มากกว่าร้อยละ ๙๙.๕ ยังเป็นสายพันธุ์เดลตา

ฉะน้ันช่วงเวลาเช่นน้ีข้อมูลจากต่างประเทศสำาคัญมาก  

อย่างน้อยก็เอาไว้ตัดสินใจว่า ช่วงปีใหม่จะยังฉลอง หรือ  “ถอย” 

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน 

เพจเฟซบุ๊ก Alai Na นำาเสนอข้อมูลเชิงลึก ความเคลื่อน 

ไหวเกี่ยวกับโควิด ในต่างประเทศมาตลอด ล่าสุดมีข้อมูลโอมิ  

ครอน ที่ใกล้ตัวคนไทยมากเข้าไปทุกที

-------------

Neil Ferguson ศ.ระบาดวิทยาหัวกะทิของอังกฤษ และ

คณะ จาก Imperial College London เขียนรายงานวิเคราะห์

ข้อมูล Omicron ในอังกฤษเมื่อสามวันก่อน มีใจความดังนี้:

๑.Case Doubling Time = 2.0 days จำานวนเคสเพิ่มขึ้น

สองเท่าในสองวัน เร็วมาก

๒.เคส Omicron ต่างจากเคสเดลตาอย่างเห็นได้ชัด เมื่อ

ดูรายละเอียดตามอายุ ภูมิภาค และชาติพันธุ์ กลุ่มคนที่มีอัตรา

การติด Omicron มากในอังกฤษ 

เมื่อเทียบกับเดลตาคือ:

2a กลุ่มคนอายุ ๑๘-๒๙

2b คนที่อาศัยอยู่ในลอนดอน

2c คนผิวดำา

๓.ความรุนแรงของอาการจากการติดเชื้อ Omicron อย่าง

ดีที่สุดก็ไม่น้อยกว่าเดลตาเท่าไหร่นัก

๔.ประสิทธิภาพวัคซีนในการป้องกันการติดเช้ืออย่างมี

อาการ จาก Omicron คือประมาณ:

หลังฉีด AZ ๒ เข็มอย่างน้อยสองอาทิตย์ = ๐%

หลังฉีด Pfizer ๒ เข็มอย่างน้อยสองอาทิตย์ = ๑๙%

หลังฉีด AZ ๒ เข็ม + Pfizer อย่างน้อยสองอาทิตย์ =  

๗๓%

หลังฉีด Pfizer ๓ เข็มอย่างน้อยสองอาทิตย์ = ๗๗%

Note: อังกฤษใช้ Pfizer อย่างเดียวในการฉีดเข็มสาม   

ไม่ว่าฉีดอะไรมาก่อน ยกเว้นเฉพาะคนที่แพ้หรืออาจแพ้วัคซีน 

mRNA จึงจะให้ AZ 

ตัวเลขในการคำานวณประสิทธิภาพ เลือกเฉพาะจากคนที่

ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

๕.การติดเชื้อซ้ำาจาก Omicron สูงกว่าจากเดลตา ๕.๔๑  

เท่าตัว หรืออีกนัยหนึ่ง ภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อจากสายพันธุ์

ก่อนๆ มีความหมายน้อยมาก

---------------

คนไทยฉีด AZ ๒ เข็มเยอะครับ การเร่งบูสต์เข็ม ๓ ด้วย

ไฟเซอร์ คือเรื่องจำาเป็นเร่งด่วน 

ถ้าเทียบกับอเมริกา โอมิครอน ใช้เวลา ๑ เดือน เข้ายึด

พื้นที่ได้ 

ฉะนั้นของไทยก็อาจไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปคงจะเห็นหน้าเห็นหลัง 

สถานการณ์ในไทยวันนี้ ใกล้เคียงกับอเมริกาเมื่อเดือน

พฤศจิกายน 

วานนี้ (๒๑ ธันวาคม) สสจ.นนทบุรี รายงาน พบผู้ติดโค

วิดจากคณะแสวงบุญที่กลับจากซาอุดีอาระเบียชุดเดียวกัน  ๓๑ 

ราย ติดเชื้อแล้ว ๒๕ คน 

รวมตั้งแต่พบเชื้อ โอมิครอน ในไทย จนถึงขณะนี้นับได้

ทั้งหมด ๙๗ คน และทั้งหมดเดินทางจากต่างประเทศ

ยังไม่พบระบาดในไทย

ถึงจะเป็นข่าวดี แต่ไม่มีอะไรรับประกันได้

เห็นทาง “ยุทธศักดิ์ สุภสร” ผู้ว่าการการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) ยืนยันจัดงานเทศกาล “Amazing  

Thailand Countdown 2022-Amazing New Chapters” 

ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ ธันวาคม ใน ๕ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต  

เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา และระยอง

เห็นบอกว่า คอนเซ็ปต์งานเน้นส่งมอบความสุขให้แก่

ประชาชน 

พูดตรงๆ เสียวสันหลัง 

หากมาตรการไม่เข้มงวดพอ ระวังหายนะ 

แม้จะวางระบบตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างาน

ค่อนข้างดี ด้วยระบบทีเอสที หรือ Thai Save Thai

ขออย่างเดียวอย่าทำาแบบไทยๆ 

คลัสเตอร์ใหญ่เกิดได้ไม่ยาก 

แต่ก็สบายใจไปได้เปลาะหนึ่ง ยังถือว่า ศบค.ไหวตัว

ทัน  ปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติรายใหม่ ไปจนถึงวันที่ ๔  

มกราคม ปีหน้า 

ส่วนที่เข้ามาไทย ทั้งแบบแซนด์บ็อกซ์ Test&Go ซึ่ง

ขออนุมัติไว้แล้วประมาณ ๒ แสนคน ขณะนี้เข้ามาแล้ว ๑.๑ 

แสนคน 

ยังเหลืออีก ๙ หมื่นคน ต้องยกระดับขั้นสูงสุด ปรับมา

ใช้ระบบคัดกรองผ่านระบบแซนด์บ็อกซ์ กักตัวเต็มรูปแบบ

อย่างเดียว

จะให้ โอมิครอน หลุดจาก แซนด์บ็อกซ์ ไม่ได้เลย

ก็จะเหลือแต่แนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่

น่าจะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายว่า โอมิครอน จะเข้ามาระบาดเต็ม

รูปแบบในไทยเมื่อไหร่ 

บทเรียนจากเดลตา มีให้ศึกษาแล้ว

เช่นเดียวกัน ข้าราชการ นายทุน ที่ไร้จิตสำานึกต่อส่วน

รวม ขนแรงงานผิดกฎหมายเข้าไทย คนกลุ่มนี้ ก็ยังคงอยู่ 

คราวนี้อยู่ที่ฝีมือรัฐบาลล้วนๆ.

เงียบให้เป็น

เผิงช่วย สวยเก่ง เทนนิส

มีเรื่อง ออกฤทธิ์ จางเกาลี่

ผู้อดีตรองนายกรัฐมนตรี

กลิ่นคาว โลกีย์ ระบือไกล

เผิงช่วย ล่าสุด เธอปฏิเสธ

เบอร์ ๑ ในประเทศ เป็นใบ้

ทฤษฎีสมคบคิด ของใคร

เงียบไว้ ใจเย็น ประเด็นดี

(ฟังคลิปข่าว สุทธิชัย หยุ่น)

ลุงไม่เหมาะสมที่จะเป็นนักการเมือง

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

มีเหตุผลมากมายท่ีผมจะแสดงให้เห็นว่าลุงไม่เหมาะสม

ท่ีจะเป็นนักการเมือง ลุงอาจจะโต้เถียงว่าก็ลุงเป็นมา ๗ ปีแล้ว                                                                          

ท้ังไร้ประชาธิปไตยและประชาธิปไตยคร่ึงใบ ผมก็จะขอแย้งกลับ                                                                                             

ว่า “ก็การเมืองที่ลุงเกลือกกลั้วมาตลอด ๗ ปีนั้นไม่ใช่ประชาธิป 

ไตย” ถึงลุงจะปรับตัวให้สามารถเป็นนักการเมืองได้เพื่อจะได้

อยู่ยาวก็จริง แต่ลุงก็ยังไม่ใช่นักการเมืองประชาธิปไตย เพราะ

ลุงไม่มีหัวใจประชาธิปไตย หวังว่าบทความนี้คงจะไม่นำาเกสตา

โปมาเยี่ยมถึงบ้านนะครับ

เหตุผลข้อแรกก็คือ ลุงเคยชินแต่บทบาทนายพล ที่ไม่มี

พลทหารกล้าเถียงหรือกล้าถาม 

ข้อสองก็คือลุงใจร้อน ปากไว พูดก่อนคิด โดยเฉพาะถ้า

ไม่พอใจ กรณีทางสายบนสำาหรับคนรวย ทางสายล่างสำาหรับ

คนจนที่ลุงโกรธจนควันออกหู ถ้าลุงเป็นนักการเมืองก็คงจะต้อง

ฝืนยิ้ม ตอบว่าคนที่ใช้ทางสายล่างเขาอาจจะเป็นโรคกลัวความ

สูงก็ได้ ทุกอย่างก็จะจบด้วยดี ไม่มีควันหลง ที่ลุงยังตัดพ้อต่อว่า

ผู้ที่นำาเรื่องนี้มาขยายความ เหตุผลข้อที่สาม  ลุงตามเล่ห์เหลี่ยม

นักการเมืองไม่ทัน แล้วยังต้องทำาตามเพื่อหวังผลในสภาและนอก

สภา มากกว่าเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 

เช่นกรณีทุบหัวลำาโพงให้ไปถามประชาชน กรณีตั้งบ่อนกาสิโน

ถูกต้องตามกฎหมาย ตามมาด้วยตั้งซ่องโสเภณีถูกต้องตามกฎ 

หมายที่ให้ไปถามสภา แล้วลุงมีหน้าที่อะไร หน้าที่หลักของลุงที่

ต้องเซ็นเกษียนหนังสือราชการ 

ที่ลุงออกมาตัดพ้อว่ามีหนังสือราชการวันละหลายร้อย

หน้าที่ต้องเกษียน ทำาไมไม่มีรัฐมนตรีที่มีหน้าที่กำากับดูแล กลั่น

กรองมาก่อน เรื่องนี้ก็จะขอบอกว่า ผู้บริหารสูงสุดทุกคน ทุก

ตำาแหน่ง ทุกประเทศก็ต้องมีภารกิจนี้ การมอบอำานาจให้รัฐมน 

ตรีที่ลงนามในหนังสือราชการก่อนที่นายกฯ จะเซ็นโดยไม่พิจาร 

ณาไตร่ตรองให้รอบคอบก็เท่ากับบกพร่องตามมาตรา ๑๕๗ 

ดังนั้นเมื่ออยากจะเป็นนายกฯ ก็ต้องทำางานหนัก มีความ

รับผิดชอบสูง เพราะไม่สามารถปล่อยให้รัฐมนตรียัดไส้เรื่องที่

สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศ แล้วจะให้เป็นความรับผิดชอบ

ของรัฐมนตรีน้ัน เป็นการกระทำาท่ีไม่ถูกต้อง เหตุผลข้อท่ีส่ีก็คือลุง

ไม่มีหัวใจประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญที่ลุงสร้างมากับมือผ่านการ

ยอมรับของประชาชนเสียงข้างมาก  แต่ลุงกลับปล่อยให้การเมือง

แก้ไขบิดเบือนความประสงค์ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือก

ตั้งสองใบและตัดไพรมารีโหวตที่ลุงป้อมให้ความเห็นชอบแล้ว

ลงจากหลังเสือก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย ถ้าคิดว่าข่ีหลังเสือต่อไป

ประเทศชาติจะตกเป็นของนักการเมืองที่สนับสนุนให้ลุงขี่หลัง

เสือ กรณีนายร้อยต้องมลทินออกมาขับไล่ลุงที่เป็นนายพลนั้นก็

เสียเกียรติภูมินายพลมากแล้วครับ อย่าให้นักการเมืองสามานย์

นั่งขี่คอลุงข้ามน้ำาอีกต่อไปเลยครับ.

ว่าที่ กสทช.

ได้เช่นกัน 

วันนี้มีข้อมูลสำาหรับวัคซีนโอไมครอนที่ไม่ใช่ไฟเซอร์  เป็น

วัคซีนย้อนยุคฝีดาษ ด้วยการนำาไวรัสโอไมครอนมาเลี้ยงในห้อง

ปฏิบัติการหลายๆ รุ่นจนพิษอ่อนลงแล้วจึงนำามาผลิตเป็นวัคซีน 

ซึ่งก็เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสามารถค้นคว้า

เพื่อยุติไวรัสโควิดได้

วันนี้ประเทศไทยประกาศห้ามเข้านักท่องเที่ยว, นักธุรกิจ, 

นักแสวงหาผลประโยชน์ ๘ ประเทศจากทวีปแอฟริกา ในขณะ

เดียวกันสกอตแลนด์ตรวจพบประชาชนติดเชื้อสายพันธุ์ โอ

ไมครอน ๖ คนที่ไม่มีประวัติการเดินทางเลย  แสดงว่าไวรัสสาย

พันธุ์ โอไมครอนก็เกิดการกลายพันธุ์ขึ้นในสกอตแลนด์เอง 

เชื่อว่าประเทศไทยก็คงต้องประกาศห้ามประชาชนจาก

สกอตแลนด์และเครือจักรภพ รวมทั้งประเทศในทวีปยุโรปด้วย

อย่างแน่นอน เพราะปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ โอ

ไมครอนมากขึ้นเรื่อยๆ

แค่หน่ึงเดือนของการเปิดประเทศวันน้ีห้ามไปแล้ว ๘ ประ 

เทศ อนาคตก็ต้องปิดประเทศตามรอยประเทศญี่ปุ่นที่วันนี้ก็ปิด

ประเทศอีกแล้ว 

เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่านักการเมืองโง่กว่าไวรัส โดยเฉพาะ

นักการเมืองไทยที่สนใจแต่ล้มไพรมารีโหวต ตั้งพรรคการเมือง 

ย้ายพรรค แถมเปิดหน้าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตามรอย รมต.ทุบหัวลำา 

โพง ถ้าโอไมครอนระบาดระลอกห้า ก็โทษแฮกเกอร์, สกิมเมอร์, 

นายทุนเงินกู้นอกระบบจากกาฬทวีป ที่ก่อนหน้านั้นนับรวมเป็น

นักท่องเที่ยว.

ป๋าเป็ด   

 

เรื่องโอมิครอนคงต้องทำาความเข้าใจกันเสียแน่เนิ่นๆ นะ

ครับ นอกจากติดเร็วกว่าเดลตา ยังหลบหลีกวัคซีนเก่งกว่าด้วย 

สุดท้ายประเทศไทยไม่น่ารอด ต่อให้ปิดประเทศวันนี้ก็ไม่รอด 

เพราะจะมีคนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นคนแพร่เชื้ออยู่ดี 

ส่วนนักการเมืองฉลาดจะตายชัก ดูฝ่ายค้านซิครับรู้ทุกเรื่อง 

พอไปเป็นรัฐบาลกลับไม่รู้สักเรื่อง ไวรัสก็ไวรัสเหอะ ฮ่าๆๆๆ.

ไอติมบูดใส่ลูกเกด

 * ไอเอ๋ย ไอติม

ไอได้ลิ้มทฤษฎีเก่งเกินวิสัย

ขาดการปฏิบัติแบบการเมืองไทย

ตามลูกคู่ “บูด” ใส่ไข่ให้เน่าพัง

เสียดายภูมิความรู้จากเมืองนอก

มันบ่งบอกภูมิปัญญาซ่าเกินหวัง

แถมใส่ลูกเกดไม่บันยะบันยัง

น่าชิงชังไอติมบูดสุดทนเอย.

นายสมัยสงคราม

ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต

ค

เ



ม้ว่าการแพร่ระบาดโควิดจะกระทบธุรกิจทุกภาคส่วน 

แน่นอนว่าอสังหาริมทรัพย์ก็คงเป็นหนึ่งในนั้น แต่

ในขณะเดียวกันก็ยังมีหลายๆ ผู้ประกอบการที่

สามารถปรับตัวสอดรับกับสถานการณ์ ได้ทัน อย่าง บมจ.

เอพี (ไทยแลนด์) หรือ AP ที่ดำาเนินธุรกิจมา 30 ปี ก็ต้อง

เผชิญเหตุการณ์ต่างๆ และผ่านพ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำานวยการ สาย

งานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) 

ระบุว่า ในปี 2563 ถึง 2564 ทุกภาคธุรกิจต่างยังต้องเผชิญ

กับภาวะ Ripple Effect หรือที่เรียกกันว่าปรากฏการณ์

ระลอกคลื่น ที่ศูนย์กลางก็คือความเสียหายทางเศรษฐกิจ

จากโควิด-19 อย่างเลี่ยงไม่ได้ วิกฤตโควิด-19 ได้สร้างบท

ทดสอบและบทเรียนอย่างมากมายให้กับผู้คนทั่วโลก บริษัท

เองก็สามารถก้าวผ่านวิกฤตมาได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่ง 

โดยมีพันธกิจ EMPOWER LIVING เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิต

ที่ดีที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ ถือเป็นเข็มทิศหลักในการกำาหนด

กลยุทธ์การแข่งขันเพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ ควบคู่

กับความพร้อมในการปรับตัวให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ที่

เปลี่ยนไปอย่างถาวร

แต่อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของโอมิครอน (Omicron) 

สะท้อนให้เห็นแล้วว่าศึกครั้งนี้ ไม่จบในเร็ววัน โรคระบาดต้อง

อยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่งอย่างเลี่ยงไม่ได้ ควบคู่ไปกับความ

เปราะบางของระบบเศรษฐกิจที่ขึ้นๆ ลงๆ ส่งผลต่อ sentiment 

ของผู้บริโภค การดำาเนินธุรกิจในปีหน้ายังคงตั้งอยู่บนความไม่

ประมาท ยังคงต้องวิ่งมาราธอน ที่ยังไม่เจอเส้นชัยกันไปอีกสัก

พักใหญ่ ถ้าออกตัวแรงไปเรื่อยๆ ก็จะหมดแรง ถ้าวิ่งช้าก็แพ้

คนอื่น หนทางข้างหน้าต้องต่อสู้อีกยาวไกล มีเรื่องใหม่ให้เจอ

ทุกวัน โดยคีย์สำาคัญคือต้องตัดสินใจให้ไว ในแต่ละวันนี้มีเรื่อง

ใหม่เกิดขึ้นทำาให้ต้องเอาเข้ามาตัดสินใจ ซึ่งนี่คือหนึ่งในวิถีที่

ทำาให้เอพีผ่านวิกฤตโควิดมาได้เป็นปีที่ 2 นั่นเอง

ในช่วงที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่า หนึ่งในสิ่งสำาคัญที่

ทำาให้ เอพี ไทยแลนด์ ยังคงเติบโตท่ามกลางสภาวะผันผวน

ของปีนี้ ได้อย่างแข็งแกร่ง นอกจากความพร้อมของทีมงาน

แล้วก็คือ การบริหารจัดการพอร์ตสินค้าพร้อมขายให้กระจาย

ไปในหลากหลายทำาเล เพื่อสร้างโอกาสและความได้เปรียบ

ในการแข่งขันที่มากขึ้น โดยในปี 2564 เอพีเปิดตัวโครงการ

ใหม่ทั้งสิ้นจำานวน 24 โครงการ มูลค่าประมาณ 27,550 ล้าน

บาท ซึ่งเป็นโครงการแนวราบจำานวน 22 โครงการ มูลค่า

ประมาณ 19,650 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมจำานวน 2 

โครงการ มูลค่าประมาณ 7,900 ล้านบาท และเมื่อรวม

กับโครงการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการขาย ทำาให้ปัจจุบันเอพี

มีโครงการกระจายอยู่ทั่วประเทศมากถึง 120 โครงการ  

มูลค่าพร้อมขายกว่า 196,000 ล้านบาท

ขณะที่ Everything Digital ยังเป็นหนึ่งในโรดแมปที่เอพี

ยึดเป็นหลักสำาคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ในด้านงานขายและ

งานบริการหลังการขาย ได้มีการนำาเทคโนโลยีมาเป็นหนึ่งใน

กลไกขับเคลื่อน เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบาย เข้า

ถึงสินค้าและการอยู่อาศัยในเอพีคอมมูนิตี้ผ่านระบบดิจิทัล

มากยิ่งขึ้น ซึ่งจากข้อมูลในปี 2564 พบว่า ลูกค้าคอนโดฯ เอพี

กว่า 85% สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเยี่ยมชมโครงการผ่าน

ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ ของเอพีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวัน 

คลิก นิว โฮม ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการนำาเสนอสินค้า

ผ่านประสบการณ์ โลกดิจิทัลเสมือนจริง และช่วยให้ลูกค้า

ตัดสินใจซื้อได้ โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน

บ่อยครั้งที่ได้ยิน CEO เอพี ไทยแลนด์ “อนุพงษ์ อัศว

โภคิน” ที่มักจะพูดเสมอว่า ดีใจ ภูมิใจในการเป็นที่ 1 ได้ แต่

จะนิ่งนอนใจกับการเป็นที่ 1 ไม่ได้ ต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาและ

พร้อมที่จะตั้งรับกับกติกาโลกที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา เมื่อ

ไหร่ที่เราหยุด เท่ากับเรากำาลังถอยหลังไป 1 ก้าว แล้วทุกสิ่ง

เปลี่ยนหมด ถ้าเอพีไม่ทำางานแบบ Go Beyond ก็จะไม่สามารถ

หา Next Norm ที่จะเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจได้เลย!

จะเห็นได้ว่า ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นมีความพร้อมของ

องค์กรเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะเป้าหมายขององค์กรเพื่อขับ                                                                       

เคลื่อนทีมงานไปในทิศทางเดียวกัน โครงสร้างองค์กรที่แข็ง 

แกร่ง พร้อมรับกับการปรับตัวที่รวดเร็วได้อย่างยืดหยุ่น แม้

คลื่นวิกฤตจะกระทบอีกสักกี่ครั้งก็พร้อมที่จะนำาความสำาเร็จ

และสิ่งที่เรียนรู้ ในปี 2564 มาเป็นแรงขับเคลื่อน เป็นพลังใน

การตั้งรับความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปี 2665 อีกด้วย.  

 

 องบอกว่าขยันสุดๆ จริงๆ สำาหรับ ภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์

บุญ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ภายใต้การ

ดำาเนินการของบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำากัด 

(มหาชน) เพราะล่าก็สุดสร้างปรากฏการณ์ส่งท้ายปี 2564 แตก

ไลน์เปิดตัว “ชิค-อะ-บูม” (Chick-A-Boom) แบรนด์ไก่ทอด

สไตล์อเมริกันใหม่ล่าสุด โดยงานนี้เจ้าตัวบอกว่าจะมาภายใต้

คอนเซ็ปต์ “ถึงมาใหม่ก็ไม่ใช่ไก่แบบ

ก่อน” ชูจุดเด่นด้วยซอส 7 รสชาติ 

เท่านั้นยังไม่พอ เพราะเดอะ พิซซ่า 

คอมปะนี ยังได้เดินหน้าสร้างความ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแบรนด์

ในรอบ 21 ปี ด้วยการแตกไลน์

ร้าน “เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ซิก

เนเจอร์” เพื่อกระตุ้นยอดขายการ

รับประทานอาหารแบบไดน์อินโดย

เฉพาะอีกด้วย แค่ได้ยินก็ยังอยาก

ไปชิม จะพลาดได้ยังไง จริงไหม!.
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ถอดรหัสธุรกิจอสังหาฯของเอพี

ขยันสุดๆ

เศรษฐกิจ

ต้

แ

รุุ่งนภา สารพิน

ภาณุศักดิ์ ซื่อสัตย์บุญ

สอท.ชี้ยอดผลิตรถยนต์ยังปัง
งวดพ.ย.สูงสุดใน12เดือนคาดปี65พุ่ง
สาทร • ส.อ.ท. ยันผลิตรถยนต์ยังสดใส งวด พ.ย.64 สูงสุดในรอบ 

12 เดือน แม้ยอดผลิตลด 4.12% เผยมูลค่าส่งออกโต 35.30% สูงสุด

ในรอบ 8 เดือน คาดปี 65 ยอดผลิตรวมแตะ 1.8 ล้านคัน

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน

พงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่ม                                             

อุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาห 

กรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) 

เปิดเผยว่า ยอดผลิตรถยนต์เดือน 

พ.ย.2564 ผลิดได้ 165,353 คัน 

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

4.12% แต่สูงสุดในรอบ 12 เดือน 

แบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อส่งออกถึง 

90,112 คัน เพิ่มขึ้น 17.15% คิด

เป็นสัดส่วน 54.50% ของยอด

ผลิตรถยนต์ และเป็นยอดผลิตเพื่อ

จำาหน่ายในประเทศ 75,241 คัน

ทั้งนี้ สอดคล้องกับยอดส่ง

ออกรถยนต์สำาเร็จรูปเดือน พ.ย.

2564 อยู่ที่ 98,829 คัน เพิ่มขึ้นจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน 32.60% 

มู ลค่ าการส่ งออกรถยนต์ อยู่ ที่  

57,737.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน 35.30% สูงสุดในรอบ 8 เดือน 

เนื่องการส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้นทุก

ตลาด เพราะประเทศไทยเป็นฐาน

การผลิตรถกระบะที่ส่งออกไปกว่า 

100 ประเทศ จึงส่งออกได้เพิ่มขึ้น

ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกทั้ง

รถยนต์สำาเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้น

ส่วนรถยนต์และอะไหล่

ขณะที่ ยอดขายรถยนต์

ภายในประเทศของเดือน พ.ย.

2564 อยู่ที่ 71,716 คัน ลดลง

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.2% 

แต่ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 

11.25% สูงสุดในรอบ 8 เดือน 

เนื่องจากประชาชนเชื่อมั่นราย

ได้ ในอนาคตมากขึ้นจากการผ่อน

คลายการล็อกดาวน์เพิ่มขี้นต่อ

เนื่อง การเปิดประเทศรับนักท่อง

เที่ยวจากต่างประเทศ โครงการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น คนละ

ครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ เราเที่ยวด้วยกัน 

เป็นต้น รวมถึงการเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากโควิด-19

โดยภาพรวม 11 เดือน 

(ม.ค.-พ.ย.) อยู่ที่ 1,531,337 คัน 

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

19.26% แบ่งเป็นยอดผลิตเพื่อส่ง

ออก 878,938 คัน เพิ่มขึ้น 34.85% 

ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยอด

ส่งออกรถยนต์สำา เร็จรูป 11 เดือน

อยู่ที่ 857,887 คัน เพิ่มขึ้น 28.55% 

มูลค่าการส่งออก 500,159.17 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.56% ส่วน

ยอดผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ 

625,399 คัน เพิ่มขึ้น 3.19% ขณะ

ที่ยอดขายในประเทศอยู่ที่ 668,520 

คัน ลดลงจากปีก่อน 2.8%

อย่างไรก็ตาม เป้าจากที่                                                 

หุ้นเข้าพอร์ตมากขึ้น วานนี้นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อมาก

ถึง 2,030.60 ล้านบาท เกือบจะเป็นการซื้อคืนหุ้นที่ขายออกใน

วันก่อนทั้งหมด จึงเป็นการคิดที่ต่างจากทางกองทุนอย่างสิ้นเชิง

หากมองและคิดอย่างเผินๆ ก็คงจะพูดได้ว่านักลงทุนต่าง

ชาติเล่นตามตลาดต่างประเทศ เพราะวานนี้ทั้งตลาดล่วงหน้า 

ดาวโจนส์ และตลาดยุโรป ต่างพากันบวกกลับกันหมด เป็นการ

ซื้อในลักษณะคล้ายๆ กันหมด คือ ซื้อกลับเกือบเท่ากับที่เทขายไป

ในวันก่อนหน้านั่นเอง แสดงว่ามีการคลายความวิตกไปได้มาก ดู

แล้วขนาดต่างประเทศยังมีโรคระบาดมาก แต่นักลงทุนยังไม่วิตก 

เปรียบเทียบกับไทยที่มีสภาวการณ์ที่ดีกว่ากันมาก จำานวนผู้ติด

เชื้อลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ และจำานวนผู้เสียชีวิตก็อยู่ในระดับต่ำา 

จึงมองดูดีกว่าต่างประเทศมาก ทำาให้น่าจะมั่นใจได้มากกว่า ส่วน

ทางนักลงทุนทั่วไปที่ขายหุ้นออก ก็ต้องเข้าใจว่าวันก่อนหน้าที่

ตลาดทรุดหนัก นักลงทุนทั่วไปรับเต็มๆ ไปเกือบทั้งหมด จึงต้อง

คลายออกเพื่อจะได้ไม่อึดอัดมากเกินไป เป็นการเพิ่มสภาพคล่อง 

ไม่ได้วิตกอะไร ทำาให้มองตลาดยังมีแนวโน้มที่ดี ยังหมุนเวียน

ลงทุนกันเป็นรอบๆ ตลาดจึงก้าวเดินต่อไปได้ นักลงทุนที่เข้าใจใน

ตลาดย่อมสามารถเลือกจังหวะและเลือกหุ้นลงทุนได้ต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มไอซีทีธุรกิจยังดูดี จึงน่า

มองที่ INET, ITEL และ SVOA กลุ่มพลังงานแม้ราคาน้ำามัน

ยังผันผวน แต่ก็มีทิศทางที่ดีขึ้น ทำาให้ธุรกิจยังมีผลประกอบ

การดี น่ามองที่ ACC, AKR และ BCP กลุ่มขนส่ง มั่นใจได้

มากว่าธุรกิจยังเติบโตสูงต่อเนื่อง เพราะการส่งออกยังดีมาก 

จึงน่ามองที่ AOT, III 

และ WICE กลุ่มอาหาร

ธุรกิจที่ยังเติบโตสูง น่า

มองที่ NRF, TU และ 

W หุ้นรายตัวน่ามองที่                                    

BBL, SA และ RS 

เป็นต้น

ตลาดยังดูดี ค่อน

ข้างคึกคัก แม้จะเข้าสู่

ห้วงเวลาของเทศกาล

คริสต์มาสก็ตาม แต่ดู

เหมือนนักลงทุนต่างชาติ

ยั งชื่ นชอบที่ จะอยู่ ใน

ตลาดมากกว่าจะออก

ไปฉลองเทศกาล ทำาให้

ตลาดยังน่าลุ้นต่อไป.

กองทุนยังตื่น แต่ต่างชาติไหวตัว

การลงทุนของนักลงทุนวานนี้ (21 ธ.ค.64) เห็นได้ชัดว่า

ทางผู้บริหารกองทุนยังมีอาการตื่นตระหนกกับการระบาดของโอ

มิครอนในต่างประเทศมาก และคงจะคิดว่าจะระบาดเข้ามาใน

ประเทศด้วย จึงยังคงเทขายหุ้นออกอย่างต่อเนื่อง มีการขายออก

มากที่ 1,102.44 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติที่หวาด

ผวากับโรคระบาดวันก่อน กลับมีสติมากขึ้น และเมื่อมาดูผล                                                  

กระทบกับไทยไม่มีอะไรน่าวิตกมากนัก ยิ่งทางการไทยตั้งการ์ด

สูง แต่ไม่มีการปิดประเทศและใช้มาตรการล็อกดาวน์ มีแต่จะ

เข้มงวดในการตรวจสอบ เพื่อกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อนำาเชื้อมาแพร่

ระบาด ทำาให้มั่นใจได้มากว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดในประเทศ

มากเหมือนทางด้านซีกโลกตะวันตก จึงกล้าที่จะกลับมาโหมซื้อ

ส.อ.ท.คาดการณ์การผลิตรถยนต์ปี                                                     

2564 ไว้ว่าจะอยู่ในระดับ 1,600,000 

คัน แต่มั่นใจว่าจะทะลุเป้าอยู่ที ่ 

1,680,000-1,690,000 คัน ขณะ

ที่ปี 2565 คาดว่าการผลิตรถยนต์

รวมจะอยู่ที ่ระดับ 1,700,000-

1,800,000 คัน แยกเป็น เพื่อ

จำาหน่ายในประเทศ 800,000-

850,000คัน ส่งออก 900,000-

950,000 คัน.

สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์

EXIM BANK คลอดมาตรการอุ้มเอสเอ็มอี

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการ

ส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK เปิดเผยว่า 

ได้จัดเต็มแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ผู้ประกอบการ “สินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำา” ต่ำาสุด 2% ต่อปี เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงโรงงาน

หรือกระบวนการผลิต และสร้างผู้ส่งออกป้ายแดง พร้อมลดค่า

วิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อสำาหรับลูกค้าประกันการส่งออกเพื่อช่วยให้ผู้

ประกอบการ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือย่อม (เอส 

เอ็มอี) เพื่อเป็นเงินทุนฟื้นฟูกิจการและปรับปรุงกระบวนการผลิต

รับโลกยุค Next Normal รวมทั้งเริ่มต้นส่งออกได้

ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำานองบ้าน

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ

มาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปี 2565 (มาตรการของขวัญปี

ใหม่ 2565) มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

สำาหรับที่อยู่อาศัย อาทิ ลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ 

จากเดิม 2% และค่าจดทะเบียนการจำานองอสังหาริมทรัพย์ อัน

เนื่องมาจากการจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวใน

คราวเดียวกัน จากเดิม 1% เหลือ 0.01%

PLANET คว้างานรัฐสภากว่า 54 ล้านบาท

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำานวยการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย 

หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร เปิดเผย

ว่า กิจการค้าร่วม “แพลนเน็ต-เทนเซ็นต์ที่ประกอบด้วย PLANET 

และบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำากัด ได้ร่วมลงนามในสัญญา

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

ผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม กับสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่ง

มีมูลค่า 54.89 ล้านบาท มั่นใจธุรกิจเริ่มฟื้น ปี 65 มีลุ้นคว้างานเพิ่ม

JTS ส่งลูก JasTel ลงทุนบิทคอยน์ 

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 

เปิดเผยว่า บมจ.จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น หรือ JTS แจ้ง

ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำาเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติให้บริษัท และบริษัท จัสเทล เน็ท

เวิร์ค จำากัด หรือ JasTel ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้า

ลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเหมืองขุดบิทคอยน์ (Bitcoin Mining) 

เป็นธุรกิจใหม่ที่กลุ่มบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มลงทุนโดยมีแผน

ลงทุนเพิ่มเติมสำาหรับปี 2565 ในการจัดซื้อเครื่องขุดบิท

คอยน์ จำานวนไม่เกิน 6,300 เครื่อง รวมถึงระบบไฟฟ้าและ

ระบบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ คิดเป็นมูลค่าลงทุนรวมไม่เกิน 3,300                  

ล้านบาท

ในเดือน ธ.ค.นี้จะเดินเครื่อง COD โรงไฟฟ้าลม

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อีส

เทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป หรือ EP เปิดเผยว่า บริษัทแจกข่าวดี! ส่ง

ท้ายปี 64 จ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังลมในเวียดนาม ขนาดกำาลัง

การผลิต 160 เมกะวัตต์ ภายใน Q1/65 หลังผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ขายหุ้น “อีสเทอร์น โคเจนเนอเรชั่น” ให้กับ “ยูนิเวนเจอร์ บีจี

พี” 11,334.09 ล้านบาท เตรียมรับทรัพย์ภายในเดือน ธ.ค.64 นี้ 

ช่วยหนุนผลงานไตรมาส 4/64 โตกระฉูด บุ๊กส่วนแบ่งกำาไรจาก

การขายหุ้น.
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EGCOพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน
ไทยโพสต์ • นายเทพรัตน์ เทพ

พิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ.ผลิตไฟฟ้า หรือ EGCO 

เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศเข้า

ลงทุนในสตาร์ทอัป “เพียร์ พาว

เวอร์” ในสัดส่วน 24.24% เพื่อ

ต่อยอดเทคโนโลยีบล็อกเชนและ

แพลตฟอร์มซ้ือขายพลังงาน รอง   

รับการเข้าสู่ยุคกระจายศูนย์ของ

ธุรกิจพลังงาน พร้อมสร้างระบบ

นิ เวศของธุรกิจพลังงานไฟฟ้า

อย่างครบวงจร

โดยได้ดำ า เนินการลงทุน

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2564 

มีแผนนำาเทคโนโลยีบล็อกเชน ซึ่ง

เพียร์ พาวเวอร์ กำาลังพัฒนาขึ้น 

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

การให้บริการด้านการเงินในธุรกิจ

ของเพียร์ พาวเวอร์ มาประยุกต์ใช้

ในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขาย

พลังงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุค

การกระจายศูนย์ของธุรกิจพลังงาน

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ จะร่วมมือกัน                                    

ด้วยการใช้ความเชี่ ยวชาญใน

ธุรกิจไฟฟ้าของเอ็กโก กรุ๊ป ในการ

จัดหาพลังงานหมุนเวียนสำาหรับใช้

กับศูนย์ข้อมูลและระบบประมวล

ผลของเพียร์ พาวเวอร์ต่อไป โดย

ปัจจุบันเพียร์ พาวเวอร์ เป็นสตาร์ท

อัปในธุรกิจเทคโนโลยีด้านการเงิน 

(Fintech) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2559.

69,244.56

21/12/64

 1,622.25
+6.45

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 3,263.99 4,366.43 -1,102.44
 7,042.10 6,782.48 259.62
 30,487.83 28,457.23 2,030.60
 28,450.63 29,638.42 -1,187.78

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.25 33.97
ยูโร 37.38 38.38
ปอนดสเตอรลิง 43.67 44.87
เยน (100 เยน) 29.04 29.90
หยวนจีน 4.97 5.37
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,550 28,650
ทองรูปพรรณ 28,030 29,150
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ไฟเขียว‘ฟีดเดอร์’

รองรับขนส่งอีอีซี

ลุยสีแดงส่วนขยาย
ทำาเนียบรัฐบาล • ครม.รับทราบ

มติที่ประชุม คจร. เห็นชอบผลการ

ศึกษาจัดทำาแผนแม่บทการพัฒนา

ระบบขนส่งสาธารณะกลุ่มสาม

จังหวัดรองรับอีอีซี รฟท.เร่งสายสี

แดงส่วนต่อขยาย คาดเสนอ ครม.

เปิดประมูลปี 66

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล                                            

รองโฆษกประจำาสำานักนายกรัฐ 

มนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) 

รับทราบสรุปมติที่ประชุมคณะ

กรรมการจัดระบบการจราจรทางบก                                                   

(คจร.) คร้ังท่ี 2/2564 โดยท่ีประชุม 

คจร.มีมติเห็นชอบผลการศึกษา

จัดทำาแผนแม่บทการพัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะกลุ่มจังหวัดฉะเชิง 

เทรา ชลบุรี ระยอง เพื่อรองรับการ

พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวัน

ออก (อีอีซี) และมอบหมายให้คณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกพิจารณาผลักดัน

แผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่ง

สาธารณะฯ ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ คจร.ยังมีมติ

เห็นชอบหลักการของโครงการ

ศึกษาการจัดทำาแผนแม่บทการ

พัฒนาโครงข่ายทางรถไฟร่วม

กับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 

(MR-Map) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ

ศึกษาจำานวน 10 เส้นทาง ขณะ

เดียวกัน คจร.ได้เห็นชอบหลักการ

การจัดทำาระบบ Feeder รองรับ

การเปิดใช้งานรถไฟฟ้าสายสีแดง                     

ที่มีรูปแบบการเดินรถตามตาราง

เวลาท่ีสอดคล้องกับการให้บริการ                                           

ของระบบรถไฟฟ้า รวมท้ังเป็นมิตร                                        

ต่อสิ่งแวดล้อม และ Feeder เข้า                                  

สู่สถานีรถไฟรังสิตจำานวน 3 เส้น                                                

ทาง ประกอบด้วย 1.เส้นทางสถานี 

รถไฟฟ้ารังสิต-ธัญบุรีคลอง 7,                               

2.สถานีรถไฟฟ้ารังสิต-มหาวิทยาลัย    

ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) และ                                

3.สถานีรถไฟฟ้ารังสิต-แยกกรม 

ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ด้านนายอนันต์ โพธิ์นิ่ม

แดง ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย (รฟท.) กล่าวถึงโครง 

การรถไฟสายสีแดงส่วนต่อขยาย 

4 เส้นทาง ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็น

ชอบดำาเนินการ ได้แก่ ช่วงรังสิต-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

รังสิต, ตลิ่งชัน-ศาลายา, ตลิ่งชัน-

ศิริราช, บางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-

หัวหมาก-หัวลำาโพง (Missing Link)                                

วงเงินกว่า 6.7 หมื่นล้านบาท ได้

เตรียมดำาเนินการก่อสร้างควบคู่กับ

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 

3 สนามบิน ที่มีแผนเข้าพื้นที่ใน                                              

เดือน ต.ค.2566 เพื่อให้การก่อ 

สร้างมีความสอดคล้องกัน โดย

เฉพาะช่วงสถานีจิตรลดาที่จะก่อ                                               

สร้างเป็นคลองแห้ง คาดว่าจะ

เสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐ 

วิสาหกิจ (คนร.) และ ครม.ภายใน 

พ.ค.2565 และได้ตัวผู้รับจ้างก่อ 

สร้างในปี 2566.

NRPTร่วมทุน‘อังกฤษ’

ผุดรง.โปรตีนทางเลือก

ไทยโพสต์ • “อินโนบิก” จับ

มือ โนฟ ฟู้ดส์ เดินหน้าอาหาร

เพื่ออนาคต ดัน NRPT ร่วมทุน 

Plant & Bean ประเทศอังกฤษ 

ตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ โปรตีน

ทางเลือกในไทย ลุยเจาะตลาด

อาหารเพื่อสุขภาพในภูมิภาค

อาเซียน

นายบุรณิน รัตนสมบัติ                                         

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท 

ปตท. จำากัด (มหาชน) และ

ประธานกรรมการบริษัท อิน

โนบิก (เอเซีย) จำากัด เปิดเผย

ว่า บริษัท นิวทรา รีเจนเนอ

เรทีฟ โปรตีน จำากัด (NRPT) 

บริษัทร่วมทุนระหว่างอินโนบิก

และบริษัท โนฟ ฟู้ดส์ จำากัด 

ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับบริษัท 

แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศ

อังกฤษ : Plant & Bean (UK) 

ในสัดส่วนการลงทุน 51% และ                   

49% ในการจัดตั้งบริษัทร่วม                                   

ทุนภายใต้ชื่อบริษัท แพลนท์ 

แอนด์ บีน ประเทศไทย : Plant                                 

& Bean (Thailand) ผลิตผลิต 

ภัณฑ์ โปรตีนจากพืชให้แก่ผู้

บริโภคและผู้ประกอบการด้าน

อาหาร โดยจะนำาเทคโนโลยี

การผลิตโปรตีนจากพืชชั้นสูง

จากประเทศอังกฤษมาตั้งไว้

ที่ไทย ตั้งเป้ากำาลังการผลิต 

3,000 ตันต่อปี มีแผนจะ

เริ่มดำาเนินการออกแบบและ

ก่อสร้างในปี 2565

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์

โปรตีนจากพืชเป็นหนึ่งในเป้า

หมายการพัฒนาในกลุ่มธุรกิจ

อาหารเพื่อโภชนาการและ

โภชนเภสัช ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม

ธุรกิจที่อินโนบิกได้ตั้งเป้าหมาย

ไว้ อีกทั้งเป็นการเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่การผลิตอาหารแห่ง

อนาคตของประเทศ และยัง

เป็นการสนับสนุน และผลักดัน                                    

ยุทธศาสตร์ไทยในการเป็นศูนย์ 

กลางทางด้านนวัตกรรมด้าน

อาหารเพื่อสุขภาพของอาเซียน

อีกด้วย” นายบุรณินกล่าว

นายแดน ปฐมวาณิชย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NRF 

และประธานกรรมการบริษัท 

โนฟ ฟู้ดส์ จำากัด เปิดเผยว่า 

NRF ให้ความใส่ใจกระบวน 

การผลิต โดยเริ่มต้นจากการ

กำ าหนดรูปแบบธุรกิจที่ มุ่ งสู่

การลดคาร์บอน ให้คนบริโภค

โปรตีนจากพืชมากขึ้น อีกทั้ง

ยังเชื่อว่าด้วยแพลตฟอร์มของ 

Plant & Bean (Thailand) จะ

สามารถลดคาร์บอนได้ถึงปีละ 

12 ล้านตัน.
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7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

อาหาร มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลี 

(Department of Food and Nutrition, College of 

Human Ecology, Seoul National University) ที่น่า

สนใจนั้น ในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีใครทราบเกี่ยวกับผล 

กระทบทางอารมณ์ของการบริโภคดาร์กช็อกโกแลตใน

แต่ละวัน แต่รู้ว่าการกินดาร์กช็อกโกแลตเป็นที่รู้จักมา

นานว่ามีคุณสมบัติในการเปลี่ยนอารมณ์ให้ดีขึ้นได้  

หลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบทางอารมณ์ของ

การบริโภคดาร์กช็อกโกแลตในแต่ละวันมีอยู่ค่อนข้าง

น้อย แต่จากการศึกษานี้นักวิจัยระบุว่า นี่เป็น

ครั้งแรกที่พบหลักฐานว่าการบริโภคดาร์ก                              

ช็อกโกแลตในชีวิตประจำาวันมีอิทธิพล

ต่อสภาวะทางสรีรวิทยาและจิตใจ โดย

กลุ่มผู้ที่เข้าร่วมงานวิจัยข้างต้นได้ถูก

ขอให้ลงคะแนนความรู้สึกหลังจาก

กินช็อกโกแลต เพื่อประเมินความ

สัมพันธ์ของผลกระทบการเปลี่ยนแปลง

ด้านอารมณ์ของดาร์กช็อกโกแลตและ

จุลินทรีย์ในลำาไส้ เนื่องจากมีการ

วิเคราะห์ด้วยการเก็บ

ตัวอย่างอุจจาระของผู้

เข้าร่วมด้วย ซึ่งผลการ

ศึกษาพบว่า การบริโภค

ดาร์กช็อกโกแลตช่วย

ลดสภาวะอารมณ์เชิง

ลบหรืออารมณ์บูดได้ ใน

กลุม่ผูบ้รโิภคชอ็กโกแลตทีม่สีว่น

ผสมของโกโก้ร้อยละ 85 แต่ไม่พบ

ในกลุ่มผู้ที่กินช็อกโกแลตที่มีส่วนผสม

ของโกโก้เพียงร้อยละ 70 ประกอบกับ

จากการเก็บตัวอย่างของอุจจาระ พบ

าวดีของผู้ที่หยิบช็อกโกแลตมากินเมื่อ

รู้สึกเครียด เพราะจากการศึกษาใหม่พบ

ว่า การที่เรากินดาร์กช็อกโกแลต 2-3 ชิ้น

เล็กๆ สามารถทำาให้อารมณ์ของเราดีได้จริงๆ นักวิจัย

ในเกาหลีพบว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีซึ่งกินดาร์กช็อกโก

แลตที่มีส่วนผสมของโกโก้ร้อยละ 85 ในปริมาณ 30 

กรัมต่อวัน หรือแบ่งกินเพียงครั้งละ 10 กรัม วันละ 3 

เวลา จะทำาให้มีความสุขมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ที่

มีสุขภาพดีซึ่งกินช็อกโกแลตที่มีส่วนผสมของโกโก้น้อย

กว่า หรือไม่กินช็อกโกแลตเลย  

ทั้งนี้ ปริมาณ 30 กรัมก็เท่ากับประมาณ 1 

ใน 3 ของช็อกโกแลต ที่หั่นไว้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

บรรจุไว้ในช็อกโกแลตแท่งหรูปริมาณ 100 กรัม ที่

วางขายในซูเปอร์มาร์เก็ต สำาหรับเหตุผลที่กินขนม

ข่

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลเกียรติคุณ 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลเกียรติคุณ 

“Sustainability Disclosure Award” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากเวทีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูล

ความยั่งยืน ประจำาปี 2564 ซึ่งจัดโดยสถาบันไทยพัฒน์ ตอกย้ำาจุดยืนด้านการเปิดเผยข้อมูล

ความยั่งยืนอย่างโปร่งใส ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 

โดยมี อมรรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชี เอ็กโก กรุ๊ป เข้า

รับรางวัล เมื่อวันก่อน ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

สนับสนุนมูลนิธิผืนป่าในใจเรา

ภาวินี ไชยสิทธิ์ ผู้อำานวยการสำานักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด 

(มหาชน) มอบเงินสนับสนุน จำานวน 1 ล้านบาท แก่มูลนิธิผืนป่าในใจเรา เพื่อสนับสนุน

การดำาเนินงานมูลนิธิผืนป่าในใจเรา ในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยมี 

ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิผืนป่าในใจเรา รับมอบ ณ 

Wisdom Valley พัทยา เขาไม้แก้ว จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน

อิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม ร่วมกับ ธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์

สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และ สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน

ปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) จัดพิธีเปิด “เทศกาลภาพยนตร์

อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7” ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มอบบ้าน ‘ถวายเป็นพระราชกุศล’

พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ

บก (ททบ.5) และผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ร่วมด้วย สุภกิต เจียรวนนท์ ประธาน

กรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซี

พีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จจำานวน 15 หลัง จากจำานวนทั้งหมด 47 หลัง 

แก่ชาวชุมชนคลองเตย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่กลุ่มเปราะ

บาง ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” ดำาเนิน

การโดยกองทัพบก สนับสนุนโดยซีพีเอฟ พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคและสิ่งของจำาเป็น ตลอด

จนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือซีพี ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ณ 

ลานกีฬา ล็อก 4-5-6 ชุมชนคลองเตย วันก่อน

ราโดชวนมอบของขวัญให้ตัวคุณเอง หรือคน

พิเศษ แล้วชวนเพลิดเพลินกับช่วงเวลาอันเปี่ยมสุขไป

ด้วยกันกับนาฬิกา Captain Cook High-Tech Ceramic 

ของขวัญที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง เพราะเกิดจากการ

ผสานเอกลักษณ์ทั้งหมดของแบรนด์เข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่า

จะเป็นการออกแบบอันยอดเยี่ยม แต่ยังคงสไตล์วินเทจ

ของเรือนดั้งเดิมเมื่อปี ค.ศ.1962 หรือจะเป็นความล้ำาสมัย

ของไฮเทคเซรามิก และกลไกการเดินออโตเมติกของสวิสที่

แม่นยำาเสมอ ทั้งคริสตัลแซฟไฟร์สีดำาบนหน้าปัดที่เผยให้เห็น

กลไกอันละเอียดอ่อนด้านใน กับการตกแต่งอย่างประณีต 

บ
ร็อกโคลีเต็มไปด้วยสารอาหาร ช่วย

ต้านการอักเสบและช่วยชะลอวัย 

รวมถึงยังอุดมไปด้วยวิตามินซีและ

เค นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยไฟเบอร์และ

จะสะกดทุกสายตาไว้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่หลงใหล

ในกลไกต่างๆ หรือไม่ก็ตาม เสน่ห์ของ Captain 

Cook High-Tech Caramic ที่ทั้งสง่างามและ

หรูหรา ที่จะช่วยเติมเต็มลุคส์การแต่งตัวในช่วง

เวลาแห่งการเฉลิมฉลองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น.

องนิ้วจิ้มได้ พิมพ์ ได้บนสมาร์ท

โฟน อะไรๆ ก็ไปไกลได้แค่คลิก

เดียวของการโพสต์และการแชร์ 

ถึงแม้จะมีคำาเตือนกันอย่างสม่ำาเสมอว่า 

ชัวร์ก่อนแชร์นะจ๊ะ!! แต่ดูเหมือนมนุษย์

ก็ยังคงเป็นมนุษย์ (จำาพวกหนึ่ง) ที่คิด

ว่า ได้ป่าวประกาศบอกใครๆ ก่อนนั้น 

ถือว่าดี มีน้ำาใจ มีความสามารถ อีกทั้งมี

มนุษยสัมพันธ์อันดีงาม ไม่เลือกปฏิบัติ

ก็บ่นกันไป เตือนกันไป หากรัก

กันจริงก็ควรจะสะกิดบอกพี่น้องในห้อง

ไลน์ ห้องแชตต่างๆ บ้างนะคะว่า สิ่งที่ส่ง

กันไปมาในโลกโซเชียลนั้น มันเก่าแก่แต่

โบราณแล้ว หรือว่ามันของแท้ของเทียม 

ทั้งนี้ทั้งนั้นมองมุมบวกแล้ว คนที่ชอบ

ส่งชอบแชร์ก็ดีกว่าคนที่ไม่เคยส่งอะไร

ทักทายเพื่อนฝูงเลย..จริงไหม?!?

นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่กำาลังส่งกัน

จริงส่งกันจัง โดยระบุว่า สหประชาชาติ

นั้นรวบรวมมาว่าคนเราอยากให้อายุยืน

นั้นต้องทำา 20 อย่างนี้ทุกวันหรือไม่ก็ทุก

ครั้งที่มีโอกาส อย่าปล่อยให้เวลาที่เหลือ

น้อยหมดไปกับการจับเจ่าหน้าทีวีหรือหน้า

จอมือถืออย่างเดียว 

พิจารณาแล้วเห็นด้วยนะคะกับ 

20 ข้อจงจำาดีจากยูเอ็น เพราะเป็นวิถีพึง

กระทำาอยู่แล้ว อันได้แก่ 

1.ร้องเพลง 2.ออกกำาลังกาย 

3.ไม่นั่งนาน 4.กินขมิ้น 5.ลดแคลอรี 

6.กินผักใบเขียว 7.รักกันกอดกัน 

8.กินกะหล่ำาให้มาก 9.นอนให้พอเพียง 

10.ทำาใจเบิกบาน

11.งดน้ำาตาล 12. มีสมาธิ 

13.ดื่มน้ำาอุ่น 14.ทานแอปเปิล 15.ดูทีวี 

แต่น้อย 16.เต้นรำา 17.ทานกระเทียม 

18.กินถั่วเยอะๆ 19.รักษาฟันให้ดี และ 

20.หัวเราะเสียงดัง

ไม่มีอะไรเสียหายสักข้อ ลองทำาดู

นะคะ เพื่อสุขภาพของเราเอง ที่จะไม่ต้อง

ไปเป็นภาระลูกหลานในอนาคต.

‘ป้าเอง’ 

สูตรอายุยืนจากUN

ส

หวานดังกล่าวแล้วทำาให้อารมณ์ดีนั้น เชื่อมโยงกับ

การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำาไส้ อย่างไรก็ตาม 

ประโยชน์ที่พบได้จากการรับประทานช็อกโกแลตที่

มีโกโก้ร้อยละ 85 เท่านั้น ไม่ใช่ช็อกโกแลตนมโดย

ทั่วไปที่มีน้ำาตาล ไขมัน และสารเติมแต่งอื่นๆ เช่น สี

และน้ำามันปาล์ม

โกโก้ที่ใช้ในการผลิตช็อกโกแลต อุดม

ไปด้วยไฟเบอร์ ธาตุเหล็ก และไฟโตเคมิคอล 

(phytochemicals) หรือสารเคมีที่พบในพืช ซึ่งเป็น

สารประกอบทางเคมีที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเสริม

ระบบภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น 

มะเร็ง สมองเสื่อม โรคข้ออักเสบ โรคหัวใจ และโรค

หลอดเลือดสมอง และการศึกษาครั้งใหม่นี้ดำาเนิน

การโดยนักวิจัยจากแผนกวิชาการและโภชนาการ

ว่ามีจุลินทรีย์ในลำาไส้ที่ค่อนข้างหลายหลากชนิด ในกลุ่มผู้ที่

กินช็อกโกแลตซึ่งมีส่วนผสมของโกโก้ร้อยละ 85 

สำาหรับการศึกษานี้ นักวิจัยได้ทำางานร่วมกับผู้เข้า

ร่วม 46 คน ซึ่งบริโภคช็อกโกแลตโกโก้ร้อยละ 85 ปริมาณ 

30 กรัมต่อวัน และกลุ่มผู้ที่บริโภคช็อกโกแลตที่มีส่วนผสม

ของโกโก้ร้อยละ 70 ปริมาณ 30 กรัมต่อวัน รวมถึงผู้ที่ไม่

รับประทานช็อกโกแลตในทุกวันเลย ซึ่งระยะเวลาของการ

วิจัยในแต่ละกลุ่มใช้เวลากลุ่มละ 3 สัปดาห์ โดยทีมนักวิจัย

ชี้ว่า เป็นไปได้ว่าผลกระทบที่

เปลี่ยนอารมณ์ของการ

บริโภคดาร์กช็อกโกแลต

ผสมโกโก้ร้อย 85% 

อาจเป็นตัวกลางใน

การไกล่เกลี่ยจุลินทรีย์

และแบคทีเรียในสำา

ไส้ให้เกิดความหลาก

หลาย และนำามาซึ่ง

ความสมดุลในลำาไส้ 

และจากการศึกษา

พบว่า หากความ

หลากหลายของ

แบคทีเรียใน

ลำาไส้ลดลง

อาจเพิ่มความ

เสี่ยงต่อการเกิด

โรคต่างๆ รวม

ถึงโรคลำาไส้

อักเสบ โรค

ซึมเศร้า และ

โรควิตกกังวล

ได้เช่นกัน.

บร็อกโคลี..สวยจากภายใน

แคลเซียม เนื่องจากร่างกาย

ของเราต้องการวิตามินซีเพื่อผลิตคอลลาเจน 

ซึ่งเป็นโปรตีนหลักในผิวหนังที่ให้ความแข็งแรง

และความยืดหยุ่น ทั้งนี้ คุณสามารถกินแบบดิบ

หรือนึ่งให้สุก และผสมในสลัดก็ได้เช่นกัน ดังนั้น

วันนี้ยังไม่สายเกินไปที่จะสวยสมวัยจากภายใน

นะคะ.

marrygun55@gmail.com

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำา

เนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิดงานฉลอง “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110 ปี ความดีที่ยั่งยืน” และทรงเปิด “หอ

ประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง” ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถนนเจ้าคำารพ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร โดยมี 

วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และคณะกรรมการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

บริษัท บ้านปู จำากัด (มหาชน) นำาโดย รัฐพล สุคันธี ผู้อำานวยการ

สาย-สื่อสารองค์กร มอบเงินสนับสนุนจำานวน 1,197,360 บาท ให้แก่

โรงเรียนในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จำานวน 16 โรงเรียน โดยมี นิพนธ์ 

ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้แทน

รับมอบ พร้อมกันนี้ยังมีตัวแทนผู้บริหารจากทั้ง 16 โรงเรียน เข้าร่วมพิธี

รับมอบเงินสนับสนุนฯ ผ่านรูปแบบออนไลน์อย่างพร้อมเพรียงกัน 

สูตรกินช็อกโกแลตผสมโกโก้..สร้างสุข



8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

ขณะดำารงตำาแหน่งพระเจ้าลูกเธอ
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ เมื่อค้าขาย
มีกำาไรจะทรงแบ่งเงินส่วนพระองค์นี้
ถวายสมเด็จพระบรมชนกนาถ

ปลายรัชกาล มีเงินในพระคลังข้างที่
เหลือจากใช้จ่ายในราชการแผ่นดิน

สี่หมื่นชั่ง (๔๐,๐๐๐ ชั่ง)

ทรงขอไว้ หนึ่งหมื่นชั่ง (๑๐,๐๐๐ ชั่ง)
เพื่อบำารุงวัดที่ทรงสร้างค้างไว้ให้แล้ว

เสร็จ ส่วนที่เหลือให้ถวายพระเจ้าแผ่น
ดินพระองค์ใหม่ ตามแต่จะทรงใช้สอย

ซึ่งต่อมาเป็นจริงดังที่ทรง
กล่าวไว้ พุทธศักราช 

๒๔๓๖ เกิดวิกฤตการณ์ 
ร.ศ.๑๑๒ ในรัชกาลที่ ๕ 
ไทยต้องเสียค่าปฏิกรรม

สงครามแก่ฝรั่งเศส 
๓,๐๐๐,๐๐๐ ฟรังก์ 

ประมาณ ๑,๖๐๕,๒๓๕ 
บาท เงินที่ใช้เพื่อแลกกับ
อธิปไตยส่วนใหญ่มาจาก 

“เงินถุงแดง”

วันที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช 
๒๓๘๒ โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์
พระบรมราชโองการประกาศเรื่อง
ห้ามสูบฝิ่นและค้าฝิ่น โดยกำาหนด
โทษร้ายแรง ทั้งปรับ โบย หรือริบ

ทรัพย์ แต่การสูบฝิ่นมิได้ลดน้อยลง

การที่ประชาชนติดฝิ่นเป็นเรื่องใหญ่
ของแผ่นดิน ถือเป็นการบ่อนทำาลาย
ชาติ เพราะผู้ติดฝิ่นจะเป็นบุคคลที่ไร้

ทั้งกำาลังวังชาและไร้สติปัญญา
เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากยิ่ง

ทรงนำากลักฝิ่นจำานวนมาก
มาหลอมแล้วหล่อเป็นพระพุทธปฏิมา
ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๑ วา

๑ ศอก ๑ คืบ ประดิษฐาน ณ ศาลา
การเปรียญ วัดสุทัศนเทพวราราม
เมื่อแรกผู้คนเรียกว่า “พระกลักฝิ่น”

ต่อมา พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ถวายพระนามว่า “พระพุทธเสรฏฐมุนี”
ความหมายว่า “พระผู้ประเสริฐสุด”

ฝิ่นระบาดตามเมืองที่ชาวจีนอพยพมา
ตั้งถิ่นฐานทำามาหากินจำานวน
มาก ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี 
ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ถลาง

ทรงกวดขันกวาดล้างการค้าฝิ่นครั้ง
ใหญ่ ริบได้ฝิ่นดิบ ๓,๗๐๐ หาบเศษ
ฝิ่นสุก ๒ หาบ รวมเป็นน้ำาหนักฝิ่น

ถึง ๒๒๒,๑๒๐ กิโลกรัม คิด
เป็นราคาขายในขณะนั้น 

๑๘,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท มากกว่า
งบประมาณแผ่นดินหลายเท่า โปรด
ให้รวมนำามาเผาทำาลายที่สนามไชย 

หน้าพระที่นั่งสุทไธสวรรย์

มีพระราชปณิธานในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์ให้รุ่งเรืองงดงาม
เหมือนอย่างพระนครศรีอยุธยา เพื่อบำารุงจิตใจชาวไทย สืบสาน
พระราชปณิธานในรัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๒ ทรงมุ่งมั่นแก้ไข
เศรษฐกิจแผ่นดินที่ฝืดเคืองต่อเนื่อง เพื่อประเทศมั่งคั่งสมบูรณ์

ด้วยการค้า จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญา 
“พระบิดาแห่งการค้าไทย” สามารถสร้างบ้านเมือง วัดวาอาราม
ใหญ่โตสูงเด่นเป็นสง่างดงามด้วยงานศิลปะและสถาปัตยกรรม

ตามพระราชนิยมให้ชาวโลกชื่นชมตราบปัจจุบัน สะท้อน
พระราชหฤทัยในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมเป็นสำาคัญ.
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9กีฬา

‘รมย สุรินทร’ ควาแชมปบิลเลียดปท.สมัยที่ 7

กรุงเทพฯ • การแขงขันกีฬาบิลเลียดชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย 

ประจําป 2564 ที่ทีบีซีสนุกเกอร เซ็นเตอร ซอยรามคําแหง 89/1 

โดยคูชิงชนะเลิศ ประพฤติ ชัยธนสกุล หรือ “รมย สุรินทร” นัก

สนุกเกอรวัย 59 ป ดีกรีนักสนุกเกอรทีมชาติไทย และแชมป 6 สมัย 

พบกับ ยุทธภพ ภาคพจน หรือ “นุก จันท” ดีกรีนักกีฬาบิลเลียด

ทีมชาติไทยชุดซีเกมส โดยทั้งคูเปนนักกีฬาทีมชาติ ซอมรวมกัน

มาอยางตอเน� อง คอนขางรูทางกันเปนอยางดี แตรมย สุรินทร 

ประสบการณเหนือกวามาก เอาชนะ “นุก จันท” ยุทธภพ 

ภาคพจน นักกีฬาบิลเลียดสายเลือดใหม ไปแบบสบายมือ 

4-1 เกม (102-20, 46-101, 102-2, 102-8, 101-38) ควา

แชมปบิลเลียดประเทศไทยไปครองอีก 1 สมัย และถือ

แชมปเปนสมัยที่ 7 พรอมเงินรางวัลอีก 30,000 บาท โดย

มี นายสุนทร จารุมนต นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแหง

ประเทศไทยใหเกียรติมอบรางวัล หลังเกม ประพฤติ ชัย

ธนสกุล หรือ รมย สุรินทร กลาววา กอนการแขงขันตั้ง

เปาคือแชมปเทานั้น เน� องจากเราในฐานแชมป 6 สมัย 

ไมมีทางเลือก การควาแชมปครั้งนี้ถือวาทําไดตามเปาที่วาง

ไว และขอช� นชม “นุก จันท” นักกีฬาบิลเลียดสายเลือดใหม 

วันนี้อาจจะตองใชเวลาในการสะสมประสบการณ แตเช� อวาไมน�า

เกิน 3 ป ในการแขงขันกีฬาซีเกมสที่เมืองไทยน�าจะเปนความหวัง

ในการควาเหรียญทองใหกับทัพนักกีฬาบิลเลียดของไทย

ชางศึกฉลุยรอบรองซูซูกิคัพ 2020 เรตติ้งชอง 7HD พุง

กรุงเทพฯ • หลังจาก ‘ชางศึก’ นักเตะทีมชาติไทยสงทายรอบแบง

กลุมดวยการเอาชนะทีมชาติสิงคโปร 2-0 ผานเขารอบรองชนะเลิศ

ดวยการเปนแชมปกลุมเอ ในการแขงขันฟุตบอล AFF SUZUKI 

CUP 2020 พรอมพาเรตติ้งพุงทะยานทุกกลุม โดยกลุมผูชมทั่ว

ประเทศมีเรตติ้งสูงถึง 6.8 ผูชมกวา 4.3 ลานคน กลุมผูชมอายุ 

15 ปขึ้นไป มีเรตติ้ง 7.3 ผูชมกวา 4 ลานคน และกลุมผูชมเพศชาย อายุ 

15 ปขึ้นไป มีเรตติ้งสูงถึง 8.2 ผูชม 2.2 ลานคน จากผลการสํารวจ

ความนิยมจากบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิรช (ประเทศไทย) 

โดยทางโลกออนไลน BUGABOO.TV ก็มีแฟนบอลทั่วประเทศรวม

สงกําลังใจเชียรอยางลนหลาม ยอดวิวสูงสุดในรอบแบงกลุมสูงถึง 

1 ลานวิว โดยมียอดรวมของรอบแบงกลุมทั้งหมดสูงถึง 4.2 ลานวิว 

มารวมสงกําลังใจเชียรทีมไทยที่ชอง 7HD กันตอ ในรอบรอง

ชนะเลิศนัดแรก ทีมชาติไทยชนคูปรับตัวฉกาจ ทีมชาติเวียดนาม 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค. ชอง 7HD ถายทอดสด เวลา 19.30 น. 

และนัดที่ 2 ในวันอาทิตยที่ 26 ธ.ค. ชอง 7HD ถายทอดสด เวลา 

19.30 น. จากสนามกีฬาแหงชาติสิงคโปร หามพลาดศึกแหงศักดิ์ศรี 

ชิงความเปน 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต รวมกันเชียรขุนพลชาง

ศึกทวงคืนบัลลังกราชาแหงจาวลูกหนังอาเซียน และควาถวยแหง

เกียรติยศ AFF SUZUKI CUP 2020 กลับสูประเทศไทย 

‘โตโยตากาซูเรซซิ่งมอเตอรสปอรต’ ไดแชมปป 2021 

บุรีรัมย • การแขงขันวันเมคเรซ ตัดสินแชมปประจําปของรายการ 

“Toyota Gazoo Racing Motorsport 2021 : Spirit to push the 

limits” สนามที่ 5 โดยมี นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด และ

นายตนัยศิริ ชาญวิทยารมณ กรรมการผูอํานวยการ สนามชาง 

อินเตอรเนชั่นแนล เซอรกิต และผูแทนจําหน�ายรถยนต โตโยตา รวม

เปดงานวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 ณ สนามชาง อินเตอรเนชั่นแนล 

เซอรกิต จ.บุรีรัมย โดยสรุปแชมปประจําป 2021 รุนตางๆ ดังนี้ รุน

วีออส เลดี้ วันเมคเรซของเหลานักแขงหญิง ผูนําคือ กมลชนก บุญ

คร่ํา ที่มีคะแนนสะสมรวมสูงสุด 4 สนาม 70 คะแนน ลอยลําเปน

แชมปประจําป, รุนวีออส วันเมคเรซ แชมปคือ บัณฑิต ลัดดาแยม 

จากทีม WISE & TKS Motorsport, รุนไฮลักซ รีโว วันเมคเรซ อันดับ 

1 ประพจน ช� นวิจิตร จากทีม Vazoma-x motul nexzter racing by 

ruk team และรุนโคโรลลา อัลติส จีอาร สปอรต วันเมคเรซ จบการ

แขงขัน เพียว หงษปาน จากทีม Sittipol Group ที่เขาอันดับ 2 แต

ผลรวมคะแนนรวมสูงสุดทําให ‘เพียว หงษปาน’ ควาแชมปประจํา

ปไปครองและรับสิทธิ์เขาสังกัดเปนนักแขง Toyota Gazoo Racing 

Team Thailand ประจําป 2022 อีกดวย. 

อกเลยวางานกรอยทันทีเม� อ พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี ออกมาเปดเผยหลัง

การประชุมศูนยบริหารสถานการณฉุกเฉิน ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดใหญเม� อวันกอนวา งด

รับนักทองเที่ยว Test and Go และกลับไปใชระบบกักตัว 

7 หรือ 10 วัน สวนการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองชวงเทศกาล

ปใหม ณ เวลานี้ยังไมมีการหาม แตอนาคตบอกไดเลยวา

ไมแน�นอนจริงๆ เราตองกลับมายกการดสูงกันอีกครั้ง..••..

พล.อ. ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการโอลิมปกแหงประเทศไทย กลาวถึง

กรณีการแกไขกฎหมายสารตองหามกีฬา เพ� อย� นเร� องใหวา

ดาปลดแบนประเทศไทยวา ตอนนี้มีการรางกฎหมายเสร็จ

แลวอยูระหวางขั้นตอนการตรวจสอบ เพ� อใหเปนไปตามที่

วาดาตองการ สวนที่ผานมานักกีฬาทีมชาติไทยไดรางวัล 

แตไมไดชักธงชาติขึ้นยอดเสา ซึ่งอาจจะกระทบตอจิตใจ

ของคนไทยนั้น รองนายกรัฐมนตรีระบุวาเปนเร� องของ

กติกาและตองดูเร� องกฎหมายดวย สวนกรอบระยะเวลาใน

การแกกฎหมายไมไดมีการกําหนด เพราะตองขึ้นอยูกับสภาฯ 

เปนผูพิจารณา..••..ดร.สิริพงศ อังคสกุลเกียรติ นายก

สมาคมกีฬาแหงจังหวัดศรีสะเกษ มั่นใจศึก สองลอถนน

และเสือภูเขาชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สนามที่ 1 ระหวางวัน

ที่ 14-16 มกราคม 2565 จะชวยกระตุนเศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษใหมีความคึกคัก สรางรายได

ใหกับผูประกอบการและชุมชนระดับรากหญา นอกจากนี้ยัง

เปนการเปดโอกาสใหนักปนไดทดสอบสนามกอนการชิงชัย

ในกีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 ซึ่งจะใชเสนทางเดียวกัน งานนี้ 

ไทยพีบีเอส ถายทอดสดใหชมในวันอาทิตยที่ 16 มกราคม 

2565 ตั้งแตเวลา 14.10-16.00 น...••..ขอแสดงความยินดี

กับ อนุสรณ วิริยะศักดิ์ และ สุวิมล แกวพานทอง ที่ควา

แชมปโบวลิ่งคนหูหนวกชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจํา

ป 2564 ที่สมาคมกีฬาคนหูหนวกแหงประเทศไทยจัดขึ้นที่ 

เมเจอร บลูโอ ริธึ่มแอนด โบวล สาขารัชโยธิน ซึ่ง อัญชลินทร 

ศิวลักษณ เลขาธิการสมาคมบอกวา รายการนี้เปนเวทีใหคน

หูหนวกไดแขงกีฬา โดยเฉพาะโบวลิ่งที่จะไดมีโอกาสพัฒนา

ฝมือและแสดงศักยภาพวาเกงไมแพใคร ยินดีดวยจริงๆ..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com 

เจจีทีซี • ลิขิต ชัยกิจ ผูอํานวยการจัดการแขงขัน ชมรมนัก

กอลฟเยาวชนไทย หรือเจจีทีซี พรอมดวย ดร.อมร นันทวะกุล 

รองประธานชมรม รวมแสดงความยินดีและมอบรางวัลใหแก

นักกอลฟเยาวชนที่รวมการแขงขัน “พีพีทีวี จูเนียร กอลฟ ทัวร” 

สนามที่ 5 ประจําป 2564 ณ สนามไพรมกอลฟ แอนด รีสอรท 

จ.นครนายก เม� อเร็วๆ นี้

วอชิงตัน • แดเนียล คารลสัน เตะฟลด โกลระยะ 48 หลา

เขาไปในเพลยสุดทายของการแขงขันพา ลาสเวกัส เรดเดอรส 

บุกเฉือนชนะ คลีฟแลนด บราวนส 16-14 ยังพอมีลุนเขาเพลย

ออฟ ในศึกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาหที่ 15 เม� อวันที่ 

21 ธ.ค.ที่ผานมา

ดีเรก คาร ควอเตอรแบ็กของเรดเดอรสเกมนี้ขวางบอล 

38 ครั้ง เพ� อนรับได 25 ครั้ง ไดระยะ 236 หลาเปนการขวาง 

1 ทัชดาวน รวมถึงการพาทีมบุกในชุดสุดทาย 8 เพลยไดระยะ 

41 หลา ในชวงไมก่ีวินาทีสุดทาย เพ� อตั้งให แดเนียล คารลสัน 

เตะใหทีมชนะ

ชัยชนะสงใหสถิติของ ลาสเวกัส เรดเดอรส ขยับเปนชนะ 

7 แพ 7 เกม เชนเดียวกับเจาบาน คลีฟแลนด บราวนส ที่มีสถิติ 

7-7 เชนเดียวกัน โดยตามหลังทีมอันดับสุดทายท่ีจะไดตั๋วเขา

เพลยออฟของฝงเอเอฟซี หรือ อเมริกัน คอนเฟอเรนซ เพียง

เกมเดียวเทานั้น

“พวกเรายังมีโอกาส พวกเรายังมีลุนที่จะเขาไปเลนในรอบ

เพลยออฟ” คารกลาว “พวกเรายังตองเลนเกมท่ีมีความหมาย 

มากๆ ในชวงเดือนธันวาคม และผมขอบคุณที่เรายังมีโอกาส

นั้นอยู”

สวนเกมคูมันเดยไนต เคิรก เคาซินส ขวาว 2 ทัชดาวน

พา มินเนโซตา ไวกิงส ปรับสถิติเปนชนะ 7 แพ 7 เกม หลัง

บุกไปชนะ ชิคาโก แบรส 17-9 พรอมขยับขึ้นสูอันดับท่ี 7 ซ่ึง

เปนอันดับสุดทายที่จะเขาเพลยออฟของสายเอ็นเอฟซี หรือ 

เนชั่นแนล คอนเฟอเรนซ ที่ยังตองลุนกันตอ

“พวกเราควาชัยชนะมาไดและตองกาวตอไป” เคิรก เคา

วินส จอมทัพของมินเนโซตากลาว “พวกเราเขาใจดีวายังตอง

กลับไปทํางานหนักกันตอ และสําหรับการเดินทางมาแขงขัน

ที่นี่พวกเขาไมเคยยอมใหพวกเราควาชัยชนะออกไปงายๆ เลย”

เกมคูเรดเดอรสและบราวนสนั้นถูกเล� อนโปรแกรมมาจาก

วันเสาร เน� องจากการแพรระบาดของโควิด-19 อยางหนักภายใน

ทีมบราวนสที่เกมนี้จําเปนตองใช นิก มัลเลนส ควอเตอรแบ็ก

ทัชดาวน • ไบรอัน เอ็ดเวิรดส (ซาย) ปกนอกเบอร 89 ของลาส

เวกัส เรดเดอรส ทะยานขึ้นรับทัชดาวนระยะ 5 หลา โดยมี เดน

เซล วารด ตัวคุมปกของ คลีฟแลนด บราวนส พยายามปองกัน 

ในเกมอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟแอล สัปดาหที่ 15 ที่เฟรสตเอ

เนอยี สเตเดียม ในคลีฟแลนด ซึ่งเรดเดอรสบุกมาชนะ 16-14

บ

เรดเดอรสอัดบราวนสลุนเพลยออฟ

มือ 3 ลงมาเลนเปนตัวจริง หลังจาก เบเกอร เมยฟลด และเคส 

คีนัม มือ 1 และมือ 2 ติดเชื้อโควิดดวยกันทั้งคู

คลีฟแลนด บราวนส ยังตองลงสนามโดยไมมี เควิน 

สเตฟานสกี หัวหนาโคชตัวจริงอยูขางสนาม เน� องจากติดโควิด

เชนเดียวกัน โดย ไมก พรีเฟอร ผูชวยโคชขึ้นมารับหนาที่เฮด

โคชแมน

ทางดาน แคนซัส ซิตี ชีฟส ทีมนําของฝงเอเอฟซีดวยสถิติ

ชนะ 10 แพ 4 เกมตองเจอขาวรายเม� อ เทรวิส เคลเซ ปกในตัว

เกง, แฮรริสัน บัตเกอร ตัวเตะ และชารวาริอุส วารด ดีเฟนซี

แบ็ก ตางพบวาติดเชื้อโควิด-19

สําหรับแชมปซูเปอร โบวลอยาง แทมปาเบย บัคคาเนียรส 

ก็ตองเสียปกนอกอยาง คริส ก็อดวิน ตลอดฤดูกาลจากอาการ

บาดเจ็บเขา ในซีซั่นนี้ก็อดวินรับบอลมากที่สุดของทีม 98 ครั้ง 

1,103 หลา และ 5 ทัชดาวน.

กรุงเทพฯ • เริ่มเปดฤดูกาลแลว สําหรับ

ศึกวอลเลยบอลอาชีพของไทยอยาง เอส

โคลา วอลเลยบอล ไทยแลนดลีก ฤดูกาล 

2564-2565 หลังจากผานนัดแรกที่ผานมา 

แฟนๆ กีฬารอลุนเชียรทีมโปรดกันไดตอ

เน� อง ในสัปดาหที่ 2 ในวันที่ 22-23 ธ.ค.นี้ 

ทาง AIS PLAY พรอมถายทอดสดทุกคู ทุก

สนาม ใหชมเชนเดิม  

สําหรับโปรแกรมในสัปดาหที่ 2 

ที่เอ็มซีซี ฮอลล เดอะมอลล บางกะป 

กรุงเทพฯ ยังเขมขนไมแพสัปดาหแรก 

การันตีตบกันสนั่นจอแน�นอน เม� อทุก

สายตาจับจองไปที่ทีมหญิง “แชมปเกา” 

ไดมอนด ฟูด-ไฟนเชฟ สปอรต คลับ ที่มี 

อรอุมา สิทธิรักษ นําทัพ จะดวลกับ สุพรีม 

ชลบุรี-อี.เทค ทีมอันดับ 3 จากฤดูกาลที่แลว 

ที่นําโดย ปลื้มจิตร ถินขาว, โสรยา พรม

หลา ในนัดแรก ตางเก็บชัยชนะมาดวย

กันทั้งคู ไดมอนด ฟูด อัด “รองแชมปเกา” 

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี มา 3-1 เซต ขณะ

ที่สุพรีมถลมแบล็ค พาวเวอร วีซี ทีมนอง

ใหม ขาด 3-0 เซต ดังนั้นจึงไมใชงานงาย

วอลเลยบอลไทยแลนดลีกนัด2  

แชมปเกาไดมอนดฟูดตบสุพรีม

ไทยโพสต • พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เห็นชอบ

กฤษฎีกาแกกฎหมายใชสาร

กระตุน บนเสียดายปกธงชาติ

ไทยไมได จอชง ครม. 28 ธ.ค.นี้ 

ปรับใชเปน พ.ร.ก.พรอมเตรียม

ขอลดโทษจากวาดา 

รายงานขาวแจงวา ใน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เปดเผยวา นายพิพัฒน รัชกิจ

ประการ รมว.การทองเที่ยว 

และกีฬา รายงานกรณีอี

สปอรตที่ไดแชมปชนะเลิศเกม 

RoV นานาชาติ นั้นเปนทีม

บุรีรัมย ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ ได

กลาวเสริมขึ้นมาวาน�าเสียดาย

ที่ปกธงชาติไทยไมได และอีก

หลายประเทศก็ยังแก้ ไขเรื่อง

นี้ ไมได 

ทําให นายวิษณุ เครือ

งาม รองนายกฯ ไดใหเลขาธิ 

การคณะกรรมการกฤษฎีกาลุก

ขึ้นรายงานความคืบหนาการ

แกไขกฎหมายควบคุมการใช

สารตองหามทางการกีฬาตาม

ที่องคกรตอตานสารตองหาม

โลก หรือวาดา ระงับธงชาติใน

เวทีแขงขันนานาชาติ     

ซึ่งขณะนี้กฤษฎีกาดําเนิน

การแก ไขเสร็จแลว และสง

ใหวาดาตรวจสอบโดยไดรับ

ความเห็นชอบแลว และเร� อง

นี้จะเสนอเปนราง พ.ร.ก.เขาที่

ประชุม ครม.ในวันที่ 28 ธ.ค. 

เพ� อประกาศใช ใหทันมกรา

คม 65 อยางไรก็ตาม ตามโทษ

เดิมของวาดา ไทยตองโทษ 1 ป 

ตั้งแตวันที่ 8 ต.ค.64 และเม� อ

เราออกเปน พ.ร.ก.แลว ก็จะ

ไดประสานเพ� อเจรจาลดหยอน

โทษดังกลาว    

ดาน พล.อ.ประวิตร วงษ

สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการ

โอลิมปกแห งประเทศไทย 

กล าวถึ งกรณีที่ นั กกีฬาทีม

ชาติไทยไดรางวัล แตไมไดชัก

ธงชาติขึ้นยอดเสา ซึ่งอาจจะ

กระทบตอจิตใจของคนไทยนั้น

ว่า เป็นเรื่องของกติกา และ

ตองดูเร� องกฎหมายดวย.  

แกกฎหมายควบคุมสารตองหามเสร็จ

เตรียมเจรจาลดหยอนโทษจากวาดา

สิงคโปร • ทัพชางศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟุตบอล

ชิงแชมปอาเชียน เอเอฟเอฟ ซูซูกิคัพ 2020 ซอมตอ

เน� องเนนแผนรับมือกับเวียดนาม ในรอบรองชนะเลิศ 

พิชา อุทรา ปกจาก “กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด 

ปลื้มไดหวดสิงคโปร ขณะที่ เอเลียส ดอเลาะ ลั่นตอง

ชนะเวียดนามทั้ง 2 แมตช

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ตาม

เวลาประเทศไทย ณ คลีเมนติ สเตเดียม ฟุตบอลชาย

ทีมชาติไทย ทําการฝกซอมอยางตอเน� องเพ� อเตรียม

พรอมสําหรับการแขงขันฟุตบอลซูซูกิคัพ 2020 รอบ

รองชนะเลิศนัดแรก ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนาม

การฝกซอมดังกลาวใชเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

30 นาที โดยเนนไปที่แผนการท่ีจะใช ในเกมกับ

เวียดนามเปนหลัก

กอนการฝกซอม พิชา อุทรา ปกจากเอสซีจี 

เมืองทอง ยูไนเต็ด กลาววา “ผมดีใจกับการไดเลน

ใหทีมชาติไทยในเกมกับสิงคโปร และตองขอบคุณ

สําหรับโอกาสในนามทีมชาติไทยชุดใหญ”

“ผมคิดวาตัวผมตองแกไขอีกเยอะ เพราะพี่ๆ 

และเพื่อนๆ ในทีมหลายคนยังไม่ ได้สัมผัสเกมมาก 

สวนใหญก็จะเปนการซอมมากกวา”

“ผมไดเห็นพี่หลายๆ คนจากหลายสโมสร เขา

ไดมาอยูจุดนี้หลายครั้ง ผมเองจะพยายามศึกษาวิธี

และแนวทางการเลนใหมากท่ีสุด ผมเองช� นชอบพี่ๆ 

หลายคน”

“เกมตอไปเราจะเจอกับเวียดนาม ก็ขอเชิญ

ชวนแฟนบอลมาใหกําลังใจพวกผมดวย และเราจะ

พยายามทําหนาที่ของเราอยางเต็มที่”

ดาน เอเลียส ดอเลาะ เผยวา “ผมดีใจนะ

ครับที่ยิงประตูใหทีมชาติไทยได ผมมีความสุข และ

เปนเกียรติมาก มันทําใหครอบครัวและเพ� อนของผม 

ภูมิใจ และทําใหตัวผมมีความสุขจริงๆ” 

ของ ไดมอนด ฟูด คูนี้นัดวัดฝมือกัน วันที่ 

22 ธ.ค. เวลา 14.30 น.  

อีกคูที่น�าสนใจ ทีมชาย “แชมป

เกา” นครราชสีมา คิวมินซี วีซี ที่นําทีม

โดย วันชัย ทัพวิเศษ, สราญจิต เจริญสุข 

รวมถึง เซอรเกย เรซานอฟ หลังจาก

คาซัคสถาน ซึ่งประเดิมสัปดาหแรกได

อยางสวยงาม ดวยการเอาชนะ ไดมอนด 

ฟูด-ไฟนเชฟ สปอรต คลับ มาได 3-1 เซต 

วันที่ 23 ธ.ค. จะรอพบกับนองใหม พยัคฆ 

เซนเซ ดีกรีแชมปโปรชาเลนจ 2021 เริ่ม

เวลา 08.30 น. 

สําหรับโปรแกรมสัปดาหที่ 2 ที่เอ็ม

ซีซี ฮอลล เดอะมอลล บางกะป มีดังนี้ วัน

พุธที่ 22 ธ.ค.2564 ทีมหญิง แบล็ค พาวเวอร 

วีซี พบ เกษตรศาสตร วีซี เวลา 08.30 น. 

(AIS PLAY ถายทอดสด) ไดมอนด ฟูด-ไฟน

เชฟ สปอรต คลับ พบ สุพรีม ชลบุรี-อี.เทค 

เวลา 14.30 น. (AIS PLAY และ PPTV 

ถายทอดสด) สวนทีมชาย ไดมอนด ฟูด-ไฟน

เชฟ สปอรต คลับ พบ พิษณุโลก วีซี เวลา 

11.30 น. (AIS PLAY ถายทอดสด) ไอแอม 

ปริ้นซ ศรีสะเกษ วีซี พบ เกษตรศาสตร วีซี 

เวลา 17.30 น. (AIS PLAY ถายทอดสด) 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธ.ค.2564 ทีมหญิง 

นครราชสีมา คิวมินซี วีซี พบ ขอนแกน

สตาร วีซี เวลา 14.30 น. (AIS PLAY และ 

PPTV ถายทอดสด) นครนนท พบ โปรเฟล็กซ 

อารเอสยู วีซี เวลา 17.30 น. (AIS PLAY 

ถายทอดสด) สวนทีมชาย นครราชสีมา 

คิวมินซี วีซี พบ พยัคฆ เซนเซ เวลา 

08.30 น. (AIS PLAY ถายทอดสด) และ

โกลดซิตี้ ม.เอเชีย เกาะกูดคาบานา พบ 

ยากูโซ อารเอ็มยูทีที สมุทรปราการ วีซี 

เวลา 11.30 น. (AIS PLAY ถายทอดสด). 

ชางศกึซอมแผนรบัมอืเวยีดนาม

“เราตองเจอกับเวียดนามในรอบรองชนะเลิศ และ

เปาหมายของเราคือชนะพวกเขาใหไดทั้ง 2 นัด และเขา

รอบชิงไปอยางแข็งแกรง และชนะใหไดตอในรอบชิงชนะ

เลิศ เราตองทํางานหนักในการซอมและการแขงขันทุกนัด 

และเช� อวาเราจะประสบความสําเร็จ”

“เวียดนามเปนทีมที่ดี และพวกเขาสู ในทุกจังหวะ 

และมีวินัยมาก และเราตองพยายามเลนในแนวทางของ

เรา และชวยกันเพ� อใหเราชนะเวียดนาม ผมขอบคุณ

สําหรับกําลังใจและหวังวาจะ

ไดเจอพวกคุณที่สนาม”

สําหรับทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนาม ใน

รอบรองชนะเลิศของศึกชิงแชมปอาเซียน โดย

นัดแรกจะแขงขันในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 

และนัดที่ 2 จะแขงขันในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 

โดยจะถายทอดสดทางชอง 7 เอชดี และเอไอ

เอสเพลย.

พิชา อุทรา
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ‘เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน’

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวง

วัฒนธรรม  (วธ.)  จัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัว

คุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน” โดยเปิดรับผลงานสื่อสร้างสรรค์ ประเภททีม ทีม

ละ 2 คน ประกอบด้วย เด็กหรือเยาวชน และผู้ปกครอง แบ่งการประกวดออกเป็น

ระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร และระดับประเทศ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็น

สื่อสร้างสรรค์ประเภทคลิปวิดีโอ มีเนื้อหาสื่อถึงเรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน ไม่จำากัดรูปแบบใน

การนำาเสนอ ความยาวไม่เกิน 60 วินาที เพื่อ

สร้างความรัก  ความเข้าใจอันดีในครอบครัว 

ก่อให้เกิดสังคมแห่งความสุข  เปิดรับสมัครผล

งาน ดังนี้  ระดับจังหวัด สมัครและสอบถาม

รายละเอี ยดได้ที่ สำ า นักงาน วัฒนธรรม

จังหวัดในพื้นที่จังหวัดที่อาศัย  ตั้งแต่บัดนี้

ถึง 30 ธ.ค. 2564 เวลา 16.30 น. ส่วนกลาง

กรุงเทพฯ  สมัครและสอบถามรายละเอียด

ที่กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  สำานักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ตั้ งแต่บั ดนี้

ถึง 30 ธ.ค. เวลา 16.30 น. และส่งผลงานผ่าน

ทางอีเมลที่  culture.scm@gmail.com ทั้งนี้ 

สอบถามสายด่วนวัฒนธรรม 1765 และแฟน 

เพจเฟซบุ๊ก กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และ

แฟนเพจเฟซบุ๊ก กลุ่มประชาสัมพันธ์สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้  จะ

นำาผลงานที่ส่งเข้าประกวดมาเผยแพร่ทาง  YouTube Channel  ช่อง Culture 

Surveillance Bureau  โดยจะนำาจำานวนผู้กดถูกใจ ประกอบการพิจารณาคัดเลือก

รางวัล  Popular  Vote  ผู้ ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดจะได้รับสิทธิ์เข้าอบรม 

ส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับ วธ.

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 

เทศกาลภาพยนตร์ส้ัน  (Thai  Short  Film  and  Video  Festival)  

จัดโดยหอภาพยนตร์  (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย ปีนี้จะจัดขึ้นเป็นครั้ง

ที่ 25 ระหว่างวันที่ 18-26 ธ.ค.นี้ ณ อาคารสรรพสาตรศุภกิจ หอภาพยนตร์ (องค์การ

มหาชน) แบ่งเป็น  โปรแกรมประกวดภาพยนตร์สั้นไทยหลากหลายสาขา และ

โปรแกรมพิเศษมากมายทั้งของไทยและต่างประเทศ  โดยจะมีพิธีประกาศรางวัล 

AWARD CEREMONY ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธ.ค. 

ตั้งแต่เวลา  17.30  น.เป็นต้นไป  เทศกาล

จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ  โดยคนทำาหนัง

ทดลองร่วมสมัยที่โดดเด่นที่สุดของไทย ซึ่งใน

เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่  25 นี้  ไทกิ ซึ่ง

กำาลังมีหนังเรื่องยาวเรื่องแรกออกฉาย

ในไทย  “พญาโศก พิโยคค่ำา  (The Edge of 

Daybreak)”  จะมาเป็นวิทยากรในกิจกรรม 

Masterclass หรือชั้นครู  ครั้งที่  15 ของหอ

ภาพยนตร์  โดยจะมาเล่าถึงวิธีคิดและวิธีการ

ทำางานในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นของ

เขา พร้อมฉายผลงาน 4 เรื่อง อุรุเวลา, ภูเขาไฟ

พิโรธ, The Age of Anxiety, Shadow and 

Act ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-17.00 น. สนใจศึกษารายละเอียด

ในแต่ละโปรแกรมของเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 25 และสำารองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่

เว็บไซต์หอภาพยนตร์ https://www.fapot.or.th/main/news/843.

ตรกรรมฝาผนังจากผ้าทอขนาดใหญ่ หรือ 

Textile Wall Mural ศิลปะการทอท่ีใช้เส้น

ด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนถักทอเข้าด้วย

กันอย่างพิถีพิถัน  ต้องใช้ท้ังเวลา  เทคนิค ความ

สามารถของช่างฝีมือและความชำานาญการช้ัน

สูง  ซ่ึงมีมาต้ังแต่ในอดีตเพื่อให้ได้ภาพลวดลายมี

เอกลักษณ์งดงาม  

ทาง PASAYA  (พาซาญ่า)  ผู้ผลิตภาพทอ

และส่ิงทอครบวงจร ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ และ

ความชำานาญด้านการทอผ้า  รวมถึงมีนวัตกรรม

เครื่องทอ JACQUARD ทำาให้สามารถผลิตภาพท่ี

มีความละเอียดและความประณีตของการทอผ้าไว้

อย่างสมบูรณ์ พาซาญ่าร่วมกับมูลนิธิ

พิพิธภัณฑ์แม่  จัดนิทรรศการภาพ

ทอด้วยรักจากแม่ Art for Love: 

MATARAK by PASAYA  ใน

รูปแบบ Textile Wall Mural 

กว่า 40 ภาพ จากศิลปินท้ัง

ไทยและต่างชาติ  ระดมทุน

ช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และผู้

ด้อยโอกาส ท่ีได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโควิด-19  

ปฎิกรณ์  วุทธานันท์ 

Assistant to MD กล่าวว่า ภาพ

ในนิทรรศการสื่อถึงส่ิงแวดล้อม 

ระบบนิเวศ และความรักของผู้เป็น

แม่ สำาหรับการทอผ้าให้เป็นภาพมีมานานแล้ว ใน

ไทยยังมีคนทำาอยู่ อาทิ การทอผ้าตีนจก  มีความ

ละเอียดสูง  เมื่อต้องใช้กำาลังคนในการทอต้องใช้

เวลาในการผลิตนานมาก เมื่อจะทอภาพขนาดใหญ่

จะใช้เครื่องจักรในการผลิตให้เร็วและแม่นยำามาก

ข้ึน ทางพาซาญ่ามีเครื่อง JACQUARD สามารถ

ทอผ้าขนาดใหญ่และให้ความละเอียด แม่นยำาสูง 

ย่นระยะเวลาทำาให้ส้ันลง 

นิทรรศการคร้ังน้ีศิลปินร่วมออกแบบผล

งาน ได้แก่ อ.พันธ์ุศักด์ิ จักกะพาก นำาภาพสีน้ำาชุด

ดอกกุหลาบ 8 ภาพ ทอด้วยเส้นไหมเพื่อให้ความ

ละเอียดและความคมชัดของดอกกุหลาบ  ส่วนอา

เรียนนา คาโรลี  เป็นภาพวาดดอกไม้ท่ีมีความซับ

ซ้อนและความวิบวับของสีสันดอกไม้  เมื่อนำามา

ทอลงบนผืนผ้าเพ่ิมลูกเล่น  โดยใช้เส้นด้ายทอร่วม

กับเส้นด้ายเมทัลลิกเคลือบโลหะสีทอง  เวลาภาพ

อยู่บนผืนผ้ามีลูกเล่นแวววาว  มีมิติมากข้ึน  ส่วน 

ภาพอ่ืนๆ  ท่ีคัดเลือกมาแสดงเช่ือมโยงแนวทาง

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น ภาพปลา เต่า ทิวทัศน์ท่ี

ได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกหรือส่ิงแวดล้อมท่ี

มีการเปล่ียนแปลงไป ภาพเหล่าน้ีจะใช้เส้นใยท่ีทำา

มาจากขยะพลาสติก หวังว่าจะทำาให้คนหันมาสนใจ

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศมากข้ึน

ด้าน อ.พันธ์ุศักด์ิ  จักกะพาก พฤกษศิลปิน 

(Botanical Artist)  ผู้บุกเบิกวงการพฤกษศิลป์ของ

ไทย กล่าวว่า เคยร่วมงานกับพาซาญ่า ได้เห็นฝีมือ

การทำาภาพทอท่ีให้ความละเอียดและใกล้เคียงกับ

ภาพต้นฉบับ ภาพดอกกุหลาบท้ัง 8 ดอก  มีดอก

กุหลาบควีนสิริกิต์ิ และดอกกุหลาบควีนซิลเวีย ซ่ึง

เป็นดอกกุหลาบ 2 ดอก จากท้ังหมด 12 ดอก  ท่ี

เกิดข้ึนเพราะคุณฟิลิป ซอเรนเซน ราชองครักษ์ของ

กษัตริย์คาร์ลท่ี 16  กุลตาฟ และพระราชินีซิลเวีย

พาซาญ่าจัดศิลปะภาพทอระดมทุนช่วยเด็กกระทบโควิด 

แห่งสวีเดน ต้องการให้วาดภาพดอกกุหลาบสีน้ำามัน 

และให้พาซาญ่าทอให้  โดยได้ถูกนำาไปประดับ

ตกแต่งห้องโถงรับรองอาคาร Summer House เก่า

แก่ของบรรพบุรุษด้วย  ศิลปะการทอเป็นเหมือน

ศิลปะอีกแขนงหน่ึงท่ีทำาให้ภาพวาดหรือภาพถ่าย 

ถูกทักทอด้วยเส้นด้ายได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์

อาเรียนนา คาโรลี  ศิลปินหญิงอิตาเลียน 

เล่าว่า นิทรรศการน้ีต่อยอดผลงานตนเองจากภาพ

วาดสู่ภาพทอ ได้แนวคิดจัดแสดงผลงานมาจากห้อง

นอนและห้องอาหารท่ีบ้านในนิวยอร์กท่ีตกแต่งด้วย

ผลงานศิลปะ อย่างห้องนอนท่ีมีภาพวาดติดไว้บน

หัวเตียง  ซ่ึงทางพาซาญ่านำามาทอเป็นชุดเคร่ือง

นอนท่ีมีความสวยงามและละเอียด  เช่นเดียวกับ

ผ้าปูโต๊ะอาหารท่ีมีสีสันสดใสเหมือนดังภาพต้นฉบับ 

เป็นเรื่องท่ีดีมีส่วนร่วมช่วยเหลือเด็กๆ ท่ีประสบกับ

วิกฤตโควิด 

ภายในนิทรรศการยังมีกิจกรรมสนุกๆ  ใช้ 

AR interactive with Textile Wall Mural ด้วยการ

ใช้ Technology AR  (Augmented Reality)  ผ่าน 

Facebook Filter Lucky Draw หรือ IG Filter ในการ

สแกนโค้ดภาพ เมื่อถ่ายภาพจะปรากฏเป็นภาพสาม

มิติให้เราใกล้ชิดกับธรรมชาติมากย่ิงข้ึนด้วย 

พาซาญ่าและมูลนิธิฯ  จัดทำาสินค้าระดม

ทุน  เช่น  ชุดเครื่องนอน 650 Series คอลเลกชัน

พิเศษ MATARAK ขนาด King size 6 ช้ิน มูลค่า 

19,999 บาทต่อชุด มอบรายได้จากการขายสินค้า

ชุดละ 10,000 บาทให้แก่มูลนิธิฯ และมอบราย

ได้  19 บาทต่อช้ิน จากการจำาหน่ายหน้ากากผ้า 

PASAYA FABRIC MASK รุ่น Carezza ด้านมูลนิธิ

พิพิธภัณฑ์แม่จัดทำาหนังสือภาพศิลปะ ธรรมชาติ

สนทนา 2 ของครองศักด์ิ จุฬามรกต มอบรายได้เล่ม

ละ 1,500 บาท APERCU มอบรายได้ 500 บาท จาก

การจำาหน่ายปลอกหมอนอิงลาย Blooming Again  

Plantoys สนับสนุน 10% จากยอดขายผ่านทางช่อง

ทาง plantoys.com Plan for kids มอบรายได้ 200 

บาท จากการจำาหน่ายชุด Surprise Box 500 ชุด 

ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ Art  for  Love: 

MATARAK by PASAYA ได้ท่ีศูนย์การค้าไอคอน

สยาม (ICONSIAM) โซน ICONLUXE Gallery และท่ี

โรงงาน PASAYA จ.ราชบุรี ต้ังแต่วันน้ี-9 ม.ค.2565.

จิ

จัดแสดงศิลปะผ้าทอในโรงงานพาซาญ่า จ.ราชบุรี

งานศิลปะภาพทอธรรมชาติและสายน้ำา

ผลงานอาเรียนนา คาโรลี นำามาทอเป็นชุดเครื่องนอนระดมทุนผลงานศิลปะภาพทอดอกกุหลาบ

พันธุ์ศักดิ์ 

จักกะพาก

ศึกษาธิการ  •  ศธ.มอบของขวัญปีใหม่ 

ประกาศ “ดึงเด็กกลับสู่ระบบการศึกษา” เหตุ

มีเด็กได้รับผลกระทบจากโควิด ทำาให้ต้องหลุด

จากระบบการศึกษาไปจำานวนหน่ึง  โดยส่งต่อ

ให้  กศน.ไปดำาเนินการ  เปิดฝึกอบรมอาชีพ

ระยะส้ัน Re-Skill, Up Skill และ New Skill แก่

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนฟรี 77 หลักสูตร 

1 สัปดาห์ 1 อาชีพ 1 อำาเภอ

นางสาวตรีนุช  เทียนทอง  รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวใน

งานแถลงข่าวกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มอบ

ของขวัญปีใหม่ 2565  ให้แก่ประชาชน ตอน

หน่ึงว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 2 ปีท่ีเราเผชิญ

กับปัญหาโควิด  ซ่ึงพบว่าทำาให้มีเด็กจำานวน

หน่ึงหลุดออกนอกระบบการศึกษา โดย ศธ.มุ่ง

เน้นทำาโครงการสร้างความสุขให้คนไทย  ผ่าน

โครงการท่ี 1 “Chance-พาน้องกลับห้องเรียน” 

ค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและออกกลาง

คันกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  ศธ.ให้ความ

สำาคัญอย่างย่ิง การเสริมสร้างโอกาสทางการ

ศึกษาให้เด็ก  เยาวชน และประชาชน อย่าง

เต็มท่ีและมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด

การศึกษาไทยไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง  ด้วยการ 

บูรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ศึกษาธิการ ได้แก่ โครงการ สพฐ. ห่วงใย ปัก

หมุด นำานักเรียนไทยกลับสู่ห้องเรียน  ค้นหา

และติดตามเด็กตกหล่นและออกกลางคันกลับ

เข้าสู่ระบบการศึกษา  โดยใช้ข้อมูลของเด็ก

จากช่ือและท่ีอยู่  เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษา

อย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

รวมท้ังสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อข้อมูล

สารสนเทศทางการศึกษาของเด็กตกหล่น

และออกกลางคันท่ีกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

และนำาไปใช้ ในการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยสถานศึกษาสังกัด สพฐ.ทุก

แห่ง และสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 245 เขต 

ดำาเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ท้ังน้ี หากพบเด็กแล้ว  เด็กไม่สามารถ

เข้าระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้  เราก็จะ

ส่งต่อให้แก่  กศน.ดำาเนินการ  โดย  กศน.ก็

มีโครงการ  กศน.ปักหมุด  เพ่ือสร้างโอกาส

ทางการศึกษาสำาหรับคนพิการและผู้ด้อย

โอกาส ปักหมุดบ้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

อายุ 18 ปีข้ึนไป จำานวน 12,649 คน ได้เข้า

สู่ระบบการศึกษา  โดยครู กศน.ตำาบลลงพ้ืน

ท่ีสำารวจความต้องการของผู้พิการและผู้ด้อย

โอกาสทางการศึกษา และนำาข้อมูลเข้าสู่ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ caper พร้อมปักหมุดทุก

บ้าน  เพื่อจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษาสังกัด 

กศน.อย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและความ

ต้องการจำาเป็น และสามารถศึกษาต่อในระดับ

สูงข้ึน รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพ  มีงาน

ทำา พ่ึงพาตนเองได้ โดยเร่ิมดำาเนินการนำาร่อง

ไปเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564 ณ จังหวัด

ระนอง และจะต่อยอดขยายผลสู่ 18 จังหวัด

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า  โครงการ 

ท่ี  2 ศ.ค.ส.  ศึกษาธิการส่งความสุขให้น้องปี 

ท่ี 3 สำานักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. และ 

กศน.อำาเภอ/เขต  ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆ 

เด็กด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ในพ้ืนท่ีห่างไกล 

ทุรกันดาร และชายแดน จำานวน 46,400 คน 

โดยมอบส่ิงของ  เช่น ของเล่น  อุปกรณ์การ

เรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ชุดกีฬา ขนม 

อาหารแห้ง ระหว่างวันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

ถึง 8 มกราคม 2565 โครงการท่ี 3 อาชีวะ

สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิต

กำาลังคนของประเทศ “อาชีวะอยู่ประจำา เรียน

ฟรี มีอาชีพ” มอบทุนเรียนฟรีต่อเนื่อง 3 ปี มี

หอพัก อาหาร 3  ม้ือ ให้นักเรียนจบ ม.3 ได้

เรียนต่อ 100% ในสถานศึกษา ม.ปลาย (สพฐ.) 

และ ปวช. (สอศ.) จำานวน 5,000 คน และเร็วๆ 

น้ีจะมีการคิกออฟในทุกภูมิภาคต่อไป

โครงการท่ี 4  ฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน 

Re-Skill, Up Skill และ New Skill แก่นักเรียน 

นักศึกษา  ผู้ปกครอง และประชาชน ภายใต้

ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ 

กระทรวงศึกษาธิการประจำาจังหวัด  (Ministry 

of Education Career and Entrepreneurship 

Center)  ของ สอศ.  ท้ังต้ังเป้า Re-skill, Up 

skill  และ New Skill  แก่นักเรียน  นักศึกษา  

ผู้ปกครอง และประชาชน 38,500 คน  ไม่

น้อยกว่า 77 หลักสูตร ดำาเนินการใน 77 ศูนย์

ท่ัวประเทศ  บูรณาการการดำาเนินงานร่วมกัน

ระหว่าง สอศ. กศน. สพฐ. และ สช.ในพ้ืนท่ี 

ดำาเนินการระหว่าง 27 ธันวาคม 2564 ถึง 31 

มกราคม 2565 รวมถึงยังมีโครงการท่ี กศน.

ร่วมกับ สอศ.ฝึกอบรมอาชีพ ฟรี 1  สัปดาห์  

1 อำาเภอ 1 อาชีพ  โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

928 กลุ่ม ดำาเนินการระหว่างวันท่ี 4-10 มกรา 

คม 2565 โดยฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันและการ

เป็นผู้ประกอบการให้กับประชาชน 150,000 คน 

และสถานศึกษา 1 อาชีพ สร้างรายได้  ต่อ 

ยอดสู่วิสาหกิจชุมชน  เป้าหมาย  928  กลุ่ม  

10,208 คน  เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของพ่ีน้อง

ประชาชนท่ีดีข้ึน

นางสาวตรีนุชกล่าวอีกว่า และในช่วง

ปีใหม่  ศธ.ยังมีการจัดอาชีวะอาสาร่วมด้วย

ช่วยประชาชน  เทศกาลปีใหม่  ปี พ.ศ.2565 

ออกบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ตลอด  

24 ช่ัวโมง ระหว่างวันท่ี 29 ธันวาคม 2564-

4 มกราคม 2565 โดยให้บริการจุดพักรถ-พัก

คน บนถนนสายหลักและสายรอง 242 ศูนย์ 

ท่ัวประเทศ  กิจกรรมพักรถ  ได้แก่  บริการ

ตรวจสภาพรถยนต์  รถจักรยานยนต์  และ

กิจกรรมพักคน  ได้แก่ บริการสอบถามข้อมูล

เส้นทาง/สถานท่ีท่องเท่ียว/ท่ีพัก/ร้านอาหาร 

และอื่นๆ รวมท้ังให้บริการท่ีน่ังพักผ่อน/บริการ

น้ำาดื่ม กาแฟ ผ้าเย็น เป็นต้น รวมถึงจัดศูนย์

ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน  เพื่อลดรายจ่ายให้แก่

ประชาชนผ่านแอปพลิเคชัน  “ช่างพันธ์ุ  R 

อาชีวะซ่อมท่ัวไทย”  ทีมช่างพันธ์ุ R อาชีวะ

จิตอาสาจาก 100 ศูนย์ Fix it Center ท่ัวไทย 

ออกให้บริการซ่อมถึงบ้านฟรี  โดยประชาชน

สามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน  ทำาให้

มีความสะดวก  รวดเร็ว  ลดเวลา  ลดค่าใช้

จ่ายในการเดินทาง  ไม่ต้องนำาเครื่องมือและ

อุปกรณ์ท่ีไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้มาท่ีศูนย์

บริการ  อีกท้ังยังสอดคล้องกับสภาพสังคม

และวิถีชีวิตยุคใหม่ New Normal สร้างความ

ม่ันใจการใช้บริการช่างอาชีวะ และยังเป็นการ

สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี สร้างความภาคภูมิใจให้

แก่ผู้เรียนท่ีใช้ทักษะจากการลงมือปฏิบัติช่วย

เหลือประชาชน และสามารถสร้างอาชีพได้ใน

อนาคต ดำาเนินการตลอดเดือนมกราคม 2565 

และให้บริการต่อเนื่องท้ังปี

“ศธ.ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการส่ง

มอบ  ส.ค.ส.  หรือส่งความสุขให้กับคนไทย 

ในการสนับสนุน  ส่งเสริมให้สังคมไทย  เป็น

สังคมท่ีเป่ียมไปด้วยความสุข  ซ่ึงความสุขถือ

เป็นรากฐานสำาคัญต่อการดำารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพ ตลอดจนสร้างโอกาสให้คนไทยทุก

คนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำา สร้างให้เกิดการเรียน

รู้ตลอดชีวิต  ภายใต้แนวคิดและเป้าหมาย

ทางการศึกษาท่ีไม่ต้องการท้ิงใครไว้ข้างหลัง 

และทุกคนต้องก้าวไปอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และ

ย่ังยืน” รมว.ศธ.กล่าว

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะ

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (เลขาฯ กพฐ.) 

กล่าวว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โควิด-19  ท่ีอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะความรู้

ถดถอยน้ัน ขณะน้ี ศธ.มีความพยายามอย่างเต็ม

ท่ีท่ีจะให้นักเรียนทุกคนได้เรียนในรูปแบบ On site 

ซ่ึงในระดับเด็กเล็ก เราก็จะมุ่งให้เด็กสามารถอ่าน

ออกเขียนได้  เด็กโตระดับมัธยมศึกษาก็จะมุ่งใน

เรื่องของการเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพให้แก่นักเรียน

ทุกคนให้เข้าถึงโอกาสตรงน้ี.

ครม.เห็นชอบเปลี่ยนกยศ.จากกู้เป็นให้ทุน
ในสาขาขาดแคลนหรือมุ่งส่งเสริม-ครอบครัวยากจน/ยกเลิกผู้ค้ำาเหลือแค่ที่จำาเป็น/หักยอดเงินต้นก่อนดอกเบี้ย
ศึกษาธิการ •  ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (ฉบับ 

ที่ ..) พ.ศ. .... แก้ไขเพิ่มเติม เพิ่ม คกก. กยศ. 

อาจให้ทุนการศึกษาแทนการให้กู้ยืม  เน้น

สาขาที่ขาดแคลนหรือมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 

และกลุ่มเด็กยากจน  ขยายนิยามนักเรียน 

นักศึกษา  และสถานศึกษาให้ครอบคลุม

มากขึ้น  ส่วนกรณีที่ต้องกู้ยืมอาจไม่ต้อง

มีผู้ค้ำาประกัน  หรือมีบางกรณีเท่านั้น  แก้

กติกาชำาระคืนเงินกู้  เรียงลำาดับเงินต้นก่อน

ดอกเบี้ย  เพิ่มช่วงเวลาจ่ายหนี้ตามศักยภาพ

ผู้กู้ หวังเป็นตัวช่วยลดความเหลื่อมล้ำา  เผย 

“นายกฯ”  ส่ังมอบเป็นของขวัญนักเรียน 

นักศึกษาทั่วประเทศ

นายธนกร  วังบุญคงชนะ  โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระ

ราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้

กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (กยศ.)  โดยกำาหนดให้

คณะกรรมการ  กยศ.อาจให้ทุนการศึกษา

แทนการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ ในกรณีใน

สาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุน

มุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติเกี่ยวกับหน้าที่และอำานาจของ

คณะกรรมการ กยศ. ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติม

บทบัญญัติเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 

และการชำาระเงินคืน กยศ. ตามที่สำานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  (สคก.)  จะ

ขยายโอกาสในการเข้าถึงเงินกู้ยืมเพื่อการ

ศึกษาให้แก่นักเรียน/นักศึกษาที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์  และปรับเปลี่ยนการดำาเนินงาน

ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีความ

คล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งยังจะมีกลไกให้ผู้กู้ยืม

สามารถชำาระเงินคืนกองทุนได้มากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการแก้ ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.

2560  เพิ่มนิยาม  “นักเรียน/นักศึกษาและ

สถานศึกษา”  รองรับการศึกษาในรูปแบบ

ท่ีแตกต่าง  รวมทั้งเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ให้คณะกรรมการ  กยศ.อาจให้  “ทุนการ

ศึกษาแทนการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้” 

รวมทั้งการแก้ ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติคณะ

กรรมการ  กยศ.เพ่ิมเติมหน้าที่และอำานาจ

ให้คณะอนุกรรมการฯ กำาหนดลักษณะของ

นักเรียนหรือนักศึกษา  ซึ่งขาดแคลนทุน

ทรัพย์ โดยให้คำานึงถึงรายได้และรายจ่ายของ

ครอบครัว ว่าเพียงพอต่อการให้การศึกษาแก่

นักเรียนหรือนักศึกษามากน้อยเพียงใด

พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การชำาระเงินคืน กยศ. โดยวิธีการผ่อนชำาระ

และระยะเวลาการผ่อนชำาระเงินคืนกองทุน

ให้ยืดหยุ่นขึ้น  ผู้กู้ยืมเงินมีสิทธิ์เลือกชำาระ

เงินกู้ยืมคืนทั้งจำานวนหรือผ่อนชำาระได้  รวม

ทั้งให้คณะกรรมการ  กยศ.สามารถกำาหนด

มาตรการจูงใจเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินไม่ผิดนัดชำาระ

หนี้ หรือชำาระหนี้ครบถ้วน รวมทั้งกำาหนดหลัก

เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงิน

กู้ยืมและการชำาระเงินคืนกองทุน  เช่น  ผู้กู้

ยืมสามารถกู้ยืมเงินโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำาประกัน 

(ผู้ค้ำาประกันเฉพาะที่จำาเป็น)  ลำาดับการตัด

ชำาระเงิน โดยเรียงจากเงินต้น ดอกเบี้ย และ

เงินเพิ่ม ปรับรูปแบบการผ่อนชำาระที่ยืดหยุ่น 

อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น 

ทั้งน้ีเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำา สร้างความ

เป็นธรรม และสอดคล้องกับความสามารถ

ในการชำาระหนี้มากยิ่งขึ้น

นายธนกรกล่าวว่า  พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงกลาโหม  ต้ังใจจะมอบร่าง 

พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับ

ที่ ..) พ.ศ. ....    โดยให้สามารถนำาบทบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมในคร้ังนี้มาบังคับใช้แก่ผู้กู้ยืม

เงินและผู้ค้ำาประกันไว้แล้ว  ก่อนวันที่พระ

ราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เพื่อให้เป็นของขวัญ

ปีใหม่จากนายกรัฐมนตรี  ส่งมอบให้กับ

นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ.

ศธ.มอบ‘ของขวัญปีใหม่’/ดึงเด็กหลุดระบบกลับรร.
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

อยบาทเอาขี้หมากองเดียว สิ้นปีนี้ ไม่มีร้อยล้านโดสฉีดให้

ประชาชน”

	ใครที่พูดประโยคนี้ ไว้ในคลับเฮาส์เมื่อกลางปี	 ช่วยกรุณา

แจ้งด้วยว่าจะให้เอา	“ขี้หมา”	ไปให้ที่ไหน	จะสาดใส่หน้าในจอก็เกรงโดน

คนที่บอก	“เห็นด้วยครับนาย”	จะพลอยเหม็นไปอีกราย..

หรือจะให้เอาไปวางไว้ที่หน้าตึกทำาการพรรคก็ได้	 เผื่อลูกสาวจะ

รับไปส่งต่อให้ถึงแดนไกล!

ไม่ใช่ไร..เห็นข่าวที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19	(ศบค.)	ราย	

งาน	ตอนนี้พบว่าตัวเลขการฉีดวัคซีนโควิด-19	ครบ	100	ล้านโดส	ตาม

ที	่พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์ โอชา	ประกาศ..

“รัฐบาลมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้	100	ล้านโดสภายในปี	2564”	

เรียบร้อยแล้ว!

ก็..เลยอยากเตือนคนที่พูด	 เกรงจะลืม	 แต่ถ้าออกมาขอโทษหรือ

ยืนยันว่าตอนนั้นใช้	“ตูดพูด”	ก็อโหสิ	แล้วไป!

แต่ท่านนี้พูดกับปาก	นายอิทธิพล	คุณปลื้ม	รมว.วัฒนธรรม	เผย

ว่า..	 “จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม	 (วธ.)	 คัด

เลือกเพลงที่มีความหมาย..

รณรงค์ให้เกิดความรัก	 ความสามัคคีและความรักชาติ	 นำามาปรับ	

ปรุงเพื่อให้เข้าถึงเยาวชนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น

ล่าสุด	 จากการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 (กวช.)	

ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำาบทเพลงส่งเสริมสังคม

ไทยในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ประกอบด้วย	 นางยุพา	 ทวีวัฒนะกิจบวร	 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  

	 เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมการ	 นายชัยพล	 สุขเอี่ยม	 ผู้ตรวจราชการกระ	

ทรวงวัฒนธรรม	เป็นประธานอนุกรรมการ

ส่วนอนุกรรมการมีผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์	 กรมดุริยางค์ทหาร

บก	 กองดุริยางค์ทหารเรือ	 กองดุริยางค์ทหารอากาศ	 สำานักการสังคีต	

กรมศิลปากร	กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

ศิลปินแห่งชาติ	 ศิลปินรางวัลศิลปาธร	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี

ไทย	 ดนตรีร่วมสมัย	 และดนตรีสากล	 อาทิ	 นายประยงค์	 ชื่นเย็น	 นาย

วิรัช	อยู่ถาวร	นายธนิสร์	ศรีกลิ่นดี	

เรือตรีไพศาล	ลุนเผ่	นายนคร	ถนอมทรัพย์	นางอติพร	เสนะวงศ์	นาง

ศรีสุภางค์	อินทร์ไทร	ศ.ณรงค์ฤทธ์ิ	ธรรมบุตร	นายสถาพร	นิยมทอง	เป็นต้น”

ครับ..นี่น่าจะเป็นผลพวงมาจากการนำาเพลง	 “บ้านเกิดเมือง

นอน”	 ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่แต่งเนื้อร้องโดย	 “ครูแก้ว”	 แก้ว	

อัจฉริยะกุล	และทำานองโดย	“ครูเอื้อ”	เอื้อ	สุนทรสนาน..

ซึ่งเป็นบทเพลงแนวปลุกใจ	เมื่อปี	พ.ศ.2488	และกลับมาได้ยิน-

ได้ฟังอีกครั้งสำาหรับคนรุ่นเก่า	 ไปพร้อมๆ	 กับการได้รู้จักของคนรุ่นใหม่	

หลังจากที่นักร้อง	นักดนตรี	โปรดิวเซอร์..

ได้ร่วมแรงร่วมใจ	นำาเพลงนี้มาเรียบเรียงดนตรี-ขับร้องใหม่ถึง	4	

เวอร์ชั่น	และทำาให้เกิดกระแสรักชาติ	รักความเป็นไทย	ภูมิใจในบ้านเกิด

เมืองนอนตามมา!

และการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือก

เพลงที่มีความหมายรณรงค์ให้เกิดความรัก	 ความสามัคคีและความรัก

ชาติ	นำามาปรับปรุงเพื่อให้เข้าถึงเยาวชนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น

จึงถือเป็นการ	“ต่อยอด”	จากบ้านเกิดเมืองนอน	หรือถ้าจะพูดว่า

เป็นการ	“ตีเหล็กขณะร้อน”	ก็เห็นจะไม่ผิด	ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและควรที่จะ

ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากทุกฝ่าย

แต่เห็นรายชื่ออนุกรรมการฯ	 แล้วก็อดแปลกใจไม่ได้	 ทำาไมถึงมี

แต่	 “คนเก่า-คนแก่”	 คนรุ่นใหม่	 รุ่นกลาง	 หรืออย่างคุณดี้-นิติพงษ์	 ห่อ

นาค	ที่เป็นโปรดิวเซอร์บ้านเกิดเมืองนอนเวอร์ชั่นใหม่..

ทำาไมไม่เชิญไปร่วมคัดเลือกด้วย..หือ?

อย่าลืมสิว่า	 เพลงบ้านเกิดเมืองนอน	 ท่ีนอนหลับสนิทไปหลาย

ทศวรรษ	 และลุกตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ด้วย	 “ไอเดียบรรเจิด”	 ของโปรดิว	

เซอร์ท่านนี้กับเพื่อนพ้องน้องพี่-คนดนตรีมิใช่รึ?

คัดเลือกเพลงน่ะมันไม่ยาก	 แต่จะหยิบเพลงไหนขึ้นมาสร้างกระ	

แสให้ โดนใจคนรุ่นใหม่	ให้เกิดความรัก	ความสามัคคี	ความรักชาติ..

ให้คนรุ่นใกล้เคียงเขาเลือกเฟ้นกันไม่ดีกว่าหรือ?.

ต่อยอด..บ้านเกิดเมืองนอน

“ร้

• เป็นเทศกาลแห่งความสุข

ที่ทุกคนรอคอยสำาหรับวันคริสต์มาส

และเทศกาลปีใหม	่โดยทาง	บ้าน

แอนด์บียอนด	์และ	ไทวัสดุ	ขอเติม

เต็มความสุขให้กับทุกๆ	ครอบครัว	

ด้วยต้นคริสต์มาสสดต้นจริง	สาย

พันธุ์ที่หอมที่สุดในโลก	ที่นำาเข้ามา

จากประเทศแคนาดา	โดยในปีน้ีมีเหล่าดารานักแสดง

ชื่อดัง	อาทิ	ครอบครัวของ	แอน อลิชา, นุ้ย สุจิรา, 

ป๊อก ภัสสรกรณ์, แนน ปิยะดา, ต่าย-ชุติมา ทีปะนาถ

•	นอกจากน้ียังมี	คุณแม่หมิว-ลลิตา ปัญโญภาส 

ที่เปิดบ้านต้อนรับต้นคริสต์มาสสดต้นจริงจากบ้าน

แอนด์บียอนด์และไทวัสดุ	เพราะนอกจากจะถูกใจ

เด็กๆ	แล้ว	ในการซื้อต้นคริสต์มาส	1	ต้น	เป็นการ

ร่วมสมทบทุนต้นละ	50	บาทเพื่อมอบให้แก่มูลนิธิช่วย

คนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์	

รวมไปถึงการมอบต้นคริสต์มาสจริงให้น้องๆ	ผู้พิการ

ทางสายตาอีกด้วย

•	หลังปล่อยให้ชิมลางคัฟเวอร์เพลงดัง	เพื่อน

กัน	กับเพื่อนศิลปินใต้สายเลือดใหม่มาแล้ว	วันนี้ค่าย	

อาร์สยามขอเปิดตัวศิลปินน้องใหม่อย่างเป็นทางการ	

วงซี้ด	อาร์สยาม	ที่เป็นการรวม

ตัวของเพื่อนซี้	4	คน	ประกอบ

ด้วย	หนุ่มร็อกดาวรุ่งพุ่งแรงจาก

แดนใต้	ป๊อก-ณัฐพัฒน์ แพรก

นก	ร้องนำา	ตามด้วย	เป็ก-

ศรายุธ ศรีชม	กีตาร์,	โอ-ปวริส 

สิงห์ยบุศ	เบส	และ	ริม-คัมภีร์ 

รัตนสุภา	กลอง	กับซิงเกิลใหม	่ของฟรี	ที่มีเนื้อหา

อารมณ์ประชดคนรักที่ชอบไปหากินของฟรี	ทั้งที่มีฉัน

อยู่ทั้งคน

•	เตรียมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ	่

สำาหรับงาน	Our	Celebration	คอนเสิร์ตการกุศล	

พร้อมดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ	ที่บริษัท	กันตนา	กรุ๊ป	

จำากัด	(มหาชน)	จัดขึ้นในวาระครบรอบ	70	ปี	กันตนา	

โดย	เวลล์-ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน	์ชวน	4	ศิลปินรวม

พลังเสียงสะกดแฟนเพลงบนเวทีคอนเสิร์ต	ในวันเสาร์

ที	่25	ธันวาคม	2564	ณ	พระที่นั่งเทวราชสภารมย์	

พระราชวังพญาไท	รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะ

มอบให้กับมูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไท	และโรง

พยาบาลพระมงกุฎเกล้า.

รักชิด

กร้องสาวมากความสามารถ พลอยชมพู หรือ ญานนีน 

ภารวี	ไวเกล	ลูกครึ่งไทย-เยอรมัน	ตั้งโต๊ะแถลงข่าว	ณ	

ห้องประชุม	Sofinspace	สยามสแควร์	ซอย	1	ถึงกรณี

เป็นโจทก์ยื่นฟ้องค่ายเก่า	อดีตต้นสังกัดที่ประเทศมาเลเซียที่เคย

ทำางานร่วมกัน	ในข้อหาผิดสัญญา	โดยงานนี้ยืนยันไม่รับเป็นคำาขอ

โทษ	แต่เรียกค่าเสียหาย	8	หลัก	หวังเยียวยาอนาคตตนเองที่เสีย

ไป	2	ปี

“หนูหายหน้าหายตาไปนาน	รวมถึงงานเพลงที่ออกมาเพียง

เพลงเดียวในระยะเวลา	2	ปีที่ผ่านมา	ปีที่แล้วปี	2020	เป็นปีที่หนู

บรรลุนิติภาวะพอด	ีแล้วก็เป็นปีที่แย่ที่สุดสำาหรับหนู	มันเป็นปีที่

แย่กว่าการต้องมาเจอโรคระบาดอีก	ไม่คิดว่าตอนอายุ	21	จะต้องมา

เจอกรณีพิพาทกับคนอื่นจนถึงข้ันต้องข้ึนศาล	จริงๆ	หนูไม่ได้ต้องการมี

ปัญหากับใคร	หนูต้องการจบทุกอย่างด้วยดี	แต่เมื่ออีกฝ่ายหน่ึงเขาไม่

ต้องการท่ีจะจบ	หนูก็ต้องมารวบรวมความกล้าในวันน้ีท่ีจะมาแถลงข่าว

ประเด็นหลักที่หนูต้องการจะกล่าวถึงคือ	การที่หนูเป็น

โจทก์ยื่นฟ้องค่ายเพลงเก่าที่หนูเคยร่วมงานด้วย	ข้อกล่าวหาที่เป็น

ประเด็นหลักคือค่ายไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาจนกระทั่งสัญญาสิ้นสุด	

จึงเรียกร้องค่าเสียหาย	เรื่องข้อกล่าวหาค่ายผิดสัญญาผิดในส่วน

ไหน	ในตอนนี้อาจจะยังไม่สามารถลงรายละเอียดได้มาก	ทุกอย่าง

กำาลังรอการพิสูจน์อยู่นะคะ	ส่วนการฟ้องร้องครั้งนี้ ได้มีการฟ้อง

ที่ศาลมาเลเซีย	ถ้าหนูไม่ฟ้องชีวิตหนูก็เดินต่อไปไม่ได	้ตอนนี้ศาล

มาเลเซียก็ประทับรับฟ้องแล้ว

หนูจะไปให้สุด	ไม่ต้องการคำาขอโทษ	หนูต้องการการชดเชยจาก

ค่ายเท่าน้ัน	ท่ีจะสามารถเยียวยาอนาคตของหนูท่ีเสียไป	2	ปีได้	สำาหรับ

การฟ้องร้องค่ายก็มีเพียงเท่าน้ีในตอนน้ีค่ะ	เรื่องตัวเลขหนูอาจจะยังไม่

สามารถพูดตัวเลขตรงๆ	ได้	แต่ว่าก็	8	หลักค่ะ	จริงๆ	ตอนแรกก็ไม่ได้คิด

จะฟ้องร้อง	แต่เจรจากันมาค่อนข้างนานเกือบปีค่ะ	แต่ว่าด้วยความท่ีเรา

ต้องการทำางานต่อไป	เราก็เลือกฟ้องร้องก่อน	ตอนน้ีสัญญาส้ินสุดแล้ว

ค่ะ	ตามสัญญาหนูให้ทนาย	2	คน	ท้ังทนายมาเลเซียและคนไทยช่วย

อ่านสัญญาให้	ท้ังสองทนายเขาเห็นตรงกันว่าสัญญาส้ินสุดแล้ว	หลัง

จากน้ีก็ออกมาทำางานอิสระ	ซ่ึงหนูเคยทำางานอิสระมาก่อน	ก็พอจะมี

ประสบการณ์บ้าง	คร้ังน้ีมันก็เป็นเหมือนการเร่ิมต้นใหม่สำาหรับหนู	

ไม่มีรายได้มาเกือบ	2	ปีแล้ว	มันก็เหนื่อยนิดนึง	แต่ก็โชคดี

ที่พอทำาซิงเกิลใหม่นี้พอเอาไปเสนอลูกค้า	ทุกคนก็พร้อมซัพพอร์ต

เรา	ก็รู้สึกดีใจ	ตอนที่หนูเริ่มต้นทำาเพลงนี้	หนูยังเครียดเลยว่าหนู

จะหาเงินจากไหนมาจ่ายค่าทำาเพลง	แต่ก็ทำาไปก่อน	เสนอโปรเจ็กต์

รวมทั้งเอ็มวีเอาไปเสนอให้ลูกค้าฟัง	แล้วก็มีคนที่พร้อมจะลงทุนกับ

เรามากขึ้นเรื่อยๆ	จนเอ็มวีตัวนี้มูลค่าในการสร้างทั้งหมดมัน	2	ล้าน

บาท	หนูก็ไม่คิดว่ามันจะได้มาขนาดนี้ค่ะ	หลังจากนี้ก็คงทำางานที่

ไทยเป็นหลัก	แต่คงจะไม่เซ็นอะไรกับใครจริงจัง	แต่สามารถทำางาน

เป็นโปรเจ็กต์ได	้คงจะไม่เป็นศิลปินภายใต้สังกัดใครแล้วค่ะ	เพลง

ใหม่จะออกวันที	่14	ม.ค.นี	้อยากจะฝากกับทุกๆ	คนด้วยนะคะ”.
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ะเป็นอย่างไร ถ้า นี โอ จะโผล่เข้ามาในใลกของซูเปอร์

ฮีโร่ของฝั่ง	Marvel	บ้าง	เมื่อ	คีอานู	รีฟส์	สตาร์คนดัง

จากโลก	The	Matrix	บอกว่าน่าสนุกถ้าได้ร่วมงานกับ

ทาง	MCU

นักแสดงวัย	57	ก็ยังนึกไม่ค่อยออกว่าเขาน่าจะเหมาะกับ

บทไหนในจักรวาลของซูเปอร์ฮีโร	่แต่ที่แน่ๆ	คือตัวเขาเองคิดว่า

น่าจะเป็นเรื่องที่สนุกหากได้มีส่วนร่วมกับภาพยนตร์แฟรนไชส์จาก

การ์ตูนของทาง	Marvel	ซึ่งประสบความสำาเร็จอย่างมากในช่วง

หลายปีที่ผ่านมานี้

เมื่อถูกถามว่าเขาจะเล่นบทไหนใน	MCU	เขาตอบ	“โอ	้

พระเจ้า	ผมไม่รู้	ผมตอบไม่ได้จริงๆ”

“MCU	มีภาพยนตร์หลายเรื่องมาก	รวมถึงผู้สร้างภาพยนตร	์

และนักแสดงชั้นยอดมากมายเข้าร่วม	มันคงวิเศษมากถ้าผมได้เป็น

ส่วนหนึ่งในนั้นด้วย”

คีอานูกลับมาใน

บทบาทของนีโอ	ใน	The	

Matrix	Resurrections	และ

สนุกกับโอกาสท่ีได้ถ่ายทำา

ฉากโลดโผนท่ีน่าตื่นเต้น

ร่วมกับแคร์รี-แอนน์	มอสส์	

ท่ีแสดงคู่กันมาต้ังแต่ภาค

แรก	ในปี	1999

ในรอบปฐมทัศน์ของ	

The	Matrix	Resurrections	

เขาบอกกับ	Entertainment	

Toninght	ว่า	เขาชอบแสดง

ฉากโลดโผนเส่ียงตาย	และหน่ึงในส่ิงท่ียอดเย่ียมท่ีสุดอย่างหน่ึงของการ

ได้แสดงหนังเรื่องน้ี	คือคุณจะได้ทำาอะไรสนุกๆ	หลายอย่างมาก

แคร์รี-แอนน์กลับมารับบท	ทรินิต	ีต่อในซีรีส์	The	Matrix	

ยอมรับว่า	การเข้าฉากผาดโผนเป็นเรื่องใหญ่สำาหรับเธอ	และเธอก็

ค่อนข้างกลัวระหว่างการถ่ายทำา

“ฉันคิดว่าการกระโดดลงจากตึกเป็นเรื่องใหญ่มากนะ	ฉัน

ตัดใจอยู่	2-3	ครั้ง	แบบว่า	โอเค	เราจะทำาแล้วนะ	คุณต้องแสดง

แล้ว	ความรู้สึกฉันเหมือนกับประวิงเวลาเพื่อรักษาชีวิต	ฉันอยู่ตรง

นั้น	แต่ต้องเริ่มแล้ว	และคุณต้องทำาเหมือนไม่กลัวอีกต่างหาก	ดัง

นั้นมันไม่ได้ถ่ายช็อตเดียวจบแน่”

จ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

‘พลอยชมพู’ยื่นฟ้องค่ายเก่าผิดสัญญา

ไม่รับคำาขอโทษเรียกค่าเสียหาย8หลัก

เพื่อนๆลุ้น‘ริตา ออรา-ไทกา ไวตีติ’เตรียมหมั้น 

ริตา ออรา นักร้องสาวชาวอังกฤษ 

น่าจะได้ลั่นระฆังวิวาห์ออกเรือนแล้ว

ในเร็วๆ	นี้	หลังเตรียมควงแฟน

หนุ่มผู้กำากับมากฝีมือ	ไทกา	ไว

ตีติ	ไปใช้เวลาช่วงคริสต์มาสที่

ออสเตรเลีย	โดยเพื่อนๆ	ของ

ทั้งคู่ต่างบอกว่า	ริตา	วัย	31	

กับไทกา	วัย	46	ติดกันมาก

จนแทบไม่ยอมแยกจากกัน

เลยนับตั้งแต่เปิดตัวว่าคบหากัน

เมื่อเดือนมีนาคม	คาดว่าฝ่ายชาย

น่าได้คุกเข่ายื่นแหวนพร้อมคำาถามนั้นใน

เร็วๆ	นี้

พวกเขาได้บ้านแล้วใน	LA	และจะไปใช้เวลาด้วยกัน

ช่วงคริสต์มาส	ที่ออสเตรเลีย	ก่อนที่เธอจะไปร่วมรายการ	The	

Voice	Australis	ในฐานะโค้ชในเดือนหน้า

ส่วน	ไทกา	เป็นชาวนิวซีแลนด์ โดยกำาเนิด	เคยแต่งงาน

มาแล้วแต่ก็ไม่ใช่ปัญหา	เคยไปเจอหน้าพ่อแม่ของริตาแล้ว	และ

สอบผ่านได้รับแอพพรูฟเรียบร้อย

ริตาแม้จะยังไม่เคยแต่งงานแต่ก็ควงหนุ่มๆ	มาไม่น้อย	

ไม่ว่าจะเป็น	ร็อบ	คาร์ดาเชียน,	ดีเจคาลวิน	แฮร์ริส,	แอนดรูว์	

วัตต์	โปรดิวเซอร์มือทองเจ้าของรางวัลแกรมมี,	แอนดรูว	์การ์

ฟิลด์	อดีตสไปเดอร์แมน,	โรแมง	กา	

ฟราส์	ผู้กำากับหนังชาวฝรั่งเศส	

รวมถึงบรูโน	มาร์ส	เธอกล่าว

ว่า	ผู้ชายที่เธอจะอยู่ด้วย

ได้ต้องสามารถรับมือ

เธอได้

“จากที่เธอเคย

พูดถึง	เขาคือคนคนนั้น

สำาหรับเธอ	ถ้าเขาจะขอ

เธอแต่งงานก็คงไม่มีใคร

ประหลาดใจแน	่ตอนนี้ทั้งคู่ตัว

ติดกันมาก”

“บางคนอาจมองว่ามันเร็วไป	แต่พวก

เขาแทบจะไม่มีวันไหนที่อยู่ห่างกันเลยนับตั้งแต่คบกันมา”

“ความเป็นผู้ใหญ่กว่าของไทกา	เขาเป็นคนสนุกสนาน	

เขาทันเธอได้สบาย”

ไทกามีลูกสาวอยู่แล้ว	2	คนกับโปรดิวเซอร์ภาพยนตร	์

และอดีตภรรยา	เชลซี	วินสแตนลีย	์วัย	45	ซึ่งหย่าขาดกันมา

ตั้งแต่ปี	2018

ริตาเพิ่งเลิกกับโรแมง	แฟนเก่าอายุ	40	เมื่อต้นปีนี้.

interthaipost69@gmail.com

‘คีอานู รีฟส์’รับสนใจ

ร่วมจักรวาลมาร์เวล



12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

พลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่   วัดพระพุท บาทสี่รอย วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษา

กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่   

เพ� อนอมอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

โดยนําหนวยหนุมานทิพยจิตอาสาพรอมกัลยาณมิตรธรรม รวมทําบุญ สรงน้ํา หมผา รอย

พระพุทธบาททั้งสี่รอย พรอมกันนี้ ยังไดกราบสักการะครูบาพรชัย ปยวัณโณ เจาอาวาสวัด

พระพุทธบาทสี่รอย โดยรวมถวายจตุปจจัยไทยธรรม และหลอดไฟ เพ� อทํานุบํารุงและสืบสาน

พระพุทธศาสนาตอไป ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย แมริม จ.เชียงใหม

รงพยาบาลเจาพระยา เปดให

บริการแลว ศูนยหูคอจมูกเท่ียงคืน พรอมดวย

ทีมแพทยเฉพาะทางประจําการถึงเที่ยงคืน 

ใหคําปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคที่มีความ

ซับซอน ท้ังในเด็กและผูใหญ ดวยเคร� องมือ

เฉพาะทางที่ทันสมัย ทําใหสามารถตรวจ

วินิจฉัยไดอยางละเอียด หากทานที่มีอาการ

หูไดยินไมชัด ไซนัสอักเสบ เจ็บคอไมหาย 

หรือโรคทางหู คอ จมูก ปรึกษาไดที่ศูนยหู

คอจมูกเที่ยงคืน โทร. - -  

ศนยการคา เดอะ สตรีท รัชดา 

รวมกับ ส ากาชาด ทย จึงขอเชิญชวน

คนไทยรวมบริจาคโลหิตกับกิจกรรม  

 ครั้งที่  เพ� อชวยเหลือผูปวยที่

จําเปนตองใชเลือดในการรักษา อีกทั้ง

ใกลชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม 

ทุกทานยังสามารถสรางความดีดวยการ

บริจาคโลหิต ซึ่งเปนการทําความดีที่ใชเวลา

เพียงไมนาน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 

 ธันวาคม  เวลา -  น. 

ณ ลานกิจกรรม ชั้น  ศูนยการคา เดอะ 

สตรีท รัชดา

เดอะมอลล ล ส ตร งามวงศวาน 

รวมสงความสุขใหทุกคนในครอบครัวรับ

เทศกาลปใหม ผนึกกําลังพันธมิตร ธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), บริษัท ทรู

คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทย

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จัดงาน   

   

ตระการตากับ    

และ   ดินแดนมหัศจรรย

ของซานตาคลอส ภายใตแคมเปญ  

    โดยมี  

ศิลปน ที่เขารอบสุดทาย    นํา

ทีมความสนุก รวมสงมอบความสุขสงทาย

ปสุดยิ่งใหญในพิธีเปดงาน จัดขึ้นวันศุกรที่ 

 ธันวาคม  ที่ ชั้น  เอ็มซีซี อลล 

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน งานจัด

ขึ้นตั้งแตวันนี้ -  มกราคม 

สํานักงานการทองเที่ยว ตหวัน 

ประจํากรุงเทพ  ชวนทุกคนมาสัมผัสกลิ่น

อายวั นธรรมไตหวันใหหายคิดถึงกันที่ 

บูธการทองเที่ยวไตหวัน  โดยภายในบูธ

มีขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับไตหวัน ไมวาจะ

เปนที่กิน ที่เที่ยว แหลงชอปปง เมนูอาหาร 

ที่เม� อไปไตหวันแลวตองหามพลาด, ขอมูล

เที่ยวบินจากสายการบินตาง  ทั้ง  

 ,  ,   

และ  รวมไปถึงขอมูลทัวรไตหวัน

จากบริษัททัวร   แบบอัพเดท

ลาสุดอีกดวย ไ ไลทสุดพิเศษ  รวมสนุกกับ

บูธกิจกรรมตาง  มากมาย อาทิ การพับ

โคมไฟปนักษัตรแบบวั นธรรมไตหวัน , 

การเพนตระบายสีเสื้อลาย หมี   

มาสคอตประจําการทองเที่ยวไตหวัน ถาย

รูปกับมาสคอตหมี   และปดทาย

ดวยกิจกรรม ลุนรับ ตัวเคร� องบินไปกลับ 

กรุงเทพ - ไทเป  และของรางวัลมากมาย

จากสายการบินกันอีกดวย ที่สําคัญรวม

สนุกกับกิจกรรมไดฟรี  โอกาสดี  เขามา

แบบนี้แลว หามพลาด  เจอกันไดที่งาน 

เที่ยวทั่วไทย สไตลพรีเมี่ยม  ครั้งที่  

(     , 

) ระหวางวันที่  -  ธันวาคม 

 นี้ ณ ทรูไอคอน อลล ชั้น  

ศูนยการคา ไอคอนสยาม (หมายเลขบูธ 

, , , ) 

หองอาหารนัมเบอร  อิตาเลียน 

บิส ทร รงแรมเคปเ าส กรุงเทพ  ขอเชิญ

คุณและครอบครัวมาด� มด่ํากับบรรยากาศ

อันแสนอบอุน คลอเคลาเสียงเพลงบรรเลง 

พรอมเฉลิมฉลองวันคริสตมาสกับบุฟเฟต

มื้อกลางวันสุดพิเศษ โดยเชฟระดับโรงแรม 

 ดาว ท่ีไดรังสรรคม้ืออรอยสุดเอ็กซคลูซีฟ 

ใหคุณอิ่มจุ ใจกับไกงวงอบแบบดั้ งเดิม 

พิซซาอิตาเลียนแปงบางกรอบอบใหม  

พาสตาปรุงรสหลากสไตล และอาหารนานาชาติ

อีกหลากหลายเมนู อาทิ ซุป สลัด อาหาร

สไตลยุโรป เอเชีย ไทยยอดนิยม ขนมหวาน

และเคกนานาชนิด ในราคาเพียง  บาท 

(สุทธิ) ตอทาน เด็กอายุต่ํากวา  ป ลด

คร่ึงราคา เปดใหบริการต้ังแตเวลา .  น. 

 .  น. ในวันที่  ธันวาคม สํารอง

ที่นั่งลวงหนา หรือ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

โทร. - -  ตอ  หรือเยี่ยมชม

เว็บไซต  . .

       จอหน ดอวเบอร รองประธานกรรมการและผูจัดการ

ทั่วไป บริษัทโนโว นอรดิสค ฟารมา ประเทศไทย รวมกับ สถานทูตเดนมารก ในประเทศไทย 

จัดงาน     โดยมี นายยอน ธอรกอรด เอกอัครราชทูต

เดนมารก ประจําประเทศไทย พรอมดวย คณะแพทยเขารวม ที่สถานทูตเดนมารกในไทย 

ถนนสาธรใต กรุงเทพ  

ใหการตอนรับ     กิตติเดช 

คุมมวง ผูจัดการ โรงแรม

แคนทารี เบย ระยอง ใหการ

ตอนรับและมอบของที่ระลึก

ใหกับ วัชรพล สารสอน ผู

อํานวยการสํานักงาน การทองเท่ียว

แหงประเทศไทย (ททท.) สํานัก

งานระยอง ในโอกาสเขารวม

ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า กั บ ก ลุ ม ผู

บริหารทรัพยากรบุคคลของ

โรงงานอุตสาหกรรมและให

เกียรติเขาพัก ณ โรงแรมแคน

ทารี เบย ระยอง

ชอง  มอบอุปกรณกี า อุปกรณการศึก าเน� องใน อกาสวันเด็กป     ชอง  

รวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนดานพั นาทักษะตาง  ของเยาวชน มอบของขวัญเน� องใน

โอกาสวันเด็กแหงชาติ ประจําป  โดย พั นพงค หนูพันธ รักษาการกรรมการผูจัดการ 

พรอมดวยผูประกาศขาว กฤษดา นวลมีและ จีรนันท เขตพงศ รวมสงมอบอุปกรณกีฬา-

อุปกรณการศึกษา ที่ ไดรับมอบจากหนวยงานพันธมิตรในงาน ชอง  กาวสูปที่  

ใหกับตัวแทน  หนวยงานจากองคกร โรงเรียน ศูนยเยาวชน รวมถึงหนวยงานภาครัฐ เพ� อ

นําไปมอบเปนของขวัญใหกับเด็กและเยาวชนตอไป

เลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพาน 

เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมและปลอย

รถจําหน่ายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ ใน

โครงการ จายคร่ึง กลุมเหล็กสหวิริยาใหอีกคร่ึง

รวมกับ ทนงศักดิ์ แขงขัน ผูบริหารกลุมเหล็ก

สหวิริยา บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอบางสะพาน  

กิจกรรมดังกลาวกลุมเหล็กสหวิริยา

จัดขึ้นเพื่ อร่วมบรรเทาความเดือดร้อน

และชวยลดคาครองชีพใหกับประชาชน

บางสะพานในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-  ดวยการ

สนับสนุนรถบริการขายสินคาและอาหาร

เคล� อนที่ไปจําหนายใหกับพี่นองประชาชนใน

พื้นที่บางสะพานตามจุดที่กําหนด โดยกลุม

เหล็กสหวิริยาสมทบเงินชวยชําระคาสินคา

ใหกับประชาชนรอย  ประชาชนจายเอง

รอย  จํากัดการใชจายไดวันละไมเกิน 

กลุมเหล็กสหวิริยาจัด “จายครึ่ง...กลุมเหล็กฯใหอีกครึ่ง”

สงรถสินคาเคล� อนที่ลดคาครองชีพชาวบางสะพานยุคโควิด

 บาทตอคน

ประชาชนในพื้นที่บางสะพานสามารถ

ใชบริการผานรถขายสินคาของโครงการที่มี

สัญลักษณลูกโปงสีแดง ที่ออกใหบริการใน

วันที่ -  ธันวาคม ประกอบดวย วันที่  

และ  ธันวาคม เสนทาง ตลาดบางสะพาน 

/ ตําบลกําเนิดนพคุณ / ตําบลแมรําพึง /

ที่ทําการอําเภอบางสะพาน / ตลาด ถึงหนา

กูดแคร วันที่  ธันวาคม เสนทางตลาด

บางสะพาน-ตําบลรอนทอง-ตําบลทองมงคล 

วันที่  ธันวาคม เสนทาง บานกรูด ตําบล

ธงชัย

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

สึ บ าจิ  รานอาหารญ่ีปุน ตนตํารับ

จากเมือง อกไกโด ประเทศญี่ปุน ตอบโจทย

ความอรอยเอาใจทุกคนในครอบครัว ดวยราคา

ที่สมเหตุสมผล ขอเอาใจคนรักซูชิและซาชิมิ

สุดอรอย นําเขาปลามากูโรพันธุดี นําเขาจาก

ประเทศญี่ปุน เลือกใชสวนชูโทโรใตทองปลา

ที่เนื้อแนนและสดใหม พรอมอูนิ ไขหอยเมน

สดใหม ยกขบวนความอรอย  เมนูใหม 

ชูโทโร แอนด อูนิ  มาใหคุณลิ้มลองในราคา

เร่ิมตน   ,  บาท ต้ังแตวันน้ีเปนตนไป

ขอแนะนํา อาทิ  ซาชิมิชูโทโร  ที่คัด

ความสดแบบเต็มคํา ราคา .-บาท ตามดวย 

ชูโทโร มันโชคุ โมริ  ความอรอย

สุดอลังการ ที่ประกอบดวย ซูชิชู

โทโร   ช้ิน และโทโร ทาคุ  ช้ิน 

นอกจากนี้ยังมี วาซาบิดอง  สุด

จีดจาด อีก  ถวย และซาชิมิชูโท

โรสดใหมเต็มคํา และขอแนะนํา

เมนู ซูชิชูโทโร  (  ชิ้น) ราคา 

.-บาท และพิเศษสุดเอาใจ

คนรักอูนิ พลาดไมไดกับ ซูชิไข

หอยเมน   ชิ้น ทางรานไดนําเขา

อูนิสดใหม อรอยเต็มคําจากญ่ีปุน 

มาใหคุณลิ้มลองความสดใหม ใน

ราคาเพียง  บาทเทาน้ัน และปดทายกับ

เมนู โทโร ทาคุ  ราคา  บาท  หามพลาด 

 เมนูใหม ชูโทโร แอนด อูนิ  พรอมเสิรฟ

ความอรอย เหมือนคุณไดเท่ียวทิพยไปรับประทาน

อาหารที่ประเทศญี่ปุน พรอมบรรยากาศ

รานท่ีตกแตงสไตลญ่ีปุน พรอมการบริการท่ีดี 

พบกันที่รานสึโบ าจิ ทุกสาขา ยกเวน สาขา

เดอะ พอรทอล (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 

สํารองความอรอยไดที่ โทร. - -  

ติดตามอัปเดตไดทางเว็บไซต . -

.  เฟซบุก อินสตาแกรม และไลน  

 

ตอนรับปลายป ที่รานอาหารญี่ปุน 

สึ บ าจิ  ชวนอรอยกับ ช ท ร แอนด อนิ   เมนใหม

นาย ันทลัก ณ าร สว ผอํานวยการ

ศนยเมล็ดพัน ุขาวกา สิน ุ  เปดเผยวา 

โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหม

และเช� อมโยงตลาด ตามนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิ ตและลดต นทุ นการผลิ ต ให กั บ

เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร มีการประยุกตใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้ง

เครือขายความรวมมือจากภาคสวนตาง  ใน

การรวมกันบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ 

และยกระดับการผลิตไปสูสินคาที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดและอุตสาหกรรมตอเน� อง ตลอดจน

ขับเคล� อนติดตามและกํากับดูแลให โครงการ

ดําเนินการบรรลุเปาหมาย และเปนประโยชน

ตอพี่นองเกษตรกรตอไป ศูนยเมล็ดพันธุขาว

กาฬสินธุไดรับงบประมาณ  ลานเศษในการ

ดําเนินโครงการดังกลาว เพ� อจัดหาวัสดุอุปกรณ 

เทคโนโลยีตาง  พั นาการผลิตขาวตามมาตรฐาน 

 ทําใหไดผลผลิตที่ดีสามารถนําไปแปรรูป

เปนผลิตภัณ ตาง  สรางชองทางการเงิน

ที่หลากหลายได ซึ่งกลุมนาแปลงใหญ หมู  

ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 

เปนอีกหนึ่งกลุมที่ประสบผลสําเร็จ ในเร� อง

ของการรวมกลุม การพั นาผลผลิต การแปรรูป 

ตรงตามความตองการของตลาดไดเปนอยางดี 

นางสาววิจิตรา แสงทอง ประ าน

กลุมนาแปลงใหญขาว หม  ตําบลนา ก 

อําเ อกุ ินารายณ (กลุมขาวเก ตรอินทรีย

เปนสุข) กลาววา ทางกลุมไดเขารวมโครงการ

นาแปลงใหญเม� อป  มีสมาชิก  ราย

พ้ืนท่ี  ไร ปลูกขาวหอมมะลิ  เปนหลัก 

สวนใหญปลูกตามออเดอร ปจจุบันมีการพั นา

ผลผลิต โดยการแปรรูปใหตรงตอความตองการ

ของตลาด ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จไดมา

จนถึงปจจุบัน ซึ่งผลผลิตหลักคือ ขาวกลอง

หอมมะลิ ขาวสารขาวออแกนิค ขาวสินเหล็ก 

ซึ่งขาวสินเหล็กไดมีการสงเสริมจากคุณหมอ 

ใหปลูกเปนขาว มีประโยชนเยอะในเร� อง

ของคนที่มีปญหาเร� องเบาหวาน  จึงนําขาว

สินเหล็กมาแปรรูปเปน ขนมปอปไลค  

ศนยเมล็ดพัน ุขาวกา สิน ุ สงเสริมเก ตรกรกลุมนาแปลงใหญ ใน ครงการยกระดับแปลงใหญ

ดวยเกษตรสมัยใหมและเช� อมโยงตลาด พั นาชีวิตเกษตรกรใหดียิ่งขึ้น และยกระดับการตลาดใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

และทางกลุมมีแผนพั นาผลผลิตแปรรูป

ทําเปน น้ําอามาซาเกะ  น้ําด� มเพ� อสุขภาพ 

บํารุงผิวพรรณ บํารุงเล็บ บํารุงผม ชวยเร� อง

ระบบขับถาย จากการแพ็คขายไดกิโลกรัมละ 

 บาท นํามาแปรรูปสรางรายไดเพิ่มไดถึง

กิโลกรัมละ ,  บาท การตลาดหลัก  คือ 

โรงพยาบาลในพื้นที่อําเภอกุฉินารายณ ในป 

 มีแผนรับสมัครสมาชิกเพ่ิม ขยายพ้ืนท่ี

การเพาะปลูกขาวอินทรีย เน� องจากเรามีตลาดที่

แนนอน และไมเพียงพอตอความตองการของ

ตลาด และที่สําคัญเรามีการบริหารจัดการ

ในเร� องของการเพาะปลูกที่ดี เปนปจจัยที่จะ

ทําใหเกษตรกรไดเรียนรูในการทํานาแบบใหม 

ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต มีเคร� องจักร

และเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกลุม ชวย

ลดตนทุนการผลิต อํานวยความสะดวกและ

รวดเร็วใหกับเกษตรกรสมาชิก และพั นากลุม 

พั นาผลผลิตใหดียิ่งขึ้นตอไป

12 ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

พลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่   วัดพระพุท บาทสี่รอย วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษา

กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยรวมสราง ครั้งที่   

เพ� อนอมอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

โดยนําหนวยหนุมานทิพยจิตอาสาพรอมกัลยาณมิตรธรรม รวมทําบุญ สรงน้ํา หมผา รอย

พระพุทธบาททั้งสี่รอย พรอมกันนี้ ยังไดกราบสักการะครูบาพรชัย ปยวัณโณ เจาอาวาสวัด

พระพุทธบาทสี่รอย โดยรวมถวายจตุปจจัยไทยธรรม และหลอดไฟ เพ� อทํานุบํารุงและสืบสาน

พระพุทธศาสนาตอไป ณ วัดพระพุทธบาทสี่รอย แมริม จ.เชียงใหม

รงพยาบาลเจาพระยา เปดให

บริการแลว ศูนยหูคอจมูกเท่ียงคืน พรอมดวย

ทีมแพทยเฉพาะทางประจําการถึงเที่ยงคืน 

ใหคําปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคที่มีความ

ซับซอน ท้ังในเด็กและผูใหญ ดวยเคร� องมือ

เฉพาะทางที่ทันสมัย ทําใหสามารถตรวจ

วินิจฉัยไดอยางละเอียด หากทานที่มีอาการ

หูไดยินไมชัด ไซนัสอักเสบ เจ็บคอไมหาย 

หรือโรคทางหู คอ จมูก ปรึกษาไดที่ศูนยหู

คอจมูกเที่ยงคืน โทร. - -  

ศนยการคา เดอะ สตรีท รัชดา 

รวมกับ ส ากาชาด ทย จึงขอเชิญชวน

คนไทยรวมบริจาคโลหิตกับกิจกรรม  

 ครั้งที่  เพ� อชวยเหลือผูปวยที่

จําเปนตองใชเลือดในการรักษา อีกทั้ง

ใกลชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม 

ทุกทานยังสามารถสรางความดีดวยการ

บริจาคโลหิต ซึ่งเปนการทําความดีที่ใชเวลา

เพียงไมนาน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 

 ธันวาคม  เวลา -  น. 

ณ ลานกิจกรรม ชั้น  ศูนยการคา เดอะ 

สตรีท รัชดา

เดอะมอลล ล ส ตร งามวงศวาน 

รวมสงความสุขใหทุกคนในครอบครัวรับ

เทศกาลปใหม ผนึกกําลังพันธมิตร ธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), บริษัท ทรู

คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทย

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จัดงาน   

   

ตระการตากับ    

และ   ดินแดนมหัศจรรย

ของซานตาคลอส ภายใตแคมเปญ  

    โดยมี  

ศิลปน ที่เขารอบสุดทาย    นํา

ทีมความสนุก รวมสงมอบความสุขสงทาย

ปสุดยิ่งใหญในพิธีเปดงาน จัดขึ้นวันศุกรที่ 

 ธันวาคม  ที่ ชั้น  เอ็มซีซี อลล 

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน งานจัด

ขึ้นตั้งแตวันนี้ -  มกราคม 

สํานักงานการทองเที่ยว ตหวัน 

ประจํากรุงเทพ  ชวนทุกคนมาสัมผัสกลิ่น

อายวั นธรรมไตหวันใหหายคิดถึงกันที่ 

บูธการทองเที่ยวไตหวัน  โดยภายในบูธ

มีขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับไตหวัน ไมวาจะ

เปนที่กิน ที่เที่ยว แหลงชอปปง เมนูอาหาร 

ที่เม� อไปไตหวันแลวตองหามพลาด, ขอมูล

เที่ยวบินจากสายการบินตาง  ทั้ง  

 ,  ,   

และ  รวมไปถึงขอมูลทัวรไตหวัน

จากบริษัททัวร   แบบอัพเดท

ลาสุดอีกดวย ไ ไลทสุดพิเศษ  รวมสนุกกับ

บูธกิจกรรมตาง  มากมาย อาทิ การพับ

โคมไฟปนักษัตรแบบวั นธรรมไตหวัน , 

การเพนตระบายสีเสื้อลาย หมี   

มาสคอตประจําการทองเที่ยวไตหวัน ถาย

รูปกับมาสคอตหมี   และปดทาย

ดวยกิจกรรม ลุนรับ ตัวเคร� องบินไปกลับ 

กรุงเทพ - ไทเป  และของรางวัลมากมาย

จากสายการบินกันอีกดวย ที่สําคัญรวม

สนุกกับกิจกรรมไดฟรี  โอกาสดี  เขามา

แบบนี้แลว หามพลาด  เจอกันไดที่งาน 

เที่ยวทั่วไทย สไตลพรีเมี่ยม  ครั้งที่  

(     , 

) ระหวางวันที่  -  ธันวาคม 

 นี้ ณ ทรูไอคอน อลล ชั้น  

ศูนยการคา ไอคอนสยาม (หมายเลขบูธ 

, , , ) 

หองอาหารนัมเบอร  อิตาเลียน 

บิส ทร รงแรมเคปเ าส กรุงเทพ  ขอเชิญ

คุณและครอบครัวมาด� มด่ํากับบรรยากาศ

อันแสนอบอุน คลอเคลาเสียงเพลงบรรเลง 

พรอมเฉลิมฉลองวันคริสตมาสกับบุฟเฟต

มื้อกลางวันสุดพิเศษ โดยเชฟระดับโรงแรม 

 ดาว ท่ีไดรังสรรคม้ืออรอยสุดเอ็กซคลูซีฟ 

ใหคุณอิ่มจุ ใจกับไกงวงอบแบบดั้ งเดิม 

พิซซาอิตาเลียนแปงบางกรอบอบใหม  

พาสตาปรุงรสหลากสไตล และอาหารนานาชาติ

อีกหลากหลายเมนู อาทิ ซุป สลัด อาหาร

สไตลยุโรป เอเชีย ไทยยอดนิยม ขนมหวาน

และเคกนานาชนิด ในราคาเพียง  บาท 

(สุทธิ) ตอทาน เด็กอายุต่ํากวา  ป ลด

คร่ึงราคา เปดใหบริการต้ังแตเวลา .  น. 

 .  น. ในวันที่  ธันวาคม สํารอง

ที่นั่งลวงหนา หรือ สอบถามขอมูลเพิ่มเติม 

โทร. - -  ตอ  หรือเยี่ยมชม

เว็บไซต  . .

       จอหน ดอวเบอร รองประธานกรรมการและผูจัดการ

ทั่วไป บริษัทโนโว นอรดิสค ฟารมา ประเทศไทย รวมกับ สถานทูตเดนมารก ในประเทศไทย 

จัดงาน     โดยมี นายยอน ธอรกอรด เอกอัครราชทูต

เดนมารก ประจําประเทศไทย พรอมดวย คณะแพทยเขารวม ที่สถานทูตเดนมารกในไทย 

ถนนสาธรใต กรุงเทพ  

ใหการตอนรับ     กิตติเดช 

คุมมวง ผูจัดการ โรงแรม

แคนทารี เบย ระยอง ใหการ

ตอนรับและมอบของที่ระลึก

ใหกับ วัชรพล สารสอน ผู

อํานวยการสํานักงาน การทองเท่ียว

แหงประเทศไทย (ททท.) สํานัก

งานระยอง ในโอกาสเขารวม

ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า กั บ ก ลุ ม ผู

บริหารทรัพยากรบุคคลของ

โรงงานอุตสาหกรรมและให

เกียรติเขาพัก ณ โรงแรมแคน

ทารี เบย ระยอง

ชอง  มอบอุปกรณกี า อุปกรณการศึก าเน� องใน อกาสวันเด็กป     ชอง  

รวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนดานพั นาทักษะตาง  ของเยาวชน มอบของขวัญเน� องใน

โอกาสวันเด็กแหงชาติ ประจําป  โดย พั นพงค หนูพันธ รักษาการกรรมการผูจัดการ 

พรอมดวยผูประกาศขาว กฤษดา นวลมีและ จีรนันท เขตพงศ รวมสงมอบอุปกรณกีฬา-

อุปกรณการศึกษา ที่ ไดรับมอบจากหนวยงานพันธมิตรในงาน ชอง  กาวสูปที่  

ใหกับตัวแทน  หนวยงานจากองคกร โรงเรียน ศูนยเยาวชน รวมถึงหนวยงานภาครัฐ เพ� อ

นําไปมอบเปนของขวัญใหกับเด็กและเยาวชนตอไป

เลิศยศ แยมพราย นายอําเภอบางสะพาน 

เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรมและปลอย

รถจําหน่ายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ ใน

โครงการ จายคร่ึง กลุมเหล็กสหวิริยาใหอีกคร่ึง

รวมกับ ทนงศักดิ์ แขงขัน ผูบริหารกลุมเหล็ก

สหวิริยา บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอบางสะพาน  

กิจกรรมดังกลาวกลุมเหล็กสหวิริยา

จัดขึ้นเพื่ อร่วมบรรเทาความเดือดร้อน

และชวยลดคาครองชีพใหกับประชาชน

บางสะพานในชวงสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-  ดวยการ

สนับสนุนรถบริการขายสินคาและอาหาร

เคล� อนที่ไปจําหนายใหกับพี่นองประชาชนใน

พื้นที่บางสะพานตามจุดที่กําหนด โดยกลุม

เหล็กสหวิริยาสมทบเงินชวยชําระคาสินคา

ใหกับประชาชนรอย  ประชาชนจายเอง

รอย  จํากัดการใชจายไดวันละไมเกิน 

กลุมเหล็กสหวิริยาจัด “จายครึ่ง...กลุมเหล็กฯใหอีกครึ่ง”

สงรถสินคาเคล� อนที่ลดคาครองชีพชาวบางสะพานยุคโควิด

 บาทตอคน

ประชาชนในพื้นที่บางสะพานสามารถ

ใชบริการผานรถขายสินคาของโครงการที่มี

สัญลักษณลูกโปงสีแดง ที่ออกใหบริการใน

วันที่ -  ธันวาคม ประกอบดวย วันที่  

และ  ธันวาคม เสนทาง ตลาดบางสะพาน 

/ ตําบลกําเนิดนพคุณ / ตําบลแมรําพึง /

ที่ทําการอําเภอบางสะพาน / ตลาด ถึงหนา

กูดแคร วันที่  ธันวาคม เสนทางตลาด

บางสะพาน-ตําบลรอนทอง-ตําบลทองมงคล 

วันที่  ธันวาคม เสนทาง บานกรูด ตําบล

ธงชัย

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

สึ บ าจิ  รานอาหารญ่ีปุน ตนตํารับ

จากเมือง อกไกโด ประเทศญี่ปุน ตอบโจทย

ความอรอยเอาใจทุกคนในครอบครัว ดวยราคา

ที่สมเหตุสมผล ขอเอาใจคนรักซูชิและซาชิมิ

สุดอรอย นําเขาปลามากูโรพันธุดี นําเขาจาก

ประเทศญี่ปุน เลือกใชสวนชูโทโรใตทองปลา

ที่เนื้อแนนและสดใหม พรอมอูนิ ไขหอยเมน

สดใหม ยกขบวนความอรอย  เมนูใหม 

ชูโทโร แอนด อูนิ  มาใหคุณลิ้มลองในราคา

เร่ิมตน   ,  บาท ต้ังแตวันน้ีเปนตนไป

ขอแนะนํา อาทิ  ซาชิมิชูโทโร  ที่คัด

ความสดแบบเต็มคํา ราคา .-บาท ตามดวย 

ชูโทโร มันโชคุ โมริ  ความอรอย

สุดอลังการ ที่ประกอบดวย ซูชิชู

โทโร   ช้ิน และโทโร ทาคุ  ช้ิน 

นอกจากนี้ยังมี วาซาบิดอง  สุด

จีดจาด อีก  ถวย และซาชิมิชูโท

โรสดใหมเต็มคํา และขอแนะนํา

เมนู ซูชิชูโทโร  (  ชิ้น) ราคา 

.-บาท และพิเศษสุดเอาใจ

คนรักอูนิ พลาดไมไดกับ ซูชิไข

หอยเมน   ชิ้น ทางรานไดนําเขา

อูนิสดใหม อรอยเต็มคําจากญ่ีปุน 

มาใหคุณลิ้มลองความสดใหม ใน

ราคาเพียง  บาทเทาน้ัน และปดทายกับ

เมนู โทโร ทาคุ  ราคา  บาท  หามพลาด 

 เมนูใหม ชูโทโร แอนด อูนิ  พรอมเสิรฟ

ความอรอย เหมือนคุณไดเท่ียวทิพยไปรับประทาน

อาหารที่ประเทศญี่ปุน พรอมบรรยากาศ

รานท่ีตกแตงสไตลญ่ีปุน พรอมการบริการท่ีดี 

พบกันที่รานสึโบ าจิ ทุกสาขา ยกเวน สาขา

เดอะ พอรทอล (อิมแพ็ค เมืองทองธานี) 

สํารองความอรอยไดที่ โทร. - -  

ติดตามอัปเดตไดทางเว็บไซต . -

.  เฟซบุก อินสตาแกรม และไลน  

 

ตอนรับปลายป ที่รานอาหารญี่ปุน 

สึ บ าจิ  ชวนอรอยกับ ช ท ร แอนด อนิ   เมนใหม

นาย ันทลัก ณ าร สว ผอํานวยการ

ศนยเมล็ดพัน ุขาวกา สิน ุ  เปดเผยวา 

โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหม

และเช� อมโยงตลาด ตามนโยบายของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เพ� อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิ ตและลดต นทุ นการผลิ ต ให กั บ

เกษตรกรหรือกลุมเกษตรกร มีการประยุกตใช

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้ง

เครือขายความรวมมือจากภาคสวนตาง  ใน

การรวมกันบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ 

และยกระดับการผลิตไปสูสินคาที่มีคุณภาพ

มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของ

ตลาดและอุตสาหกรรมตอเน� อง ตลอดจน

ขับเคล� อนติดตามและกํากับดูแลให โครงการ

ดําเนินการบรรลุเปาหมาย และเปนประโยชน

ตอพี่นองเกษตรกรตอไป ศูนยเมล็ดพันธุขาว

กาฬสินธุไดรับงบประมาณ  ลานเศษในการ

ดําเนินโครงการดังกลาว เพ� อจัดหาวัสดุอุปกรณ 

เทคโนโลยีตาง  พั นาการผลิตขาวตามมาตรฐาน 

 ทําใหไดผลผลิตที่ดีสามารถนําไปแปรรูป

เปนผลิตภัณ ตาง  สรางชองทางการเงิน

ที่หลากหลายได ซึ่งกลุมนาแปลงใหญ หมู  

ตําบลนาโก อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ 

เปนอีกหนึ่งกลุมที่ประสบผลสําเร็จ ในเร� อง

ของการรวมกลุม การพั นาผลผลิต การแปรรูป 

ตรงตามความตองการของตลาดไดเปนอยางดี 

นางสาววิจิตรา แสงทอง ประ าน

กลุมนาแปลงใหญขาว หม  ตําบลนา ก 

อําเ อกุ ินารายณ (กลุมขาวเก ตรอินทรีย

เปนสุข) กลาววา ทางกลุมไดเขารวมโครงการ

นาแปลงใหญเม� อป  มีสมาชิก  ราย

พ้ืนท่ี  ไร ปลูกขาวหอมมะลิ  เปนหลัก 

สวนใหญปลูกตามออเดอร ปจจุบันมีการพั นา

ผลผลิต โดยการแปรรูปใหตรงตอความตองการ

ของตลาด ทําใหกลุมประสบผลสําเร็จไดมา

จนถึงปจจุบัน ซึ่งผลผลิตหลักคือ ขาวกลอง

หอมมะลิ ขาวสารขาวออแกนิค ขาวสินเหล็ก 

ซึ่งขาวสินเหล็กไดมีการสงเสริมจากคุณหมอ 

ใหปลูกเปนขาว มีประโยชนเยอะในเร� อง

ของคนที่มีปญหาเร� องเบาหวาน  จึงนําขาว

สินเหล็กมาแปรรูปเปน ขนมปอปไลค  

ศนยเมล็ดพัน ุขาวกา สิน ุ สงเสริมเก ตรกรกลุมนาแปลงใหญ ใน ครงการยกระดับแปลงใหญ

ดวยเกษตรสมัยใหมและเช� อมโยงตลาด พั นาชีวิตเกษตรกรใหดียิ่งขึ้น และยกระดับการตลาดใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน

และทางกลุมมีแผนพั นาผลผลิตแปรรูป

ทําเปน น้ําอามาซาเกะ  น้ําด� มเพ� อสุขภาพ 

บํารุงผิวพรรณ บํารุงเล็บ บํารุงผม ชวยเร� อง

ระบบขับถาย จากการแพ็คขายไดกิโลกรัมละ 

 บาท นํามาแปรรูปสรางรายไดเพิ่มไดถึง

กิโลกรัมละ ,  บาท การตลาดหลัก  คือ 

โรงพยาบาลในพื้นที่อําเภอกุฉินารายณ ในป 

 มีแผนรับสมัครสมาชิกเพ่ิม ขยายพ้ืนท่ี

การเพาะปลูกขาวอินทรีย เน� องจากเรามีตลาดที่

แนนอน และไมเพียงพอตอความตองการของ

ตลาด และที่สําคัญเรามีการบริหารจัดการ

ในเร� องของการเพาะปลูกที่ดี เปนปจจัยที่จะ

ทําใหเกษตรกรไดเรียนรูในการทํานาแบบใหม 

ลดตนทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต มีเคร� องจักร

และเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใชในกลุม ชวย

ลดตนทุนการผลิต อํานวยความสะดวกและ

รวดเร็วใหกับเกษตรกรสมาชิก และพั นากลุม 

พั นาผลผลิตใหดียิ่งขึ้นตอไป

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๕๓/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ ขวัญชัย จีวรงคกุล กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/           

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน

(บาท) 

หมายเหตุ

๑ เงินสด - นายขวัญชัย 

จีวรงคกุล

๒๒,๑๗๕.๒๖ 

บาท

(ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๒ สรอยคอทองคํา ลายโซ น้ําหนัก

ประมาณ ๑๕.๒๓ กรัม

๑ เสน นางสาว

สายฝน 

มากุล

๒๖,๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๓ สรอยขอมือทองคํา ลายหวงซอนคั่น

โองพรอมลูกตุม น้ําหนักประมาณ 

๗.๕๘ กรัม

๑ เสน นางสาว

สายฝน 

มากุล

๑๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๔ สรอยขอมือทองคํา ลายหวง น้ําหนัก

ประมาณ ๑.๙ กรัม

๑ เสน นางสาว

สายฝน 

มากุล

๓,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๕ แหวนทองคํา ลายแปดแฉก น้ําหนัก

ประมาณ ๑.๙ กรัม

๑ วง นางสาว

สายฝน 

มากุล

๓,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๖ แหวนทองคํา ลายเกลี้ยง น้ําหนัก

ประมาณ ๑.๙ กรัม

นางสาว

สายฝน 

มากุล

๓,๒๕๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๙ ตุลาคม 

๒๕๖๔)

๗ เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย 

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

สาขาโลตัส สุราษฎรธานี เลขที่บัญชี 

๕๕๖-๒-๒๘๑๕๒-๗

นายขวัญชัย 

จีวรงคกุล

๑๒,๗๓๒.๑๖ 

บาท

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

๘ เงินในบัญชีเงินฝากเผ� อเรียก ธนาคาร

ออมสิน สาขาขุนทะเล สุราษฎรธานี 

เลขที่บัญชี ๐๒๐๑๑๔๒๕๓๓๓๗

นางสาว

สายฝน 

มากุล

๑๘,๗๓๓.๘๘ 

บาท

(ณ วันที่ ๗ 

กันยายน 

๒๕๖๔)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๘ รายการ ราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๑๐๒,๔๙๑.๓๐ บาท 

(หน่ึงแสนสองพันส่ีรอยเกาสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน คดีรายนายขวัญชัย จีวรงคกุล นางสาวสายฝน มากุล กับพวก

(นายกัณฐกรณ ทรัพยทวี)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นางชลธิชา ดาวเรือง)

ผูอํานวยการกองคดี ๓

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(หน่ึงแสนสองพันส่ีรอยเกาสิบเอ็ดบาทสามสิบสตางค) พรอมดอกผล
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13ขาวประชาสัมพันธ

จัดงานฉายภาพยนตรบันทึกการแสดง คาบูกิ     คุริยามะ มาซายูกิ  ผูอํานวยการเจแปน

ฟาวนเดชั่น จัดงานฉายภาพยนตรบันทึกการแสดง คาบูกิ เร� อง “RENJISHI” (ระบําราชสีหชิ

ชิพอลูก) และ “RAKUDA”(อูฐ) รอบพิเศษเพ� อเปนการประชาสัมพันธ และเผยแพรวัฒนธรรม

ศิลปะการแสดงละครคาบูกิของญ่ีปุน โดยไดรับเกียรติจาก โคบายาชิ ชิเงกิ, ไพรัช วิเศษศิริลักษณ, 

ชิมาดะ อะซึชิ, คาซุโตะ ทานิคุฉิ และคุณปรียาภรณ เพ็ชรพราว รวมงาน ณ ไอคอน ซีเนคอนิค 

ชั้น 7 ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

เอส เอฟ รวมกับ T-Pageant และ PPTV HD จัดถายทอดสดการประกวด Miss Universe 

2021 ในโรงภาพยนตร     ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจาหนาที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท 

เอส เอฟ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) รวมกับ ธเนษฐ ลักษณะวิลาศ หนึ่งในผูกอตั้งเพจ 

t-pageant และ เอกพล นันทโอสถ ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ สถานีโทรทัศนพีพีทีวี 

เอชดี ชอง36 จัดงาน “The Universe Viewing Event” ชมการถายทอดสด Miss Universe 

2021 ผานจอภาพยนตรความคมชัดระดับ 4K โดยมี จรีรัตน เพชรโสม, อเล็กซานดรา แฮงกี่, 

ฐิตารีย เกษร และ ณัฐพัชร พงษประพันธ รวมงาน ณ โรงภาพยนตร เอส เอฟ เวิลด ซีเนมา 

ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด

ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจาหนาท่ี

บริหาร บริษัท ทิพย กรุป โฮลดิ้งส และ 

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทิพยประกันภัย 

รวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) โครงการ บสย.ผนึกกําลัง บมจ.ทิพย

ประกันภัย ผลักดัน SMEs ไทยมุงสูความม่ันคง

ทางธุรกิจ กับ วสุกานต วิศาลสวัสดิ์ รักษา

การผูจัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเช� อ

อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) เพ� อชวยเหลือ

และสงเสริมผูประกอบการขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) รวมถึงการใหความรูในดาน

การนําประกันภัยไปเป็นเครื่องมือบริหาร

ปกครองมอบรางวัล อําเภอสรางสุข 2564 ยกระดับงานบริการ มุงเนนการทํางานแบบ

ดิจิทัล      กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลอําเภอสรางสุข “สุข สราง ได” 

ประจําป 2564 โดยมี  นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครองใหเกียรติเปนผูมอบรางวัล 

สําหรับกิจกรรมอําเภอสรางสุข “สุข สราง ได” เปนการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

โดยใหประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการ ณ ที่วาการอําเภอทุกแหงทั่วประเทศ สงเร� องราว

ความประทับใจ และรวมโหวตใหกับบุคลากรหรือหน�วยงานในสังกัดของกรมการปกครองที่

ไปติดตอรับบริการ ซึ่งในปนี้ คะแนนโหวตดานงานบริการสูงสุดใน 3 กลุมขนาดอําเภอ ที่ได

รับรางวัลอําเภอสรางสุข ไดแก รางวัลอําเภอขนาดเล็ก - นายจักรพงศ พันธุเพ็ง นายอําเภอ

หัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ เปนตัวแทนรับรางวัล, รางวัลอําเภอขนาดกลาง - นายผดุงศักด์ิ 

อิ่มเอิบ นายอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เปนตัวแทนรับรางวัล และและรางวัล

อําเภอขนาดใหญ - วาที่ ร.ต. รวยรุง ใครบุตร นายอําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร เปน

ตัวแทนรับรางวัล 

บริษัท ศุภาลัย รวมกับ มูลนิธิประทีป-

อัจฉรา ต้ังมติธรรม โดย ดร.ประทีป ต้ังมติธรรม 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการ

มูลนิธิฯ อัจฉรา ตั้งมติธรรม รองประธาน

กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ

มูลนิธิฯ ไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผูจัดการ 

มอบเงินบริจาค 500,000 บาท สนับสนุน

การดําเนินโครงการของหอศิลปวัฒนธรรม

แหงกรุงเทพมหานคร โดยไดรับเกียรติจาก 

กอบกาญจน วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ 

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ลักขณา คุณาวิชยานนท กรรมการบริหาร

และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติ

หนาที่ผูอํานวยการหอศิลปวัฒนธรรมแหง

กรุงเทพมหานคร และฉัตรวิชัย พรหมทัตต

เวที กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอศิลป

วัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร เปนผูรับมอบ 

โดยมีแขกผูมีเกียรติรวมแสดงความยินดีใน

งานแถลงขาวเปดตัวหนังสือ และนิทรรศการ

ภาพถายเพ� อการกุศล “ประทีปทัศน IV” ณ 

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

สําหรับประชาชนที่สนใจ สามารถ

รวมจับจองภาพ หรือหนังสือ “ประทีปทัศน 

IV” เพ� อการกุศล ระหวาง วันที่ 14 - 26 

ธันวาคม โดยรายไดทั้งหมดไมหักคาใชจาย

บริจาคสนับสนุนการดําเนินโครงการของหอ

ศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ศุภาลัย รวมกับ มูลนิธิประทีป-อัจฉรา ตั้งมติธรรม มอบเงินเพ� อการกุศล 

สนบัสนนุการดาํเนนิโครงการของหอศลิปวฒันธรรมแหงกรงุเทพฯ

ทิพยประกันภัย จับมือ บรรษัทประกันสินเช� ออุตสาหกรรมขนาดยอม ลงนามบันทึกขอตกลง 

ชวยเหลือ SMEs ดานรับประกันภัยเพ� อบริหารความเสี่ยง ในยุคที่ธุรกิจไดรับผลกระทบจากโควิด-19

ความเส่ียงตางๆ ของกิจการ รวมถึงการลดตนทุน

ในการทําประกันภัยสําหรับกลุม SMEs ให

ในราคาพิเศษ และเพ� อเปนการลดภาระใน

ภาวะท่ีเศรษฐกิจไดรับผลกระทบจากโควิด-19 

สงผลใหกลุมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ตางไดรับผลกระทบเปนอยางมาก 

ทั้งนี้ โครงการ บสย.ผนึกกําลัง บมจ.

ทิพยประกันภัย ผลักดัน SMEs ไทยมุงสู

ความมั่นคงทางธุรกิจนี้  เราหวังเปนอยางยิ่ง

วาจะเปนประโยชนกับ สมาชิกของ บสย. ใน

การดําเนินธุรกิจ สามารถฝาวิกฤตเศรษฐกิจ

ไปได อยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป

Show and Share U2T “สงตอความสุขและรอยยิ้มสูชุมชน” ที่ จ.อุดรธานี

รศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และโฆษก อว. เปนประธานเปดงาน Show and 

Share U2T “สงตอความสุขและรอยยิ้มสูชุมชน” ที่ลานกิจกรรม ศูนยการคายูดี ทาวน 

เม� อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผานมา จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  โดยบรรยากาศเปน

ไปอยางคึกคัก มีการนําผลการดําเนินงานโครงการ U2T ของ มรภ.อุดรธานี ในชวง 1 ปที่

ผานมา จาก 135 ตําบลมาจัดแสดง

เบเยอร สนับสนุนกิจกรรม Art for All เติมแตงสีสันแหงจินตนาการ รวมพัฒนาศักยภาพคน

พิการผานการสรางสรรคทางศิลปะ     อมรรัตน ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่

บริหาร บริษัท เบเยอร จํากัด รวมกับ ศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค พรรุงโรจน ประธานมูลนิธิ

ศิลปะเพ� อมวลมนุษย จัดกิจกรรม “Art For All… Inspired by Beger” เชิญชวนเยาวชนผูพิการ

ภายใตการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความม่ันคงของมนุษย พรอมเยาวชนอาสาสมัคร 

และประชาชนทั่วไป รวมเติมแตงสีสันตามจินตนาการดวยการปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ภายใน 

Art for All Village เน� องในโอกาสวันคนพิการสากล พรอมจัดพิธีทอดผาปาการศึกษาสราง

อาคารเรียนรูเพ� อเด็กพิการ และพิธีมอบโลรางวัลการประกวดวาดภาพหัวขอ Art for All : 25 ป 

กาวขามขีดจํากัด แหงการพัฒนาศักยภาพคนพิการผานกระบวนการสรางสรรคทางศิลปะ 

โดยไดรับเกียรติจาก ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปนประธาน

ในพิธี ณ Art for All Village ถนนประชารวมใจ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 

มูลนิธิ EDF รวมกับเดอเบลจัดอบรมนักเรียนกลุมแกนนํายุวเกษตรอินทรีย Kids D Do D 

วิถีพอเพียง     มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพ� อการพัฒนา (EDF) รวมกับบริษัท เดอเบล หนึ่ง

ในผูนําธุรกิจจัดจําหน�ายสินคาอุปโภคบริโภคของประเทศภายใตกลุมธุรกิจ TCP จัดอบรมยุว

เกษตรอินทรีย Kids D Do D วิถีพอเพียง ภายใต โครงการเกษตรอินทรียสูอาหารกลางวันป

ที่ 3 แกนักเรียนระดับแกนนํากลุมยุวเกษตรกรในโรงเรียนเขตจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด

นครปฐม และจังหวัดชลบุรี โดยมีเปาหมายเพ� อสรางกลุมแกนนํายุวเกษตรอินทรียในโรงเรียน

ใหมีภาวะผูนํา มีทักษะชีวิต เขาใจความหมายในการเปนยุวเกษตรกรอินทรียอยางแทจริง 

มีความรูความสามารถในการดําเนินโครงการเกษตรอินทรียสูอาหารกลางวันที่ โรงเรียน  

สามารถเช� อมโยงองคความรู โดยใช โรงเรียนเปนฐานการเรียนรู อีกทั้งสามารถนําความรูที่ได

รับไปขยายผลตอแกครอบครัวนักเรียนและชุมชน กอใหเกิดเปนรูปธรรมไดมากยิ่งขึ้น

กลุมธุรกิจขาวมาบุญครอง สนับสนุนการจัดซื้อเคร� องมือแพทย ผานมูลนิธิรามาธิบดี 

พิมลรัตน จิตตภาวนาสกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายขายและโลจิสติกส 

บริษัท พี อาร จี คอรปอเรชั่น ผูบริหารกลุมธุรกิจในเครือขาวมาบุญครอง มอบเงินสนับสนุน

จํานวน 100,000 บาท ใหแก ศ.เกียรติคุณ นพ.พรชัย สิมะโรจน คณบดีคณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี พรอมดวย ผศ. สุพัตรา ลีลาภิวัฒน กรรมการบริหารและเลขานุการ

มูลนิธิรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ� อสมทบทุน

โครงการจัดซื้อเคร� องครุภัณฑทางการแพทยที่ทันสมัยและมีความแมนยําสูง สําหรับการตรวจ

วินิจฉัย และรักษาโรคตางๆ ใหกับสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร ณ ช้ัน 9 อาคารเอ็ม บี เค 

ทาวเวอร

 ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปดเผยวา ได

มอบหมายใหหน�วยงานในสังกัดเตรียมการ

จัดทําโครงการมอบของขวัญใหแกเกษตรกร

และประชาชน เพ� อแสดงออกถึงไมตรีจิต 

ความสัมพันธ และความรวมมืออันดีในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อม

กันทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและ

เอกชน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ

จึงไดเตรียมของขวัญปใหมใหแกเกษตรกร

และประชาชนไทย โดย “ซีพี และซีพีเอฟ 

ถือเปนเอกชนรายแรกๆที่เสนอตัวมารวม

สนับสนุนโครงการใหพ่ีนองชาวไทยในทันที 

โดยนําหนากากอนามัยทางการแพทย มามอบ

แกกระทรวงเกษตรฯ เพ� อสงตอความสุข 

และความหวงใย เปนของขวัญใหประชาชน

ในชวงปลายปนี้ ในการนี้ขอช� นชมและขอ

เครือเจริญโภคภัณฑ มุงมั่น “รอยเรียงความดี” มอบหนากากอนามัย CP  หนุนภารกิจ ก.เกษตรฯ มอบของขวัญปใหมใหประชาชนสงทายป

ขอบคุณในน้ําใจที่มอบใหกับคนไทยมาตลอด 

ทางดาน นายจอมกิตติ ศิริกุล รอง

กรรมการผูจัดการอาวุโส ดานพัฒนาความ

ยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ เครือเจริญ

โภคภัณฑ และผูชวยบริหาร สํานักประธาน

คณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ

อาหาร จํากัด (มหาชน) กลาววา สําหรับ

เครือเจริญโภคภัณฑไดมีสวนรวมในกิจกรรม

ดังกลาวฯ โดยมอบหนากากอนามัย จํานวน 

100,000 ชิ้น เพ� อนําไปแจกจายใหประชาชน

ที่เขาเยี่ยมชมศูนยทองเที่ยวทางการเกษตร 

ทั้งหมด 31 แหงทั่วประเทศ ซึ่งเปนหนึ่ง

ในนโยบายของทานประธานอาวุโส ‘ธนินท 

เจียรวนนท’ ท่ีมอบหมายใหกับกลุมธุรกิจเขาไป

ชวยเหลือสังคม ภายใตโครงการ “ซีพีรอยเรียง

ความดี” 

จากความหวงใยที่มีตอชาวไทยจนถึง

วันนี้ เครือซีพีไดมอบหนากากอนามัยทาง

การแพทย (Surgical Mask) ใหคนไทยทั่ว

ประเทศไปแลวกวา 28 ลานช้ิน 

นอกจากนั้นยังสงมอบอาหาร 

2 ลานกลอง ใหชุมชนภายใต

โครงการ “ครัวปนอิ่ม” 40 

จุดทั่วเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล และลาสุดยัง

เดินหนาโครงการ “ซีพี ปนปลูก ฟาทะลายโจร” 

ภายใตแนวคิด “รอยเรียงความดีซีพี 100 ป” 

ดวยการปลูกและผลิตยาสมุนไพร แจกฟรี 

30 ลานแคปซูล โดยไดรับการสนับสนุนจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมวิชาการ

เกษตร ในการเขาไปใหความรูตามมาตรฐาน 

GAP เพ� อสนับสนุนการเขาถึงยาสมุนไพร

ไทยแกประชาชนกลุมเปราะบางทั่วประเทศ 

โดยไดรวมกันแจกแลวในเขตบางพลัดและ

บางกอกนอย ฝงธนบุรี และเขตดินแดงและ

หวยขวาง โดยเครือเจริญโภคภัณฑหวังเปน

อยางยิ่งวา การสนับสนุน

ในวันนี้ จะมีสวนชวยสง

ความสุ ข ใหประชาชน

ในชวงสงทายปเกาและ

ตอนรับปใหม 2565 ที่จะ

ถึงนี้
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14 บทความ-ต่างประเทศ

อนามัยโลกแนะงดฉลองปีใหม่

เหยื่ออุทกภัยมาเลเซียเพิ่มเป็น 14 ศพ 

ชาห์อาลัม • จำ�นวนผู้เสียชีวิตเพร�ะน้ำ�ท่วมรุนแรงท่ีสุดใน

รอบหล�ยปีของม�เลเซียเพ่ิมเป็น 14 คนแล้ว และมีประช�ชน

อพยพออกจ�กบ้�นเรือนม�กกว่� 70,000 คน ร�ยง�นเอเอฟพี

เมื่อวันอังค�รท่ี 21 ธันว�คม กล่�วว่� รัฐสลังงอร์เป็นหน่ึงใน

พ้ืนท่ีท่ีน้ำ�ท่วมรุนแรงท่ีสุด บ�งพ้ืนท่ีในเมืองช�ห์อ�ลัม เมืองเอก

ของรัฐแห่งน้ียังคงมีน้ำ�ท่วมในวันอังค�ร มีร�ยง�นว่�เกิดก�ร

ปล้นสะดมซูเปอร์ม�ร์เก็ตหล�ยแห่งในเมืองนี้ สำ�นักข่�วเบอร์

น�ม�ของท�งก�รร�ยง�นว่� จำ�นวนผู้เสียชีวิตจ�กน้ำ�ท่วม

ครั้งนี้เพิ่มเป็น 14 คนในวันอังค�ร แบ่งเป็นรัฐสลังงอร์ 8 คน 

และรัฐปะหังในภ�คตะวันออกอีก 6 คน แต่ค�ดว่�จำ�นวน

อ�จเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจ�กยังมีคนสูญห�ยจำ�นวนหนึ่ง ข้อมูล

ของท�งก�รกล่�วว่� ประช�ชนม�กกว่� 71,000 คน ต้อง

อพยพออกจ�กบ้�นเรือนที่ถูกน้ำ�ท่วม รวมถึง 41,000 คนใน

รัฐปะหัง และ 26,000 คนในรัฐสลังงอร์

ศาลติมอร์-เลสเตจำาคุก 12 ปีอดีตบาทหลวงมะกัน

โอเอกูซี • เอเอฟพีร�ยง�นว่� ศ�ลติมอร์-เลสเตตัดสินจำ�คุก 

12 ปี ริช�ร์ด ด�สช์บ�ค วัย 82 ปี อดีตบ�ทหลวงค�ทอลิก

ช�วอเมริกันเมื่อวันอังค�รที่ 21 ธันว�คม ฐ�นล่วงละเมิด

ท�งเพศเด็กหญิงหล�ยคนตอนท่ีเป็นบ�ทหลวง มีผู้หญิงอย่�ง                          

น้อย 15 คนกล�่วห�อดีตบ�ทหลวงผู้นี้ว่�ล่วงละเมิดท�งเพศ

พวกเธอ ขณะที่พวกเธอเป็นเด็กและม�อยู่ที่สถ�นสงเคร�ะห์

ที่ดูแลโดยบ�ทหลวงผู้นี้ที่เมืองโอเอกูซีของติมอร์-เลสเต 

สถ�นสงเคร�ะห์แห่งนี้ก่อตั้งเมื่อต้นทศวรรษ 1990 เป็นบ้�น

พักของเด็กกำ�พร้�และเด็กด้อยโอก�สช�วติมอร์-เลสเตหล�ย

ร้อยคน ยูดี ป�มูกัส หัวหน้�คณะผู้พิพ�กษ�อ่�นคำ�ตัดสิน

จำ�คุกอดีตบ�ทหลวงผู้นี้ 37 ปี แต่ลดโทษลงเหลือ 12 ปี 

เนื่องจ�กเห็นว่�จำ�เลยมีอ�ยุม�กแล้ว ด�สช์บ�คโดนสั่งกักตัว

อยู่ที่บ�้นระหว่�งก�รไต่สวนคดี และผู้พิพ�กษ�สั่งให้นำ�ตัว

เข�เข้�เรือนจำ�ทันที เนื่องจ�กเกรงว่�เข�จะหลบหนี ทน�ย

ของเหยื่อเผยว�่จะยื่นอุทธรณ์ให้จำ�เลยรับโทษจำ�คุก 30 ปี 

ด�สช์บ�คเดินท�งม�เป็นมิสชันน�รีที่ติมอร์-เลสเต เมื่อกล�ง

ทศวรรษ 1970 และได้รับก�รเค�รพนับถืออย่�งม�กจ�กง�น

ด�้นก�รกุศลของเข�ในประเทศนี้ สำ�นักว�ติกันมีคำ�สั่งให้เข�

สึกจ�กก�รเป็นบ�ทหลวงในปี 2561 ในปีต่อม�สำ�นักข่�วท้อง

ถิ่นร�ยง�นเรื่องก�รล่วงละเมิดท�งเพศเด็กหญิงของเข�

‘ไบเดน’ อวดสุนัขตัวใหม่ประจำาทำาเนียบขาว

วอชิงตัน • ประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐเปิดตัวสุนัขตัว

ใหม่ประจำ�ทำ�เนียบข�ว เป็นลูกสุนัขพันธ์ุเยอรมันเชิพเพิร์ดชื่อ 

“คอมแมนเดอร์” โดยเข�ทวีตว่� “ยินดีต้อนรับสู่ทำ�เนียบข�ว, 

คอมแมนเดอร์” และลงภ�พของลูกสุนัขตัวน้ีท่ีกำ�ลังว่ิงโดยใน

ป�กค�บลูกเทนนิส คอมแมนเดอร์เป็นสุนัขตัวที่ 3 ที่ไบเดน

พ�ม�อยู่ที่ทำ�เนียบข�วหลังเข�รับตำ�แหน่ง ก่อนหน�้นี้คือ

สุนัขพันธุ์เยอรมันเชิพเพิร์ดชื่อแชมป์และเมเจอร์ ซึ่งแชมป์

ต�ยเมื่อเดือนมิถุน�ยน อ�ยุ 13 ปี ส่วนเมเจอร์ถูกส่งกลับบ้�

นของไบเดนที่เมืองเดล�แวร์หลังมันกัดคนในทำ�เนียบข�ว.

วอชิงตัน/เจนีวา • โอมิครอนกลายเป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์หลักที่

พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในสหรัฐแล้ว โดยพบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 รายที่

เทกซัส ขณะผู้อำานวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องยกเลิกงาน

ฉลองขึ้นปีใหม่ 

ร�ยง�นเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันอังค�รท่ี 21 ธันว�คม 

2564 กล่�วว่� ไวรัสโคโรน�กล�ย

พันธ์ุส�ยพันธ์ุโอมิครอนกำ�ลังทำ� 

ให้จำ�นวนผู้ติดเช้ือโควิด-19 ร�ย

ใหม่เพ่ิมสูงข้ึนท่ัวโลกอีกคร้ัง โดย

พบผู้ติดเช้ือแล้วในประม�ณ 90 

ประเทศ และทำ�ให้หล�ยประเทศ

อยู่ในภ�วะเฝ้�ระวังหรือต้องกลับ

ไปใช้ม�ตรก�รควบคุมเข้มงวด

ก่อนหน้�ถึงวันหยุดย�วเทศก�ล

คริสต์ม�สและปีใหม่ 

ที่สหรัฐ ประธ�น�ธิบดีโจ 

ไบเดน มีกำ�หนดแถลงต่อช�ว

อเมริกันในวันอังค�รต�มเวล�                              

วอชิงตัน แต่โฆษกทำ�เนียบข�ว

เผยว่� ไบเดนไม่มีแผนจะล็อก

ด�วน์ประเทศ ขณะเดียวกันทำ� 

เนียบข�วร�ยง�นว่�มีเจ้�หน้�ท่ี

ระดับกล�งร�ยหน่ึงท่ีฉีดวัคซีน

ครบโดสรวมถึงโดสกระตุ้นแล้ว 

ถูกตรวจพบว่�ติดเช้ือโควิด-19 

ส�มวันก่อนหน้�น้ันเจ้�หน้�ท่ีผู้น้ี

อยู่ใกล้กับประธ�น�ธิบดีไบเดน

น�น 30 น�ที แต่ผลตรวจของไบ

เดนไม่พบก�รติดเช้ือ

ก่อนหน้�น้ี ดร.แอนโธนี 

เฟ�ซี ผู้เช่ียวช�ญด้�นโรคติดเช้ือ                 

ช้ันนำ�ของสหรัฐ กล่�วเตือนว่� 

ก�รเดินท�งช่วงคริสต์ม�สจะเพ่ิม                                   

ก�รแพร่ระบ�ดของโอมิครอน แม้ 

แต่ในกลุ่มผู้ท่ีฉีดวัคซีนครบแล้ว

ข้อมูลจ�กศูนย์ควบคุม และ

ป้องกันโรคแห่งสหรัฐ (ซีดีซี) เปิด

เผยว่� ขณะน้ีโอมิครอนคิดเป็น 

73.2% ของผู้ติดเช้ือร�ยใหม่ใน

สหรัฐรอบสัปด�ห์ท่ีผ่�นม�ถึงวัน                                                   

เส�ร์ท่ี 18 ธันว�คม และในบ�ง

ภูมิภ�คคือในฝ่ังตะวันตกเฉียงเหนือ

ติดฝ่ังแปซิฟิก, ภ�คใต้และบ�ง

พ้ืนท่ีของเขตมิดเวสต์ ผู้ติดเช้ือโอ

มิครอนคิดเป็นม�กกว่�90% ของ

ผู้ติดเช้ือร�ยใหม่ 

ก�รแพร่ระบ�ดรวดเร็วป�น                        

ส�ยฟ้�แลบ ทำ�ให้ช�วอเมริกันใน

หล�ยเมือง รวมถึงนิวยอร์กและ

วอชิงตัน แห่กันไปตรวจโควิด-

19 เพื่อตรวจว่�ติดเช้ือไวรัสหรือ                                                  

ไม่ ก่อนที่จะไปร่วมฉลองเทศ 

ก�ลวันหยุดกับครอบครัว

เมื่อวันจันทร์ มีร�ยง�นว่�

ผู้ป่วยโควิดท่ีเป็นช�ยวัยประม�ณ 

50 ปีท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนเสียชีวิตร�ย

แรกจ�กก�รติดไวรัสส�ยพันธ์ุโอ

มิครอน ช�ยคนน้ีเป็นช�วเมือง

แฮร์ริสเค�น์ตี ในรัฐเทกซัส ซึ่ง

มีร�ยง�นพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน

ร�ยแรกของสหรัฐเมื่อวันที่ 6 

ธันว�คม

ท�งก�รสหรัฐมีคำ�แนะนำ�

พลเมืองงดก�รเดินท�งไปยังม�ก 

กว่� 80 ประเทศท่ีซีดีซีข้ึนบัญชี

เป็นประเทศท่ีมีคว�มเส่ียงสูงม�ก                                                  

จ�กโควิด-19 รวมถึงเกือบทุกประ 

เทศในยุโรป อย�่งไรก็ดี สหรัฐ

ก็อยู่ในบัญชีท่ีหล�ยประเทศแนะ 

นำ�ให้เลี่ยงก�รเดินท�งเช่นกัน

ทีโดรส อัดฮ�นอม กีบรี                    

เยซุส ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รอน� 

มัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) แถลง

ท่ีนครเจนีว�เมื่อวันจันทร์ เรียก

ร้องให้ประเทศต่�งๆ เพ่ิมคว�ม

พย�ย�มอีกเท่�ตัวเพื่อช่วยกันยุติ

ก�รแพร่ระบ�ด และว่� ขณะน้ีมี

หลักฐ�นว่�โอมิครอนแพร่เร็วกว่�

ส�ยพันธ์ุเดลต�อย่�งมีนัยสำ�คัญ 

ทีโดรสกล่�วว่� ทุกคน

ย่อมอย�กใช้เวล�กับมิตรสห�ย

และครอบครัว ทุกคนย่อมอย�ก

กลับสู่ภ�วะปกติ แต่ตอนน้ีเร�

ต้องให้คว�มสำ�คัญกับก�รยุติก�ร

แพร่ระบ�ด และทุกคน ท้ังผู้ 

นำ�และปัจเจกบุคคล ต้องตัด                                             

สินใจอย่�งย�กลำ�บ�กเพื่อปกป้อง

ผู้คน รวมถึงก�รยกเลิกหรือก�ร

ชะลอก�รจัดง�นฉลอง

“มันดีกว่�ที่จะยกเลิกใน

ตอนนี้ แล้วฉลองในภ�ยหลัง 

แทนท่ีจะฉลองตอนน้ีแล้วม�เสีย 

ใจทีหลัง” ทีโดรสกล�่ว.

โตเกียว • ท�งก�รญี่ปุ่นประ 

ห�รชีวิตนักโทษด้วยก�รแขวนคอ 

3 ร�ยเมื่อวันอังค�ร ทั้ง 3 คน

เป็นนักโทษรอก�รประห�รในคดี                                          

ฆ�ตกรรม เป็นก�รประห�รนัก 

โทษในรอบ 2 ปีของญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศ

พัฒน�แล้วเพียงไม่ก่ีประเทศท่ี

ยังใช้โทษประห�รชีวิต และช�ว                                                     

ญ่ีปุ่นส่วนใหญ่สนับสนุนก�รลง                                                     

โทษประห�รชีวิต แม้ โดนประ 

ณ�มจ�กน�น�ช�ติโดยเฉพ�ะจ�ก

กลุ่มสิทธิมนุษยชน ขณะนี้มีนัก 

โทษท่ีรอก�รประห�รชีวิตในญ่ีปุ่น                                           

ม�กกว่� 100 ร�ย ส่วนใหญ่

เป็นผู้กระทำ�คว�มผิดในคดีฆ�ต 

กรรมหมู่ ญี่ปุ่นประห�รชีวิต

นักโทษด้วยก�รแขวนคอ ส่วนใหญ่                                                    

ก�รประห�รชีวิตนักโทษท้ิงเวล�                                                                     

น�นหลังศ�ลตัดสินโทษประห�ร

นักโทษผู้นั้น โดยแจ้งให้นักโทษ

ทร�บล่วงหน้�ก่อนก�รประห�ร 

ชีวิตเพียงไม่กี่ชั่ว โมง

โฆษกกระทรวงยุติธรรม

ญ่ีปุ่นเผยกับสำ�นักข่�วเอเอฟพีเมื่อ

วันอังค�รที่ 21 ธันว�คม 2564 

ว่� นักโทษที่โดนประห�รชีวิต 3                                       

ร�ย ได้แก่ ย�สึท�กะ ฟูจิชิโระ 

วัย 65 ปี ผู้ก่อเหตุใช้ค้อนและ

มีดฆ�่ป้�อ�ยุ 80 ปีของเข� 

และฆ�่ลูกพี่ลูกน้อง 2 คน และ

บุคคลอื่นอีก 4 คน เมื่อปี 2547 

ส่วนนักโทษที่ถูกประห�ร

อีก 2 คน คือ โทโมอ�กิ ท�ค� 

เนะซ�วะ วัย 54 ปี ผู้ก่อเหตุฆ�่

เสมียน 2 คน ที่ร�้นตู้เกมเมื่อปี 

2546 และนักโทษที่ถูกแขวนคอ

อีกคนชื่อ มิตซูโนริ โอโนก�วะ 

วัย 44 ปี ผู้ร่วมกระทำ�คว�มผิดฆ่�

ผู้อื่นกับท�ค�เนะซ�วะ

นับเป็นก�รประห�รนักโทษ                                                          

ครั้งแรกในสมัยของน�ยกรัฐมน                                                            

ตรีฟูมิโอะ คิชิดะ ท่ีเข้�รับตำ�แหน่ง

เมื่อเดือนตุล�คมที่ผ�่นม� 

ก่อนหน้�นี้ญี่ปุ่นประห�ร                                                         

นักโทษ 3 ร�ย เมื่อวันที่ 26 ธัน                                                             

ว�คม 2562 และประห�รนัก 

โทษ 15 ร�ย ในปี 2561 โดย

นักโทษประห�ร 13 ร�ย เป็น

สม�ชิกของลัทธิโอมชินริเกียว

ที่ก่อเหตุปล่อยแก๊สพิษซ�รินใน                                     

สถ�นีรถไฟใต้ดินและขบวนรถไฟ

ใต้ดินในกรุงโตเกียวเมื่อปี 2538 

ญ่ีปุ่นเพ่ิงเกิดเหตุไฟไหม้คลิ  

นิกจิตเวชในอ�ค�รแห่งหน่ึงย่�น

ใจกล�งนครโอซ�ก�เมื่อวันศุกร์

ที่ผ่�นม� มีผู้เสียชีวิต 25 ศพ 

ตำ�รวจญ่ีปุ่นสอบสวนว่�น่�จะเป็น 

ก�รว�งเพลิงโดยคนไข้คนหนึ่ง

ของคลินิกแห่งนี้.

ญี่ปุ่นหวนแขวนคอนักโทษรวดเดียว3คน

รอตรวจยาว • ชาวอเมริกันเข้าแถวยาวเพื่อรอตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ไทม์สแควร์ นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม หลังโอมิครอน

กลายเป็นไวรัสโควิดสายพันธุ์หลักที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในสหรัฐ 

WHO : ‘ยกเลิกงานฉลองดีกว่า

เสี่ยงชีวิตต้องดับสูญ’

นไทยคงต้องเตรียมต้ังรับมาตรการเข้มข้นอีกคร้ัง 

เพร�ะเจ�้ Omicron กำ�ลังเตรียมอ�ละว�ดเข้�

ไทยค่อนข้�งจะแน่นอน

ตัวเลขคนติดเชื้อใหม่และเสียชีวิตของกระทรวง

ส�ธ�รณสุขเมื่อวันนี้ดูเหมือนจะเป็น “ข�ลง” เพร�ะลดลง

อย่�งต่อเนื่อง

แต่มันเหมือนจะเป็น “ลมสงบก่อนพ�ยุใหญ่” 

ผู้รู้บ�งคนเปรียบเทียบเหมือนก่อนสึน�มิจะถล่ม ฝน

ฟ้�จะนิ่งสงบอย่�งน่�ฉงน แต่พอพ�ยุร�้ยถล่มจริงก็จะ

หนักหน่วงและรุนแรง

ห�ก Omicron ม�ไทยแบบสึน�มิจริง มันก็เร็วและ

หนัก จะสั้นและแรง

ที่น่�กลัวคือมันจะทิ้งคว�มเสียห�ยที่ใหญ่หลวงเกิน

กว่�ที่เร�อย�กจะเห็น

แต่มันจะเป็นสึน�มิหรือไม่อย�่งไร ยังเป็นเรื่องที่

ต้องคอยติดต�มข้อมูลที่ยังต้องมีก�รรวบรวม, วิจัยและ

วิเคร�ะห์กันวันต่อวันจริงๆ

เมื่อว�นผู้อำ�นวยก�รใหญ่ขององค์ก�รอน�มัยโลก

ออกม�เตือนอีกครั้งด้วยประโยคที่ว่� “An event cancelled 

is better than a life cancelled.”

มีคว�มหม�ยที่ชัดเจนตรงไปตรงม�ว่� “ยกเลิกง�น

ที่จะจัดดีกว่�จะให้ชีวิตต้องดับสูญ” คว�มหม�ยคือถ�้ห�ก

เตรียมจัดง�นอีเวนต์ช่วงเทศก�ลปีใหม่นี้อยู่ ถ�้ยกเลิกได้ก็

จงยกเลิกเถิด 

เพร�ะมันไม่คุ้มกับที่ต้องมีคนต้องเสียชีวิตเพร�ะไป

ติดเชื้อ Omicron เลย 

แปลตรงตัวคือ “ง�นถูกยกเลิกดีกว�่ชีวิตต้องถูก

ยกเลิก”

นั่นแปลว่�องค์ก�รอน�มัยโลกได้เรียกร้องให้ผู้คนยกเลิก

แผนวันหยุดบ�งส่วนเพื่อปกป้องสุขภ�พของประช�ชน ใน

ขณะที่ Omicron กำ�ลังแพร่กระจ�ยไปทั่วโลกอย่�งน่�กลัว

ดร.เทดรอส อัดฮ�นอม เกเบรเยซุส เสริมว�่เร�ต้องยอม 

“ตัดสินใจที่ย�กลำ�บ�ก” เพื่อรักษ�ชีวิตของผู้คน 

“ในบ�งกรณี นั่นจะหม�ยถึงก�รยกเลิกหรือเลื่อน

กิจกรรมเฉลิมฉลองทั้งหล�ย” 

เพร�ะเข�ยืนยันว่�มีหลักฐ�นว่�ส�ยพันธุ์ใหม่นี้ “แพร่

กระจ�ยเร็วกว่�... เดลต�” อย่�งมีนัยสำ�คัญ

หน่วยควบคุมโรคติดต่อของสหรัฐฯ หรือ CDC บอกว่�

ตัวเลขล่�สุดสะท้อนว่�ส�ยพันธุ์ใหม่นี้มีจำ�นวนเท่�กับ 73% 

ของผู้ติดเชื้อทั่วประเทศทั้งหมดแล้วหล�ยประเทศ ซึ่งรวมถึง

ฝรั่งเศสและเยอรมนีเพิ่มคว�มเข้มงวดข้อจำ�กัดเรื่องโควิด-19 

ด้วยก�รควบคุมและจำ�กัดก�รเดินท�งไปม�ห�สู่กันแล้ว

 เนเธอร์แลนด์ประก�ศล็อกด�วน์อย่�งเข้มงวดในช่วง

คริสต์ม�ส

แม้ว�่ทำ�เนียบข�วที่วอชิงตันจะประก�ศเมื่อวันจันทร์

ว�่ ประธ�น�ธิบดีโจ ไบเดน ยังไม่ได้พิจ�รณ� “ล็อกด�วน์

ประเทศ” ในช่วงนี้

แต่ ดร.แอนโธนี เฟ�ซี ผู้เชี่ยวช�ญด้�นโรคติดเชื้อ

ระดับแนวหน้�ของสหรัฐฯ ก็ออกม�เตือนว่�ก�รเดินท�งช่วง

คริสต์ม�สจะเพิ่มก�รแพร่กระจ�ยของเชื้อ Omicron อย่�ง

แน่นอน

แม้จะอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐอเมริก� (CDC) 

และกระทรวงก�รต�่งประเทศสหรัฐฯ ได้แนะนำ�ให้ช�ว

อเมริกันหลีกเลี่ยงก�รเดินท�งไปยังที่ต่�งๆ อย่�งน้อย 8 

ประเทศ รวมทั้งสเปน ฟินแลนด์ ช�ด และเลบ�นอน

โบแนร์ โมน�โก ซ�นม�รีโน และยิบรอลต�ร์ ก็ถูก

เพิ่มเข้�ไปในระดับ 4 เช่นกัน

ที่สหร�ชอ�ณ�จักร น�ยกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน 

เตือนว่�รัฐบ�ลจำ�เป็นต้อง “เตรียมแผนสำ�รอง” สำ�หรับ

ก�รนำ�กฎเกณฑ์ใหม่ม�บังคับใช้ 

เพร�ะมีสัญญ�ณชัดเจนว่� Omicron กำ�ลังกระจ�ย

ตัวในลักษณะพุ่งสูงขึ้นอย�่งน่�กลัว

แม้เมื่อว�นอังกฤษยังไม่ได้ประก�ศข้อจำ�กัดเพิ่มเติม 

แต่สถ�นก�รณ์กำ�ลังตกอยู่ในภ�วะที่ “ไม่น่�ไว้ว�งใจเป็น

อย่�งยิ่ง”

ไม่รอช้�น�ยกเทศมนตรีซ�ดิก ข�่น ของลอนดอน 

ประก�ศยกเลิกแผนก�รเฉลิมฉลองวันส่งท้�ยปีเก่�ใน

จัตุรัสทร�ฟัลก�ร์...เหตุผลคือ “เพื่อคว�มปลอดภัยของ

ประช�ชน”

ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ของ WHO ย้ำ�เตือนว่� “พวกเร�

ทุกคนมีคว�มเสี่ยงที่จะป่วยจ�กก�รระบ�ดใหญ่นี้ ได้ แต่

เร�ทุกคนต้องก�รใช้เวล�กับเพื่อนและครอบครัว เร�ทุก

คนต้องก�รกลับสู่สภ�วะปกติใช่ไหม...

“วิธีที่เร็วที่สุดในก�รทำ�เช่นนี้คือ สำ�หรับเร� ผู้นำ� 

และบุคคลทุกคน ในก�รตัดสินใจที่ย�กลำ�บ�กที่ต้องทำ�เพื่อ

ปกป้องตนเองและผู้อื่น

“ในบ�งกรณี นั่นหม�ยถึงก�รยกเลิกหรือเลื่อน

กิจกรรม...เป็นก�รดีกว�่ที่จะยกเลิกตอนนี้และเฉลิมฉลอง

ในภ�ยหลัง ดีกว�่ก�รฉลองตอนนี้และเสียใจในภ�ยหลัง”

ดร.เทดรอสยังเน้นว่� ก�รระบ�ดใหญ่อ�จสิ้นสุดลง

ในปี 2565 

แต่มีเงื่อนไขสำ�หรับว่�จะต้องทำ�ให้ 70% ของ

ประช�กรในทุกประเทศทั่วโลกได้รับก�รฉีดวัคซีนภ�ยใน

กล�งปีหน้�

สำ�หรับประเทศไทย นั่นแปลว�่แม้น�ยกฯ จะ

ประก�ศ “ชัยชนะ” หลังจ�กที่คนไทยได้รับวัคซีนแล้ว 100 

ล้�นโดส แต่ยังมีคำ�ถ�มว่�คนไทยจะได้รับเข็มกระตุ้น หรือ 

booster shots เป็นจำ�นวนสูงพอสมควรได้เมื่อใด

ที่แน่ๆ ก็คือ ศบค.คงต้องตัดสินใจว�่จะปรับม�ตรก�ร

จ�ก Test & Go ที่ใช้กับนักท่องเที่ยวต่�งช�ติและคนไทย

ที่กลับม�จ�กต่�งประเทศเป็น Test & Q หรือตรวจแล้ว

กักตัวอีก 7-10 วัน ต�มที่กระทรวงส�ธ�รณสุขเสนอหรือ

ไม่อย่�งไร

เป็นช่วงเวล�แห่งคว�มย�กลำ�บ�กอีกรอบที่ต้องก�ร

ก�รว�งยุทธศ�สตร์บนพื้นฐ�นของข้อมูลวิทย�ศ�สตร์...

ไม่ใช่คว�มรู้สึกหรือคว�มชอบไม่ชอบของคนกลุ่มใด

เพร�ะมันคือคว�มอยู่รอดของคนทั้งประเทศสำ�หรับปี

ใหม่ที่จะถึงนี้จริงๆ.

กาแฟดำ

ค



0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

ชายคลั่งใช้ค้อนทุบหัวเด็ก 12 ปีดับ

เพชรบุรี • เมื่อวันอังคาร เวลา 11.30 น. ร้อยเวร สภ.ชะอำารับแจ้ง

เหตุมีเด็กชายอายุ 12 ปี ถูกคนร้ายใช้ค้อนทุบศีรษะเสียชีวิตภายใน

ห้องพัก ภายในซอยอนันต์ชัย หาดชะอำาเหนือ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี จึง

รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

พร้อมชุดสืบสวน ที่เกิดเหตุพบศพเด็กชายวัย 12 ปี ชื่อ ด.ช.เมธาวี 

หุ่นชื่น เสียชีวิตอยู่ในห้องพักชั้นสองของตัวบ้านซึ่งเป็นตึก 3 ชั้น 

สภาพศพถูกค้อนทุบศีรษะด้านหลังมีสภาพเละแหลกเหลว ต่อมา

ตำารวจรับแจ้งว่าผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้าฟีโน่ หลบ

หนีไปตามเส้นทางถนนเลียบชายหาด จึงนำาชุดสืบสวน สภ.ชะอำา 

กว่า 10 นายไปร่วมจับกุม พบคนร้ายจอดรถทิ้งไว้ที่ข้างตู้สายตรวจ

รุจิระวงษ์ ก่อนเดินอยู่ริมชายหาดพร้อมพกอาวุธปืน 1 กระบอก 

ขณะเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้ปืนจ่อใต้คางตนเอง 

พร้อมข่มขู่ไม่ให้ตำารวจเข้ามาใกล้ ตำารวจจึงทำาการปิดล้อมพื้นที่ ก่อน

ที่คนร้ายจะเดินไปตามริมชายหาดเข้าไปในร้านอาหาร และใช้อาวุธ

ปืนข่มขู่คนในร้านโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ด้วยให้ออกจาก

ร้าน จากนั้นเดินออกมาตามถนนเลียบชายหาดก่อนเข้าไปจนมุม

ภายในซอยโรงแรมฟูราม่า ถูกเจ้าหน้าที่จับตัวได้พร้อมปืนปลอม 1 

กระบอก และนำาตัวไปสอบสวนที่ สภ.ชะอำา 

จับ 4 ผู้ต้องหาฆ่าพ่อค้าทิ้งเจ้าพระยา

ชัยนาท • วันที่ 21 ธ.ค.64 ตำารวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดชัยนาท 

และตำารวจชุดสืบสวน สภ.มโนรมย์ นำากำาลังเข้าจับกุมผู้ต้องหา  

4 ราย คือ นายนิมิตรพล สุมาลย์ อายุ 25 ปี น.ส.สรัลพร ครุฑ

จันทร์ อายุ 28 ปี คู่สามีภรรยา นายบุญลือ สุมาลย์ อายุ 50 ปี บิดา

ของนายนิมิตรพล และนายสำาเริง ครุฑจันทร์ อายุ 67 ปี บิดาของ 

น.ส.สรัลพร ที่ก่อเหตุร่วมกันฆ่า นายวรชัย ศรีฉ่ำา อายุ 44 ปี พ่อค้า

ขายผลไม้ ที่บ้านพักใน ต.เนินมะกอก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ แล้ว

นำาศพไปทิ้งลงแม่น้ำาเจ้าพระยาบริเวณแพหน้าวัดใหญ่ ต.ท่าฉนวน 

อ.มโนรมย์  จ.ชัยนาท ก่อนมีคนไปพบศพเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.ที่ผ่าน

มา โดยตำารวจได้นำาตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่ สภ.มโนรมย์ ก่อน

นำาตัวไปชี้จุดเกิดเหตุและนำาตัวฝากขังศาลจังหวัดชัยนาท โดยแจ้ง

ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และร่วมกันเคลื่อนย้ายทำาลายศพ

หรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย จากการ

สอบสวนได้ข้อเท็จจริงว่า นายวรชัย ผู้เสียชีวิต กับ น.ส.สรัลพร  

ผู้ต้องหา เป็นพี่น้องต่างบิดากัน มักจะมีเรื่องกันเป็นประจำา วัน

เกิดเหตุวันที่ 16 ธ.ค. น.ส.สรัลพรและนายนิมิตรพล (สามี) ได้มี

ปากเสียงทะเลาะกับนายวรชัย ผู้เสียชีวิต น.ส.สรัลพรจึงโทรศัพท์

เรียกให้นายบุญลือและนายสำาเริงมาช่วย ระหว่างที่ทะเลาะวิวาท

กันนายนิมิตรพลใช้ปืนไทยประดิษฐ์ขนาด .38 ยิงนายวรชัย 2 นัด 

และนายบุญลือใช้เหล็กชะแลงตีที่ศีรษะนายวรชัย 3 ครั้ง ทำาให้

นายวรชัยเสียชีวิต จากนั้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้ช่วยกันนำาร่างนาย

วรชัยไปทิ้งลงแม่น้ำาเจ้าพระยา บริเวณแพหน้าวัดใหญ่ จนมีคนไป

พบศพเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.64 

กองสลากฮึด

เพื่อพิจารณาเรื่องสำาคัญในการแก้ไขปัญหา

สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 80 บาท แบบ

ครบวงจร เพื่อให้สังคมมั่นใจว่าสำานักงาน

สลากฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ และต้องการแก้ไข

ปัญหาให้มากที่สุด ยอมรับว่าในระยะที่ผ่าน

มาสถานการณ์จำาหน่ายสลากเกินราคา 80 

บาทมีความรุนแรงมากข้ึน และมีแนวโน้ม

ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ 

สำาหรับการแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่ง

เกินราคาต้องจำาหน่ายในรูปแบบออนไลน์ด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถ

ซื้อสลากในราคาตามกฎหมายได้ด้วยตัวเอง 

เช่นเดียวกับการดำาเนินการในหลายๆ ประเทศ 

อย่างไรก็ดี ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2563 กำาหนดให้การ

ดำาเนินการออกสลากแบบออนไลน์จะต้อง

ผ่านการฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้

รอบด้าน เมื่อได้ข้อสรุปก็จะต้องนำาเสนอต่อ

กระทรวงการคลังและเสนอให้ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ไม่ใช่อำานาจที่คณะ

กรรมการสลากฯ จะทำาได้ โดยตรง

“การแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาแบบ

เบ็ดเสร็จทางเดียวคือต้องขายผ่านออนไลน์ 

โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ แต่อาจจะมี

ผลกระทบมากมาย ซึ่งยืนยันว่าคนขายราย

ย่อยที่ขายสลากใบจะยังขายได้เหมือนเดิม 

รวมทั้งคนพิการก็จะไม่กระทบ และคนซื้อ

จะสามารถซื้อได้ในราคาตามกฎหมาย และ

ยืนยันว่าสลากแบบใบก็จะยังมีอยู่ เพื่อเป็น

ทางเลือกควบคู่กันไป แต่ทั้งหมดก็ยังเป็นเรื่อง

ระยะยาว” นายธนวรรธน์กล่าว

นายธนวรรธน์กล่าวอีกว่า ตาม พ.ร.บ. 

สลาก พ.ศ.2563 ไม่มีการควบคุมคนขาย ไม่มี

ความผิดยี่ปั๊ว ซาปั๊ว ที่ขายเกินราคา ควบคุม 

แค่ห้ามจำาหน่ายเกินราคา หากพบต้องเสียค่า

ปรับ 10,000 บาท และ ห้ามขายให้กับผู้มีอายุ

ต่ำากว่า 20 ปีเท่านั้น เมื่อสลากไม่สามารถ

ควบคุมคนขายได้ คนขายจึงเพิ่มขึ้นทุกวัน ใคร

อยากขายก็ขายได้ ซ่ึงจะเห็นว่าช่วงโควิด-19 

ที่ผ่านมาทำาให้คนไม่มีงานทำา จึงมีจำานวนผู้

ต้องการขายสลากเพิ่มขึ้นจาก 2 แสนคน เป็น 

4 แสนคน ทำาให้ปริมาณการพิมพ์ ไม่พอต่อ

ความต้องการของคนซื้อเพื่อเอาไปขาย 

“ขณะนี้มีคนต้องการนำาสลากไปขาย

มากกว่า ความต้องการซื้อสลากในระบบ 

เพราะคนขายหน้าใหม่มองว่ายังขายมีกำาไร 

เช่น นำาไปรวมชุด ทำาให้ราคาสลากต่องวด

ปรับเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีผู้ขายรายใหม่ที่เป็น

รายใหญ่ ไม่มีสลากในมือ  เช่น กลุ่มดอทคอม 

ที่เข้ามามีสัดส่วนถือครองจำาหน่ายสลากเพิ่ม

มากกว่า 5-10%ของปริมาณสลากในระบบ 

100 ล้านใบแต่ละงวด” นายธนวรรธน์กล่าว 

และว่า ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการฯ 

ในวันที่ 23 ธ.ค.นี้ จะพิจารณาแนวทางควบคุม

ตัวแทนจำาหน่ายที่ไม่ได้นำาสลากไปขายเอง ซึ่ง

ขัดกับเจตนารมณ์สำานักงานสลากฯ รวมทั้ง

การเข้ามากว้านซื้อสลากของกลุ่มดอทคอม 

ซึ่งมาตรการที่ออกมา น่าจะกระทบทั้งระบบ 

และกลุ่มดอทคอมได้รับผลกระทบแน่นอน 

ทั้งนี้ กลุ่มขายสลากดอทคอมเป็นเรื่อง

ของการทำาธุรกิจ เพราะกลุ่มนี้ ไม่มีสลากอยู่

ในมือ หาสลากไม่ได้ โดยในระยะแรกบอก

เป็นการฝากขาย และระยะหลังๆ เห็นกลุ่ม

ดอทคอมไปกว้านซื้อขายเองทำาให้ราคาสูงขึ้น 

ซึ่งส่วนนี้สำานักงานไม่สามารถตรวจสอบความ

ผิดใดได้ เพราะไม่มีหลักฐานว่ารับสลากมา

จากผู้ที่มีโควตาหรือได้สิทธิ์จองซื้อสลากจาก

กลุ่มใดบ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คาดว่าสำานักงาน

สลากฯ จะเร่งแก้ปัญหาสลากแพงท่ีเกิดจาก

กลุ่มที่ ได้รับโควตาจำาหน่ายสลาก และกลุ่ม

รายย่อยที่ลงทะเบียนสิทธิ์จอง-ซื้อ แต่ไม่ได้

นำาไปจำาหน่ายเอง ซึ่งปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วน

ราว 70% ของจำานวนโควตาสลากทั้งหมด เช่น 

กำาหนดรูปแบบการซื้อ-ขายสลากผ่านแอปพลิ

เคชันทั้งหมด จากเดิมที่ต้องจ่ายเป็นเงินสด 

โดยปัจจุบันที่มีการเปิดจำาหน่ายสลากในร้าน

ตัวแทน ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งวิธีการ

นี้จะทำาให้แก้ปัญหาสลากเกินราคาได้ เพราะ

ต้องขายในราคา 80 บาท ผู้ซื้อจะสแกนจ่าย

เงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง สามารถระบุตัวผู้

ซื้อได้ แก้ปัญหาสลากเปลี่ยนมือ.

‘คนละครึ่งเฟส 4’

กว่า 2.04 แสนล้าน ใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี 3.1 

พันล้าน กระทรวงการคลังรายงานโครงการ

คนละครึ่งเฟส 3 ข้อมูล ณ 16 ธ.ค.2564 

ทำาเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 

204,325 ล้านบาท มีการใช้จ่ายกับร้านค้า

แต่ละประเภท ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่อง

ดื่ม 81,255 ล้านบาท, ร้านค้าทั่วไป 76,750 

ล้านบาท, ร้านธงฟ้า 32,786 ล้านบาท, ร้าน 

OTOP 9,777 ล้านบาท,  ร้านบริการ 3,521 

ล้านบาท และขนส่งสาธารณะ 234 ล้านบาท

นายธนกรกล่าวว่า ที่ประชุม ครม.ยังมี

มติเห็นชอบมาตรการช้อปดีมีคืน ปี 65 และร่าง

กฎกระทรวง ฉบับที่.. (พ.ศ. ….) ออกตามความ

ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ หักลดหย่อน

ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ ได้จ่ายเป็นค่า

ซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สำาหรับการซื้อสินค้า

หรือการรับบริการในราชอาณาจักร ตาม

จำานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่

วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึงวันที่ 15 ก.พ.2565  

หลักเกณฑ์ท่ีใช้ได้ เช่น ค่าสินค้า ค่า

บริการ รวมถึงค่าสินค้า OTOP แต่ไม่รวม 

ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำามันและ

ก๊าซสำาหรับ เติมยานพาหนะ ค่ารถยนต์ รถ

จักรยานยนต์ และเรือ ค่าหนังสือพิมพ์และ

นิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และ

นิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ค่าบริการจัดนำาเท่ียว

ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำาเท่ียว และ

มัคคุเทศก์ ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้

ประกอบธุรกิจโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าน้ำาประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการ สัญญาณ

โทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

และค่าบริการสำาหรับบริการที่มีข้อตกลงการ

ให้บริการระยะยาว ซึ่งเร่ิมต้นก่อนวันท่ี 1 

ม.ค.65 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 

1 ม.ค.2565 ถึงวันท่ี 15 ก.พ.2565 และค่า

เบี้ยประกันวินาศภัย เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบ

การท่ีอยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ 

การผลิตสินค้าท้องถิ่น (OTOP) โดยกลุ่มเป้า

หมายเฉพาะผู้มีเงินได้ซ่ึงมีหน้าท่ีเสียภาษีเงิน

ได้บุคคลธรรมดา ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ

หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 

“คาดว่าจะได้ทำาให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น มูลค่าประมาณ 

42,000 ล้านบาท ทำาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 

0.12 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่ัวไปเข้า

สู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นอีกด้วย” โฆษก

ประจำาสำานักนายกฯ ระบุ

ด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.

การคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็น

ชอบและรับทราบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟู

เศรษฐกิจปี 2565 (มาตรการของขวัญปีใหม่ 

2565) เพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐ 

กิจไทยให้สามารถฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเนื่อง  

หลังจากภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาส

ที่ 4/2564 เริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้น ทำาให้คาด

ว่าในปี 2564 เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ที่ 

1% ส่วนปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจจะยัง

เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จากแรงเหวี่ยงของ

การใช้จ่ายท่ียังมีอยู่ จะขยายตัวได้ท่ีระดับ 

4% และประเมินว่ามาตรการเพิ่มกำาลังซื้อให้

แก่ประชาชน มาตรการลดภาระผู้ประกอบ

การ และมาตรการทางการเงิน จะมีส่วนช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจได้ประมาณ 0.7% โดยจะ

เข้ามาช่วยขยับเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2565

สำาหรับโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 

นั้น ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการ

ศึกษาและพัฒนาระบบ รวมทั้งปรับปรุงรูป

แบบท่ีเหมาะสมในการดำาเนินโครงการใน

ระยะต่อไป ซึ่งจะเริ่มได้ในช่วง มี.ค.-เม.ย.2565 

ระหว่างนั้นเพื่อเป็นการเคลียร์ข้อมูลในระบบ

ของโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้าน

ค้า รวมทั้งเป็นการเตรียมระบบการโอนเงินให้

มีความคล่องตัวขึ้น ปรับแพลตฟอร์มต่างๆ ให้

สะดวกและเป็นมิตรกับผู้ ใช้มากขึ้น และใน

ส่วนของผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมอยู่แล้วอาจจะ

ต้องมีการยืนยันตัวตนอีกครั้ง ส่วนวงเงินจะ

มีการหารืออีกครั้งว่าจะจ่ายในอัตรา 1,500 

บาท หรือ 3,000 บาท สำาหรับโครงการคนละ

ครึ่งระยะที่ 3 จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค.นี้ จะ

ยังไม่มีการขยายเวลาการสิ้นสุดโครงการออก

ไป อย่างไรก็ตามยืนยันว่ารัฐบาลยังมีกระสุน

เพียงพอในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เรายังมีเม็ด

เงินเหลือจาก พ.ร.ก.กู้เงินโควิดเพิ่มเติม 

รมว.การคลังกล่าวว่า ในส่วนของ 

โครงการช้อปดีมีคืนนั้น คาดว่าจะมีประชาชน

สนใจเข้าร่วมกว่า 1.4 ล้านราย รัฐจะสูญเสีย

รายได้ประมาณ 6.2 พันล้านบาท คาดว่าจะ

มีมูลค่าการใช้สิทธิ 4.2 หมื่นล้านบาท และ

ในสัปดาห์หน้ากระทรวงการคลังจะเสนอที่

ประชุม ครม.พิจารณาโครงการลงทะเบียน

เพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบ

ใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหลัก

เกณฑ์ คาดว่าจะสามารถเปิดลงทะเบียนได้

ภายในปี 2565

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่

ประชุม ครม.ได้รับทราบการดำาเนินโครงการ

เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2565  ให้แก่ประชาชน 

ของกระทรวงและส่วนราชการ ตามข้อสั่ง 

การของนายกรัฐมนตรี อาทิ กระทรวงการ 

ท่องเที่ยวและกีฬาขยายเวลาการใช้สิทธ์ิ

โครงการทัวร์เที่ยวไทย จากเดิมที่สิ้นสุดวัน 

ที่ 31 ม.ค.2565  เป็น 30 เม.ย.2565 และเพิ่ม

จำานวนห้องพักโครงการเราเที่ยวด้วยกันอีก  

2 ล้านห้อง สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เม.ย.2565  

กระทรวงคมนาคม ยกเว้นการจัดเก็บ

ค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ทางพิเศษบูรพา

วิถี ทางกาญจนาภิเษก ทางเฉลิมมหานคร 

ทางทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา 

ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.2564-3 ม.ค.2565, ขสมก. 

จัดรถให้บริการฟรีงานสวดมนต์ข้ามปีวันขึ้นปี

ใหม่ 65, บริการที่จอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานภูเก็ต, ลดค่า

ผ่านทางทางพิเศษฉลองรัช 10 บาท ให้กับรถ

ทุกประเภท ตลอดปี 2565, ลดค่าโดยสารรถ 

บขส. 10% ทุกเส้นทาง สำาหรับผู้ที่จองตั๋วผ่าน 

Application E-Ticket และทาง Website เพื่อ

ใช้เดินทางตั้งแต่ 20 ธ.ค. 2564-20 ธ.ค.2565

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม จะเปิดอ่าวมาหยา อุทยานแห่งชาติ

หาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี เพื่อบริการนัก

ท่องเที่ยวในวันที่ 1 ม.ค.2565  ยกเว้นค่า

บริการเข้าอุทยานแห่งชาติ 133 แห่ง ระหว่าง 

31 ธ.ค.2564-1 ม.ค.2565 

กระทรวงพาณิชย์ ออกโครงการพาณิชย์

ลดราคาช่วยประชาชน “New Year Grand 

Sale 2022” โดยร่วมกับเอกชนห้างค้าปลีก 

ค้าส่ง ห้างท้องถ่ิน ห้างสรรพสินค้า ร้าน

สะดวกซื้อ ธนาคาร สมาคม โรงพยาบาล 

โรงแรม ศูนย์บริการรถยนต์ ปั๊มน้ำามัน และ

แพลตฟอร์มทั่วประเทศ 30,575 แห่ง สินค้า 

25,000 รายการ บริการ 500 รายการ และ

แพลตฟอร์มมากกว่า 11 ล้านรายการ ในการ

ลดราคาจำาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุด 

86% ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค.2564-31 ม.ค.2565 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ มีกิจกรรมการสร้างอาชีพ

ใหม่หลังโควิด เช่น พี่สอนน้องคล่องธุรกิจ พิชิต

ฝัน, ปัญญาภิวัฒน์ สานฝันสู่อาชีพ, “Stronger 

(Teen) Mom”, การประกอบอาชีพเป็นเชฟ 

และการประกอบอาชีพช่างต่างๆ, การขาย

ของออนไลน์, สร้างคนพิการนักออกแบบ และ

สร้างอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น  

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า 

กระทรวงแรงงานได้ลดอัตราเงินสมทบของผู้

ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็น

ระยะเวลา 6 เดือน เพิ่มอัตราเงินสงเคราะห์

จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างสูงสุด 100 เท่า.

ปชป.ตีปี๊บ

 “ดังนั้นจึงเชื่อว่า กว่าจะถึงการประกาศ 

พ.ร.บ.กฤษฎีกาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เอ้ สุชัชวีร์ 

จะได้เร่งลงพื้นที่พร้อมนำาเสนอแนวความคิด

เพื่อแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพฯ โดยหวังเป็น

อย่างย่ิงว่าจะทำาให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้

ตัดสินใจ จะเปิดโอกาสและให้การตอบรับเอ้  

สุชัชวีร์ มากขึ้น โดยในวันที่ 22 ธ.ค. เอ้ สุชัชวีร์ 

จะได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้สมัคร ส.ก.เขตดินแดง 

นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ เพื่อทำากิจกรรมกับผู้

สูงอายุ พร้อมมอบเตียง วีลแชร์ให้ผู้ป่วย และ

ยังร่วมกิจกรรมที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง

อีกด้วย” 

ทั้งนี้ นางดรุณวรรณตั้งข้อสังเกตว่า

จากการลงพื้นที่บางรัก เมื่อนายสุชัชวีร์ ได้รับ

ทราบปัญหาจากในพื้นที่ ซึ่งเป็นการรวบรวม

จากผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคที่ ได้ทำางานอย่าง

ใกล้ชิดติดพื้นที่มาโดยตลอด จึงได้นำาทีม

งานเข้าแก้ปัญหาทันที ถือว่าเป็นการสนอง

นโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า

พรรค ปชป. ที่ได้ให้ทิศทางเพื่อเน้นการทำางาน

แบบ “ทำาได้ไว ทำาได้จริง” และมุ่งมั่นการ

ทำางานอย่างหนักสำาหรับพี่น้องประชาชนใน

ทุกพื้นที่ต่อไป 

วันเดียวกัน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรค ปชป. โพสต์เฟซ 

บุ๊กว่า พื้นที่กรุงเทพฯ ทุกคนต้องได้ประโยชน์ 

ไม่ใช่เสียประโยชน์ ลงพื้นที่ชุมชนซอยพิ 

พัฒน์ 2 หรือซอยตรอกเป็ด เพราะอดีตเป็น

ชุมชนโบราณของชาวจีน เลี้ยงเป็ดทุกครอบครัว 

วันนี้เป็นที่อยู่ของชาวบ้าน ทำางานค้าขายแถว

ถนนสีลมเป็นหลัก ประธานชุมชนเข้มแข็ง 

พยายามสร้างชุมชนที่ร่มรื่น น่าอยู่ มีพื้นที่

ส่วนกลางสาธารณะ ทั้งสนามกีฬา สนามเด็ก

เล่น และห้องสมุดชุมชน ตนประทับใจมาก

“ทุกอย่างไปได้ดี แต่แล้ว กทม.หวัง

ดีสร้างคูระบายน้ำาเข้ามาในชุมชน เพื่อรับน้ำา

ท่วมรอระบาย ดีไหม ดีมาก ช่วยระบายน้ำาได้

จริง แต่ชาวชุมชนพาผมไปดู แล้วตกใจ เพราะ

ดันไปขุดถนนทางเข้าชุมชน ทำาเป็นคูระบายน้ำา 

น้ำาระบายได้ แต่ระบายคนเข้าออกไม่ได้ ลำาบาก

แสนสาหัส ผมดูแล้วแก้ปัญหานี้ เราทำาได้ครับ 

เพราะคูระบายน้ำาก่อสร้างไปสักพักก็จะทรุด

เอนเป็นธรรมดาของการก่อสร้างในดินอ่อน

กรุงเทพฯ เดี๋ยวก็ต้องเสียงบประมาณซ่อมแซม 

เสียเงินไม่มีจบ หากเราทำาคานเหล็กค้ำายันคู

ระบายน้ำาป้องกันผนังคูทรุดเอน ทำาให้แข็งแรง

มากข้ึน ไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย อายุโครงสร้าง

ได้ ใช้งานยืนยาวขึ้น คานเหล็กค้ำายันนี้ ยังใช้

เป็นคานรองแผ่นตะแกรงพื้น ให้ชาวบ้านได้ใช้

สัญจร และเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ในชุมชนได้เลย” นายสุชัชวีร์ระบ ุ

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. 

ในฐานะโฆษกพรรคก้าวไกล กล่าวถึงความ

พร้อมในการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

ว่า ในวันที่ 23 ม.ค.2565 พรรคก้าวไกลจะเปิด

ตัวผู้สมัครในนามพรรคก้าวไกล และทีมงาน

ผู้สมัครผู้ว่าฯ ที่จะมาทำางาน ยืนยันว่าพรรค

ก้าวไกลจะส่งผู้สมัครลงแน่นอน ซึ่งผู้ที่จะมา

ลงสมัครก็เป็นคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดี  

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกรรมการ

บริหารพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าว

ถึงกระแสข่าวว่าการประชุมพรรค พปชร.จะ

มีการพิจารณาชื่อนางนวลพรรณ ล่ำาซำา หรือ

มาดามแป้ง ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย เป็น

ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนาม พปชร. ว่ายัง

ไม่เคยได้ยินการพูดคุยกันในพรรค

เมื่อถามว่า ผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

จะมีผลต่อการเมืองในการเลือกตั้งสนามใหญ่

หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า คิดว่าไม่มีผลต่อ

การเลือกตั้งใหญ่ และที่ผ่านมาพรรคที่ ได้ผู้

ว่าฯ กทม.ก็เป็นคนละพรรคกับที่ได้เป็นรัฐบาล

เมื่อถามว่าพรรคพลังประชารัฐประกาศ

จะส่ง ส.ก. และการจะส่งหรือไม่ส่งผู้ว่าฯ 

กทม.จะมีผลต่อ ส.ก.หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าว

ว่า เดี๋ยวหารือในที่ประชุมพรรคอีกที เพราะ 

ส.ก.ทำางานท้องถิ่น มีความสำาคัญกับพรรค และ

กับการทำางานในพ้ืนที่ ส่วนจะส่ง ส.ก.ในนาม

พรรคทุกเขตหรือไม่ ต้องหารือในกรรมการ

บริหารพรรค ซึ่งเชื่อว่าเรื่อง ส.ก.ยังมีเวลา และ 

ส.ส.และผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐมี

ตัวบุคคลที่จะเสนอลงสมัคร ส.ก.อยู่แล้ว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. กล่าว

ถึงการพิจารณาผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนาม  

พปชร.ว่า ยังไม่ได้มีการประชุมในวันนี้ ส่วน

ที่นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ หรือ นายสุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์ เริ่มลงพื้นที่พบปะประชาชน

แล้วนั้น ไม่เป็นไร ก็ลงไปเพราะตอนนี้ยังไม่

ได้เปิดรับสมัคร  

มีรายงานข่าวจากพรรคพลังประชา

รัฐว่า พล.อ.ประวิตรได้พูดในที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารพรรคว่า ให้นายจักรพันธ์  

พรนิมิตร ส.ส.กทม.และประธานภาค กทม. ไป

พิจารณาหาตัวบุคคลผู้สมัคร แต่เห็นว่าเวลา

นี้คนกรุงเทพฯ ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกใคร

ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ และพรรค พปชร.ยังได้รับ

ความนิยม 30 เปอร์เซ็นต์ จึงยังมีเวลา.

พิษณุโลก •ตำารวจภูธรจังหวัด

ตากมีคำาสั่งให้ ด.ต.โรงพักแม่สอด

ออกจากราชการ หลังพบพัวพัน

ลักลอบนำาแรงงานเถื่อนจากเพื่อน

บ้านเข้าประเทศ ระบุเป็นการทำา

ส่วนตัวไม่ใช่ขบวนการ

วันท่ี 21 ธ.ค.64 พล.ต.ต. 

ระวีพรรษ อมรมุณีพงศ์ รอง  

ผบช.ภ.6 เปิดเผยว่า ตำารวจภูธร

จังหวัดตากมีคำาสั่งท่ี 613/2564 

ให้ ด.ต.ธิติพงษ์ ปันทิ ผบ.หมู่ (ป) 

สภ.แม่สอด ออกจากราชการไว้

ก่อน มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 ธันวา 

คม 2564 เนื่องจากถูกซัดทอดและ

พบหลักฐานพัวพันการลักลอบนำา

เข้าแรงงานเถื่อนจากประเทศ

เพื่อนบ้าน พร้อมยังขยายผลไป

ยังเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการ หรือ

ผู้ให้การช่วยเหลือทุกราย

โดยมีการตรวจสอบแล้ว

พบว่า ดาบตำารวจโรงพักแม่สอด

นายดังกล่าวกระทำาเป็นการส่วน

ตัว ไม่ใช่ขบวนการ เนื่องจากมี

ความสัมพันธ์กับนายหน้าซึ่งเป็น

ประชาชนทั่วไป มีอาชีพเป็นผู้

ลักลอบนำาพาชาวเมียนมาเข้า

เมือง รวมทั้งเคยทำาด้วยกันมา

ก่อนหน้านี้แล้ว

“ที่ ผ่ านมาผู้ บัญชาการ 

ภาค 6 ได้กำาชับแล้วว่า ห้ามตำารวจ

ในสังกัดภาค 6 ยุ่งเกี่ยวกับการค้า

แรงงานเถื่อน ถ้าผลการสอบสวน

โยงไปถึงใครและมีพยานหลักฐาน

เพียงพอ ไม่ว่าจะระดับใหญ่แค่ไหน

ก็ต้องดำาเนินการอย่างเฉียบขาด”

นอกจากนี้ รอง ผบช.ภาค 6 

ยังเชื่อว่า ขบวนการค้าแรงงาน

เถื่อนที่มีการจ่ายเงินหัวละหลัก

หมื่นบาท และยังมีการลักลอบเข้า

ประเทศไทยไม่หยุดน้ัน แนวทาง

การป้องกันที่มีอยู่เวลานี้ ทั้งการ

ตั้งด่านสกัดและใช้ โดรนช่วยตาม

แนวชายแดน จะสามารถช่วยสกัด

กั้นแรงงานเถื่อนเหล่านี้ ไม่ให้เข้า

มาได้.

ให้ออกด.ต.แม่สอด

เกี่ยวข้องนายหน้า

ช่วยพม่าเข้าเมือง

กรุงเทพฯ • “ลุงหมาย” เดิน

หน้าลุยบุก สตช.ยื่นหนังสือ 

ผบ.ตร.ขอให้เอาผิด รอง ผกก.

และลูกชาย เชื่อมีส่วนรู้เห็นกรณ ี

ที่ภรรยาเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน

เบี้ยวไม่จ่ายเงิน 6.2 แสนบาท 

วันท่ี 21 ธ .ค .64 ที่

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ นาย

สมหมาย ภักดี อายุ 61 ปี ชาว

บ้านจังหวัดบุรีรัมย์เดินทางมา

ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เพื่อขอ

ความเป็นธรรมและให้ดำาเนิน

การทางวินัยร้ายแรงกับนาย

ตำารวจระดับรอง ผกก. สภ.บ้าน

ใหม่ไชยพจน์ และลูกชาย  กรณี

ภรรยาขายหวยใต้ดินที่ตนเองซื้อ

และถูกเป็นเงิน 625,000 บาท  

แล้วไม่ยอมจ่าย อ้างว่าเจ้ามือ

ไม่จ่าย พร้อมท้าทายว่าหาก

อยากได้ก็ให้ไปฟ้องร้องเอาเอง 

จนกลายเป็นเรื่องบานปลายมา

อย่างต่อเนื่อง 

โดยนายสมหมายเ ช่ือ

ว่า รอง ผกก.คนดังกล่าวและ

ลูกชาย ที่เป็นข้าราชการตำารวจ

มีส่วนรู้เห็นเรื่องนี้อย่างแน่นอน 

เพราะภรรยาขายหวยมาหลาย

ปีและตนเองก็ซื้อมาหลายงวด ที่

ผ่านมาเคยซื้อถูกได้เงิน 70,000-

100,000 บาท รอง ผกก.คนดัง

กล่าวก็ขับรถพาภรรยามาจ่าย

เงินให้ตนเอง ส่วนงวดไหนที่ซื้อ

ไม่ถูกตนเองจะฝากเงินค่าหวย

ให้ลูกชายของรอง ผกก.โอนไป

แทน ประกอบกับบ้านอยู่ใกล้

กันก็เห็นพฤติกรรมเช่ือว่าเป็น

เจ้ามือหวยเอง ไม่ได้ถูกเจ้ามือ

คนอ่ืนเบี้ยวมาแน่นอน พร้อม

ระบุเงินท่ีตนเองนำามาซื้อหวย

แต่ละงวดมาจากเงินที่ลูกสาวให้

ค่าเลี้ยงดูหลานเดือนละ 9,000 

บาทและเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 

นายสมหมายกล่าวอีกว่า 

จะเดินหน้าเรียกร้องต่อไปไม่มี

ถอย หากผิดก็พร้อมถูกดำาเนิน

คดีตามกฎหมาย ซึ่งความผิด

ของตนเองเป็นความผิดเรื่อง

การพนันเท่านั้นและได้ไปเสีย

ค่าปรับมาแล้ว พร้อมระบุว่า

หากได้รับความเป็นธรรมครั้ง

นี้จะเลิกซ้ือหวยใต้ดิน แล้วหัน

ไปซื้อหวยรัฐบาลที่ถูกต้องตาม

กฎหมายแทน ครั้งนี้ให้ถือเป็น

บทเรียนครั้งสุดท้ายที่จะซื้อหวย

ใต้ดิน พร้อมฝากไปถึงภรรยา

ของรอง ผกก.ว่า ขอให้ โกง

ตนเองเป็นคนสุดท้ายและอย่า

ไปโกงคนอื่นอีก เพราะมันทำาให้

เสียความรู้สึกและสงสารคน

อื่นเขา ทั้งนี้ยังจะเตรียมเข้ายื่น

หนังสือร้องขอความเป็นธรรม

กับจเรตำารวจแห่งชาติ และ

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

หรือ สตง.ด้วย.

ลุงหมายรุกเอาผิดรองผกก.เมียโกงหวย

พิษณุโลก • เมียผงะพบผัว

ถูกทุบหน้าเป็นรูโบ๋กะโหลกยุบ  

ตายสยองคาห้องนอนหลังกลับ

จากขุดบ่อบาดาล ยังไม่รู้ฝีมือ

ใคร ตำารวจเร่งล่าตัวคนร้ายมา

ดำาเนินคดี

เมื่อเวลา 09.00 น. วัน

ที่ 21 ธ.ค.64 พ.ต.ท.ประเจิด 

พุ่มโพธิ์ สว.(สอบสวน) สภ.นิคม 

สร้างตนเอง อ.บางระกำา จ.พิษ 

ณุโลก รับแจ้งมีเหตุคนถูกฆาต 

กรรมเสียชีวิต 1 ราย ที่บ้านพัก

เลขท่ี 45/1 ม.8 ต.นิคมพัฒนา 

หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจ

สอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยว 

ข้องและกลุ่มงานตรวจสถานที่

เกิดเหตุ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 

ท่ีเกิดเหตุเป็นบ้านปูน 2 ชั้น 

บริเวณห้องนอนชั้นล่างพบผู้ 

เสียชีวิตนอนห่มผ้านวม ทราบ

ชื่อคือ นายขวัญหล้า ทับทิม อายุ 

45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 ม.5 

ต.คุยม่วง อ.บางระกำา จ.พิษณุโลก  

มีบาดแผลเป็นรู ขนาดใหญ่

ลักษณะสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ 

1 นิ้ว ที่บริเวณโหนกแก้มข้าง

ฆ่าสยองทุบหน้าหนุ่มบางระกำา

ขวาและกะโหลกศีรษะด้านหลัง

ยุบจนทะลุ แต่ไม่พบร่องรอยการ

ต่อสู้หรือรอยคราบเลือดในห้อง

นอนดังกล่าว คาดว่าเสียชีวิตมา

แล้วไม่ต่ำากว่า 6 ชม. โดยมีนาง

ยุพา ขำาเทศ อายุ 55 ปี ภรรยาซึ่ง

เป็นเจ้าของบ้านยืนรอให้ปากคำา

ด้วยความโศกเศร้าเสียใจ

ตำารวจสอบสวนเบื้องต้น

นางยุพาให้การว่า สามีไปดื่มสุรา

กับเพื่อนๆ หลังจากไปช่วยขุดบ่อ

บาดาลแล้วมีปากเสียงทะเลาะ

กัน ก่อนถูกทำาร้ายร่างกายจน

บาดเจ็บ จากนั้นนายขวัญหล้า

ได้กลับมานอนที่บ้านโดยไม่ได้

ไปรักษาตัวที่ โรงพยาบาล ซึ่ง

ตนเองได้พยายามถามไถ่ด้วย

ความเป็นห่วงแต่กลับถูกสามีไล่

ให้ขึ้นไปนอนบนบ้าน เพราะมี

อาการมึนเมา และจะขอนอน

ห้องนอนด้านล่างเพียงลำาพัง 

กระท่ังช่วงเช้าตนต่ืนมาและ

ได้เข้าไปปลุกกลับพบว่าสามีถูก

ฆาตกรรมเสียชีวิตไปแล้ว แต่ที่

น่าแปลกใจคือภายในห้องนอน

ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรอย

คราบเลือดจากบาดแผลท่ีศพ

เลย จากน้ันจึงรีบแจ้งผู้ ใหญ่

บ้านและตำารวจให้มาตรวจสอบ

ดังกล่าว

ด้าน พ.ต.อ.ธนารักษ์ ปาระ

มีสา รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก 

กล่าวว่า คดีน้ีอยู่ระหว่างการ

สืบสวนหาตัวผู้กระทำาความผิด 

จึงสั่งการให้ตำารวจชุดสืบสวน

ลงพื้นท่ีสอบปากคำาพยานแวด 

ล้อมเพิ่ม เติมบริ เวณจุดเกิด

เหตุ รวมถึงปูพรมค้นหาอาวุธที่

คนร้ายใช้ก่อเหตุแล้ว แต่ขณะ

น้ียังไม่พบ พร้อมเชิญตัวผู้ท่ี

เคยมีเรื่องบาดหมางกับผู้ตาย

ไปสอบปากคำาเพิ่มเติม รวมถึง

นำาเสื้อผ้าของผู้ตายและภรรยา

ไปตรวจเก็บดีเอ็นเอตามหลัก

นิติวิทยาศาสตร์ ส่วนคำาให้การ

จากภรรยาผู้เสียชีวิตตำารวจยัง

ไม่ปักใจเชื่อทั้งหมด เพราะพบว่า

ยังมีข้อพิรุธหลายอย่าง จึงเชิญ

ตัวไปโรงพักเพื่อสอบสวนอย่าง

ละเอียดอีกครั้ง ทั้งนี้มั่นใจว่าคดี

น้ีจะสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุ

มาดำาเนินคดีตามกฎหมายได้

อย่างแน่นอน.
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ลูกหมีมาแน

อาจารยวิษณุยืนยันแลวไมใชเหรอ

เม�อถามย้ําวา นายวิษณุยืนยันแลววา                                                                   

จะไมลาออก พล.อ.ประยทุธกลาววา “เออ  แลว

มาถามทําไม  ถามย้ําอีกวาเปนการสะทอน

อะไรในรัฐบาลหรือเปลา พล.อ.ประยุทธ โบก 

มือป ิเสธตอบคําถาม แลวเดินเขาตึกทันที

ส�อขาวรายงานวา กอนการประชมุคณะ

รฐัมนตร ีนายกรฐัมนตรีไดรวมประชาสมัพนัธ

การจดักจิกรรมเทศกาลสงทายปเกา ตอนรบัป

ใหม 2565 พรอมกลาวอวยพรเน�องในเทศกาล

ปใหม โดยขอใหประชาชนคนไทยทุกคนมี

ความสุข บานเมืองสงบ ขอใหทุกคนกาวขาม

ผานสถานการณการแพรระบาดของโควิด 19 

ไปดวยกัน

สวนความเคล�อนไหวในการสงผูสมัคร

รับเลือกตั้ง ส.ส.ในจังหวัดชุมพรและสงขลา

นั้น ในเวลา 15.15 น. ที่หองประชุมพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) ชั้น 6 อาคารรัฐสภา 

พล.อ.ประวติร วงษสวุรรณ รองนายกรฐัมนตร ี

ในฐานะหวัหนาพรรค พปชร. เปนประธานการ

ประชุม กก.บห.พรรค โดยมีคณะกรรมการ

สรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ของพรรคเขา

รวมประชุมอยางพรอมเพรียง โดยใชเวลา

หารือกวา 1 ชั่วโมง 

พปชร.สงแคสงขลาเวนชุมพร

จากนั้น เวลา 16.20 น. น.ส.พัชรินทร                                                              

ซําศิริพงษ ส.ส.กทม. โ ษกพรรค พปชร. 

แถลงวา ที่ประชุมมีมติเอก ันทสงผูสมัครรับ

เลือกตั้งซอม ส.ส.สงขลา เขต 6 แตไมสงผู

สมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพร เขต 1 โดย 

ร.อ.ธรรมนสั พรหมเผา ส.ส.พะเยา เลขาธกิาร

พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ

สรรหาฯ ได้เสนอชื่อนายอนุกูล พ กษานุ

ศักดิ เปนตัวแทนของพรรคลงสมัครรับเลือก

ตั้งซอม ส.ส.สงขลา โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน เปนผูอํานวยการการเลือกต้ัง

ของพรรค 

นายสุชาติกลาวถึงสาเหตุที่สงผูสมัคร

เลือกตั้งซอมเพียงเขตเดียววา จ.สงขลามี 

8 เขต โดยมี ส.ส.ของพรรค  เขต ขณะที่ 

ส.ส.พรรคประชาธปิตย (ปชป.) ม ี3 เขต พรรค

ภูมิใจไทย (ภท.) 1 เขต ถือวาพื้นที่ ส.ส.ของ

เรามีมากกวา ยุทธศาสตรในการทําการเมือง

ที่จะทําใหประชาชนสามารถพึ่งพิงได เราตอง

ขยายพื้นที่ ถาเราไมสงผูสมัครเลือกตั้งซอม 

ส.ส.สงขลา เราจะตอบ ส.ส.ของพรรคอีก  

คนไมได สวน จ.ชุมพร ที่พรรคไมสงผูสมัคร

นั้น เพราะเปนพื้นที่ที่ ไมใชยุทธศาสตรของ

พรรค และมองวา จ.ชมุพรไมม ีส.ส.ของพรรค 

จงึระดมสรรพกาํลงัทัง้หมดไปสูและรกัษาพืน้ที่

ใน จ.สงขลาดีกวา  

เม�อถามวา มกีารตัง้ขอสงัเกตวาสาเหตุ

ท่ี ไมสงผูสมัครรับเลือกตั้งซอม ส.ส.ชุมพร 

เพราะนายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.พรรค ปชป. 

อาจมารวมงานกับพรรค พปชร.ในอนาคตใช

หรือไม นายสุชาติกลาววา ตรงนั้นเปนสิ่งท่ี

คดิได แตเปนเร�องอนาคต สวนตวัตนและนาย

ชุมพล และนายสุพล จุลใส ส.ส.ชุมพร พรรค

รวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) เปนเพ�อนกัน

อยูแลว แตทุกอยางเปนเร�องของอนาคต   

ถามย้ําวา แสดงวาไมใชการเกียะเซียะ

ทางการเมืองใชหรือไม นายสุชาติกลาวยืนยัน

วา ไมใช แตเปนเร�องของยทุธศาสตรการขยาย

พ้ืนท่ีเทาน้ันเอง และการไมสงผูสมคัรรบัเลอืก

ตั้งซอม ส.ส.ชุมพร ก็ไมสงผลตอการเลือกต้ัง

ใหญครั้งหนา เพราะการเลือกตั้ง 00 เขต 

ตามก หมาย ไมมทีางทีจ่ะยดึ 00 เขตไปหลกั 

ตองโฟกสัอยูแลววาจะเอาเขตไหนบาง เราไมมี

เหตุผลที่จะสูทั้ง 00 เขต ทางการเมืองเรา

ตองการเสียงขางมากสุดในสภา ในการเลือก

ต้ังครั้งตอไปเราตองโฟกัสจังหวัดที่เรามีพื้นที่

อยูแลว และสามารถขยายพื้นที่ไดอีก  

“คิดวาผูบริหารพรรคประชาธิปตยน�า

จะเขาใจ กลับกันถาเขาเปนเรา ก็ตองคิด

เหมือนกับเรา หากเขามี ส.ส.มากกวาเราตอง

รักษาพื้นที่ เร�องนี้เปนเร�องของการยึดพื้นที่

จังหวัดที่เรามี ส.ส.มากกวา ถามองวาเราจะมี

ปญหากนัมนัไมใชหรอก เพราะเรารูจักกนัหมด 

และเราเปนเพ�อนกันหมด ไมวาจะในทางการ

เมอืงหรอืการเลอืกตัง้ เร�องนีเ้ปนเร�องทีจ่ะตอง

รักษาพื้นที่  นายสุชาติกลาว และวา สวนที่

ผานมาแกนนาํ ปชป.ออกมาแซะเร�องนี ้เขาใจ

ได เพราะความรูสึกของแตละทาน ส.ส.แตละ

พรรคมีหลายรอยหลายสิบคน ความคิดของ

แตละคนตางกัน แตเช�อวาเหตุผลของพรรค 

พปชร.จะเปนที่เขาใจได

รายงานขาวจากพรรคพลังประชารัฐ

แจงวา พล.อ.ประวิตรเขาประชุมพรรคอยาง

อารมณดี โดยกลาวในที่ประชุมชวงหนึ่งวา  

การหารือกรรมการบริหารพรรคเม�อวันที่ 1  

ธ.ค.ที่ผานมา ที่มีการลงมติใหสงผูสมัครทั้ง 2 

พื้นที่ คือ เขต 1 ชุมพร และเขต 6 สงขลา 

แตวันนี้ ใหยกเลิกของเดิม ไมเอาแลว จะ

สงผูสมัครเลือกต้ังซอมเ พาะ จ.สงขลา คือ

นายอนุกูล พ กษานุศักดิ เน�องจากมีคุณวุฒิ

พรอม และมั่นใจวาจะไดที่นั่งในเขตนี้ สวน

ที่ ไมสง จ.ชุมพร เพราะจากการเจรจากับ

นายชุมพล จุลใส อดีต ส.ส.ชุมพร พรรค

ประชาธปิตย ยนืยนัวาในการเลอืกตัง้ครัง้หนา 

จะนําทีมงานทั้ง 3 เขต มาอยูกับพรรค พปชร. 

แน�นอน แตในครัง้นีจ้ะขอสงลงสมคัรกบัพรรค

ประชาธิปตยไปกอนเพ�อรักษาพื้นที่ไว

สวนนายอัครเดช วงษพิทักษ โรจน 

ส.ส.ราชบุรี ในฐานะรองโ ษกพรรค  ปชป. 

กล่าวในเรื่องนี้ว่า พรรคมั่นใจว่าจะได้รับ

ชัยชนะในครั้งนี้ เน�องจากผูสมัครของพรรค

ได้พื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่

พรรคไดนายเดชอิศม ขาวทอง ส.ส.สงขลา 

รองหัวหนาพรรครับผิดชอบภาคใต ซ่ึงเปน

ผูท่ีมีความเขมแข็ง มีภาวะผูนํา และเขาใจ

พืน้ที่ไดเปนอยางด ีจงึเช�อวาศกัยภาพของนาย

เดชอิศมจะนาํพาลกูทีมใหไดรบัเลอืกต้ังเขามา

เปนผูแทนราษ รได รวมถึงสิ่งที่สําคัญคือผล

งานของพรรคท่ีผานมา โดยเ พาะนโยบาย

ประกันรายไดก็เปนที่ยอมรับของประชาชน

เปนอยางยิ่ง

กาว กลสงชิงทดสอบเสียง

“มั่นใจวาจะปองกันแชมปไดแน�นอน 

เพราะผูสมคัรของพรรคเปนคนมศีกัยภาพและ

ไดลงพื้นที่มาตอเน�อง อีกอยางพรรคไดรอง

หัวหนาพรรคภาคใตคนใหมที่เขมแข็ง มีภาวะ

ผูนํา และเขาใจพื้นที่ไดเปนอยางดี คิดวาจะ

รกัษาเกาอี้ไวได และไมสนใจวาพรรคการเมอืง

ใดจะสงผูสมคัรลงรบัเลอืกตัง้หรอืไมลง เพราะ

พรรคประชาธิปตยมีเปาหมายที่จะตองรักษา

เกาอี้ ไวใหได  นายอัครเดชระบุ

ขณะที่นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ 

ส.ส.กทม. ในฐานะโ ษกพรรค ก.ก. กลาววา 

พรรคจะสงผูสมัครลงแขงขันครบทั้ง 2 เขต 

ไดแก นายธิวัชร ดําแกว ผูสมัคร ส.ส.สงขลา 

เขต 6 และนายวรพล อนันตศักดิ ผูสมัคร 

ส.ส.ชุมพร เขต 1 ซึ่งเหตุผลที่เราสงผูสมัคร 

เพราะเช�อวาการเลอืกตัง้ซอมครัง้นีค้งเขาใกล

การเลือกตั้งใหญ รัฐบาลคงอยูอีกไมน�าเกิน 1 

ป การเลือกตั้งทั้ง 2 สนามนี้ จะเปนบทพิสูจน

สิ่งท่ีพรรคไดเคยทํางานมวลชนในพื้นที่ภาค                                                               

ใต  

สวนนายสมคิด เชือ้คง ส.ส.อุบลราชธาน ี

พรรคเพ�อไทย (พท.) กลาวถึงกระแสขาวนาย

วิ ูรย นามบุตร อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรค 

ปชป. ยกทีมมารวมทํางานกับพรรค พท.วา 

ไดยินขาวมาบาง และเทาที่ทราบคือมีการพูด

คุยเจรจากับผูบริหารในพรรคจริง แตไมทราบ

ในรายละเอียด และไมทราบวาสุดทายนาย

วิ ูรยจะมารวมงานกับพรรคหรือไม ถามาก็

เปนเร�องที่ดี และคงมาทั้งชุดที่มีทั้ง ส.ส.และ 

ส.จ. 

“หากนายวิ ูรยมารวมงานกับพรรค

เพ�อไทยจริง คงไมกระทบกับพื้นที่ ส.ส.เพ�อ

ไทย เพราะเรามี ส.ส.อยูกันคนละเขตกับนาย

วิ รูยอยูแลว ปจจุบนั ส.ส.อุบลราชธานมีี ส.ส. 

10 คน พรรคเพ�อไทย  คน, ประชาธิปตย 2 

คน, พลังประชารัฐ 1 คน หากมีการแบงเขต

เลือกตั้งใหม คาดวาพื้นที่ จ.อุบลราชธานีจะมี 

ส.ส.เพิม่เปน 11 คน กไ็มสงผลกระทบเชนกนั  

นายสมคิดกลาว  

เม�อถามวา หากนายวิ ูรยยกทีมมาอยู

จรงิ จะยิง่ตอกย้าํกระแสไมสูดขีองพรรค ปชป.

ในพื้นที่อีสานหรือไม นายสมคิดกลาววา ยัง

ไมทราบวานายวิ ูรยจะมารวมงานกับพรรค

จริงหรือไม และไมทราบวา ปชป.คิดอยางไร 

แตเทาที่รูนายวิ ูรยลาออกจากสมาชิก ปชป.

มานานแลว จึงไมทราบวาจะกระทบกับพรรค 

ปชป.หรือไม แตถานายวิ ูรยมา พวกเราเพ�อ

ไทยพรอมตอนรับ ถาไมมาก็ไมเปนอะไร ใน

การเลือกตั้งครั้งหนาก็สูกันไป 

รับสภาพแกสภาลม ม ด

วนัเดยีวกนั ยงัคงมีประเดน็การประชมุ

สภาผูแทนราษ รทีล่ม เน�องจากองคประชมุไม

ครบ โดย พล.อ.ประวิตร ระบุวา เสถียรภาพ

ของรัฐบาลยังมั่นคงอยู ซึ่งการแสดงตนตอง

ใชทั้ง ายรัฐบาลและ ายคาน แมเปนความ

รับผิดชอบของ ายรัฐบาล แตตองชวยกัน 

และเช�อวาในการพิจารณาก หมายสําคัญจะ

สามารถผานไปไดเพราะมีเสียง ส.ส.เพียงพอ 

และการที่องคประชุมไมครบเพราะ ส.ส.บาง

คนติดธุระ 

นายนิโรธ สุนทรเลขา ส.ส.นครสวรรค 

พรรค พปชร. ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรครวมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) 

ยอมรับวา ตั้งแตรับหนาที่เปนประธานวิปรัฐ

บาล ปญหาสภาลมเกิดขึ้นครั้งแรกเม�อวันที่ 

15 ธ.ค. ซึ่งเปนเร�องขัดของทางเทคนิค สวน

เม�อวนัที ่1  ธ.ค.ยอมรบัวารฐับาลมาประชมุไม

ครบ แตมากวา 200 คน สิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับ 

แตคงไมกําชับอะไรมาก เพราะทุกอยางเปน

หนาที่ของ ส.ส. ตองมีทัศนคติที่ถูกตองในการ

ทาํงานเปน ส.ส. และกค็งแตไดกาํชบั ส.ส.ของ

พรรคพลังประชารัฐ.

สถานการณโลกร้อนไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถ

มองขามไปไดแลวในยุคปจจุบัน ยิ่งเทคโนโลยี หรือ

เคร�องมือตางๆ เพ่ิมมากข้ึนเทาไหร ก็จะงายตอการพัฒนา

ไปสูการเยียวยาดานสิ่งแวดลอมไดงายขึ้น 

ตองยอมรับวาในอดีตการท่ีอุตสาหกรรมมีการป วัิติ 

แมจะเปนเร�องดีในแงของเทคโนโลยีแตก็กลับสง

ผลกระทบท่ีแ งตัวมา เน�องจากท่ีผานมามีการใชพลังงาน

จากเชื้อเพลิงฟอสซิสมากขึ้นเร�อยๆ จนสงผลใหเกิด

การสะสมและทําใหอุณหภูมิของโลกปรับเพิ่มขึ้นมาก

ถึง 1.2 องศาเซลเซียส นํามาซ่ึงสภาพอากาศท่ีเลวรายลง 

รอนขึ้น แลงขึ้น และเกิดภัยพิบัติงายขึ้น

แมประชาคมโลกจะตระหนักถึงปญหาโลกรอน

มากวา 30 ปแลว เห็นไดจากการจัดการประชุมสมัชชา

ประเทศหรือ  ซ่ึงคร้ังท่ีมีความสําคัญกับโลกมากท่ีสุด

คือคร้ังท่ี 21 ณ กรุงปารีส ท่ีสงผลใหเกิดขอสัญญาปารีส 

ลาสุดประชาคมโลกไดจัดงานขึ้นอีกครั้ง เม�อวันที่ 31 

ตุลาคม 256  เปนการประชุม  ครั้งที่ 26 ซึ่ง

หลาย ายมองวาจะเปนความหวังที่ดีที่สุดครั้งสุดทาย

ท่ีจะทําให โลกกาวผานปญหาและมีแนวทางแกไขวิก ต

ที่ชัดเจนมากขึ้น 

ซ่ึง ทีมนักวิเคราะหสถานการณนํ้ามัน กลุม ปตท. 

( RISM ) ไดสรุปในเวทีสัมมนา 2021 T  

A     วาจากการประชุม

ดังกลาวทําใหมี 19  ประเทศไดมีการรวมลงนาม

ขอตกลง “กลาสโกว ไคลเมทแพคท  ท่ียืนยันเปาหมาย

จะลดอุณหภูมิของโลกอยูท่ี 1.5 องศาตอไป รวมถึงยังเรง

ดําเนินการเพ่ิมเติมในเร�องตางๆ เชน 6 เร�องสําคัญ ดังน้ี

การลดการสูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรม

ของผืนดิน เพ�อสงเสริมการอนุรักษปา ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และการใชประโยชนจากที่ดินอยางยั่งยืน 

การลดการผลิตกาซมีเทนอยางนอย 30  ภายในป 2030 

ซึ่งคาดวาจะชวยลดอุณหภูมิของโลกลงอยางนอย 0.2 

องศาเซลเซียสภายในป 2050 การลดและยุติการใช

พลังงานจากถานหินภายในป 20 0 การเปลี่ยนผาน

ไปสูการจําหน�ายและการใชยานยนตท่ี ไมกอใหเกิด

กาซเรือนกระจก ภายในป 2035 สําหรับประเทศผูนํา

ตลาดยานยนต และภายในป 20 0 สําหรับประเทศที่

เขารวมและการลดกาซคารบอนในอุตสาหกรรมขนสง

ทางเรือ (S ) ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่มีการปลอย

กาซ 2 3  ของสัดสวนการปลอยกาซ 2 ทั่วโลก

RISM  ไดกลาวถึงการพัฒนาเทคโนโลยี 

วามีความสําคัญอยางมาก เน�องจากปจจุบันโลกมีปริมาณ

วิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชูเทคโนโลยีพลังงานสะอาดลดปัญหาโลกร้อน

การปลอยคารบอนไดออกไซดในป 2021 อยูท่ี 3  กิกกะตัน 

หากจะตองลดอุณหภูมิใหอยูที่ 1.5 องศาเซลเซียสนั้น 

จําเปนตองมีการจัดการท่ีถูกวิธี โดยเ พาะการใชเทคโนโลยี 

ไดแก นํ้ามันอากาศยานอยางย่ังยืนท่ีจะลดการปลดปลอย

คารบอนไดออกไซด ได 80  จากธุรกิจการบินที่มี

การปลอยคารบอนไดออกไซดอยูถึง 5  ของทั้งหมด 

เทคโนโลยีการรีไซเคิลและพลาสติกชีวภาพ ซ่ึงคาดการณ

วาอัตราการรีไซเคิลพลาสติกจะเพิ่มจาก 1  ไปเปน 

20  ในป 2030 โดยมีปจจัยสนับสนุนจากนโยบาย

ของแตละประเทศ เชนเดียวกับพลาสติกชีวภาพ ที่การ

ใชงานจะตองเพิ่มขึ้นไปอยูที่ 2.9 ลานตันในป 2025 

ขณะเดียวกันการกักเก็บคารบอนจะตองทําให

มากขึ้นกวาเดิม 100 เทา ถึงจะสามารถตอบสนอง

ความตองการที่จะปลอยคารบอนเปนศูนย ได ซึ่งที่

ผานมาก็มีหลายโครงการจากหลายประเทศที่สามารถ

กักเก็บและขนถายคารบอนไดออกไซด ไดออกมา

ดําเนินงานกัน เทคโนโลยีจากพลังงานทดแทนของ

พลังงานลมจะตองเพิ่มขึ้น 10 เทาจากเดิมไปอยูที ่

ประมาณ 8,200 กิกกะวัตต โดยปจจุบันประเทศไทยก็

มีการใชไฟฟาจากพลังงานลมอยูที ่ 1.5 กิกกะวัตต 

ซึ่งเทคโนโลยีพลังงานลมนี้จะสามารถนําไปใช ใน

การเดินเรือแทนเชื้อเพลิงในปจจุบันไดดวย

นอกจากนี้การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสง

อาทิตยก็จําเปนตองมีมากขึ้นไปอยูที่ระดับหนึ่ง 15,000 

กิกกะวัตตในป 2050 ซึ่งเทคโนโลยีปจจุบันก็สามารถ

ทําใหอุตสาหกรรมสรางแผงโซลารเซลลมีขนาดใหญ

ขึ้นไดแลว ขณะที่ประเทศไทยมีกําลังการผลิตไฟจาก

โซลารเซลลอยูท่ี 2.9 กิกกะวัตต แตลาสุดไดมีโครงการ

โรงไฟฟ้าลอยน้ําที่เขื่อนสิรินธรที่สามารถผลิตไฟฟ้า

เพิ่มขึ้น 5 เมกะวัตต ซึ่งตนทุนของทั้งสองตัวนี้ก็

ลดลงอยางตอเน�อง โดยเ พาะพลังงานแสงอาทิตยที่

ลดลงมาอยู 3 เซนตตอวัตต ดวยตนทุนท่ีอยูในระดับตํ่าก็

จะสามารถกระตุนความตองการใชใหเพิ่มมากขึ้น

อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเขามาเปลี่ยนแปลงโลก

คือรถยนต ไฟฟา หรือ อีวี ซึ่งปจจัยที่จะกระตุนให

เกิดการใชมากขึ้นอยางเชนราคาของแบตเตอรี่ และ

จํานวนของสถานีชารจไฟฟาก็มีมากขึ้น โดยปจจุบัน

ราคาของแบตเตอรี่รถอีวีลดลงจาก 1,200 เหรียญตอ

กิโลวัตตตอชั่วโมง มาอยูที่ 13  เหรียญตอกิโลวัตต

ตอชั่วโมง ในระยะเวลาเพียงแต 10 ป จํานวนสถานี

ชารจก็มีเพิ่มขึ้นเร�อยๆ รวมถึงมีการพัฒนาการชารจ

ใหตอบโจทยกับความตองการมาขึ้น

และเทคโนโลยีสุดทายท่ีจะนําพาโลกไปสูยุคใหม

ก็คือ เทคโนโลยีไ โดรเจน ซึ่งปจจุบันเนนที่การผลิตบ

ลูไ โดรเจนที่ผลิตจาก กาซธรรมชาติรวมกับการดักจับ

คารบอนรวมดวย และกรีนไ โดรเจนที่ผลิตจากไฟฟา

พลังงานหมุนเวียน ซึ่งความตองการใชงานไ โดรเจน

จะตองเพิ่มจาก 90 ลานตันตอปไปสู 530 ลานตัน

ในอนาคต ซึ่งกระจายไปยังหลายภาคสวน เชน ภาค

การขนสง รถยนตอุตสาหกรรม ธุรกิจการผลิตเหล็ก

อยางไรก็ตามการจะมุงหนาสูเปาหมายไดหรือ

ไมนั้น เงินลงทุนก็มีสวนสําคัญ ซึ่งจากการประเมินเงิน

ลงทุนดานเทคโนโลยีตองเพิ่มจาก 80 ลานเหรียญตอป

ในปจจุบัน ไปสูงถึง 3.8 ลานลานเหรียญตอปในอนาคต 

โดยเ พาะอยางยิ่งในสวนของพลังงานทดแทน 

ซึ่งมั่นใจไดวาจะมีการดําเนินงานในเร�องนี้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

เพราะนอกจากโลกเราจะมีการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยีแลว ดานการเงินเองก็มีการเปล่ียนแปลงไปดวย 

เพื่อให้ โลกใบนี้สามารถเดินหน้าได้ตามเป้าหมายที่

ตองการ

ท้ังน้ี หมอมหลวงปกทอง ทอง หญ รองกรรมการ

ผูจัดการ หญบริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กลาวถึงทิศทาง

และกลยุทธของกลุม ปตท. ที่จะกาวมาเปนสวนหนึ่ง

ในการสนับสนุนนโยบายดานพลังงานและสิ่งแวดลอม

ของภาครัฐ เพ�อรวมผลักดันใหเกิด   

S  ตามที่ประเทศไทยไดประกาศไวในที่ประชุม

26 วาจะสรางความเปนกลางทางคารบอน

ภายในภายในป ค.ศ. 2050 และ จะปลอยกาซเรือนกระจก

สุทธิเปนศูนยภายใน ค.ศ. 2065 โดยกลุม ปตท. จะ

จัดหาพลังงานทางเลือกที่หลากหลาย สรางความ

ม่ันคงทางดานพลังงานใหประเทศไทย โดย ปตท. ไดมี

การปรับวิสัยทัศนใหม “     

   หรือ “ขับเคล�อนทุกชีวิตดวย

พลังแหงอนาคต  พรอมมุงพัฒนาธุรกิจที่สนับสนุน

พลังงานสะอาด ไมวาจะเปน ,  R  

, ,  S  S ,  

เพ�อสรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศ

ตัวอยางเชน บริษัท อรุณ พลัส จํากัด (AR  S) 

ที่ทําธุรกิจยานยนตไฟฟา เปนตน

นาจับตาเปนอยางย่ิงวา การตนตัวตอภาวะโลกรอน 

และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะชวยกู โลก ห

กลับมาเปนสีเขียว และลดอุณหภูมิ ดมากนอยเพียง ด 

เราคงตองรวมมือรวม จกันชวยหยุดวิก ตเหลานั้น

ปพรอม  กัน

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” ชูบทบาท 

AMC ภาครัฐ เตรียมระดมทุนออกหุนกู Q2 ป 65 รองรับหน้ีเสียหลังโค

วิด ชวยฟนฟูลูกหน้ีและระบบสถาบันการเงิน

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท บริหารสินทรัพยสุขุมวิท 

จํากัด (บสส.) หรือ SAM กลาววา บริษัท 

ทริสเรทต้ิง จํากัด (TRIS) จัดอันดับเครดิต

องคกรของ SAM ท่ีระดับ AA+ ดวยแนวโนม

อันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” เปนป

ท่ีสอง โดยอันดับเครดิตดังกลาวสะทอนถึง

สถานะของ SAM ซ่ึงเปนองคกรท่ีมีความ

สําคัญกับภาครัฐในระดับ “สําคัญมาก” และ

มีความสัมพันธ ในระดับ “สูงสุด” กับกองทุน

เพ� อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(กองทุนฯ) จาก “เกณฑการจัดอันดับเครดิต

องคกรท่ีเก่ียวของกับภาครัฐ” เน� องจาก

กองทุนฯ เปนผูถือหุนท้ังหมดและมีอํานาจ

ควบคุม กําหนดและกํากับดูแลนโยบาย 

ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ รวมไปถึงนโยบาย

ทางการเงินของ SAM อยางใกลชิดผานทาง

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงประกอบดวยตัวแทนจาก ธปท. 

กระทรวงการคลัง และหน�วยงานอ� น ๆ ของภาครัฐ ซ่ึง

แสดงถึงความใกลชิดระหวาง SAM และภาครัฐ  ท้ังน้ี 

ความสัมพันธและความสําคัญของ SAM ตอกองทุนฯ และ 

ธปท. ไดรับการสนับสนุนจากบทบาทของ SAM ในการ

เปนตัวแทนของ ธปท. ในการดําเนินนโยบายท่ีสําคัญของ

ธนาคารกลางและทําหนาท่ีในฐานะบริษัทบริหารสินทรัพย

ของรัฐเพียงแหงเดียวท่ีชวยรักษาเสถียรภาพของระบบการ

เงินดวยการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน

ตาง ๆ และเปนสวนหน่ึงของโครงสรางท่ีสําคัญในการรับมือ

กับสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึนในระบบสถาบันการ

เงิน ดังน้ัน หากการดําเนินงานของ SAM มีการหยุดชะงัก 

อาจสงผลกระทบตอระบบการเงินโดยรวม  ซ่ึงเห็นไดจาก

การท่ี SAM มีบทบาทในการดําเนิน “โครงการคลินิกแกหน้ี 

by SAM” ท่ีริเร่ิมโดย ธปท. เพ� อสงเสริมการปรับโครงสราง

หน้ีโดยสมัครใจสําหรับลูกหน้ีรายยอยประเภทบัตรเครดิต 

บัตรกดเงินสดและสินเช� อสวนบุคคลท่ีไมมีหลักประกันท่ี

ประสบปญหาในการชําระคืนหน้ี ปจจุบัน โครงการคลินิก

แกหน้ีมีจํานวนลูกหน้ีภายใต โครงการเพ่ิมข้ึนเปน 68,000 บัญชี เน� องจาก

มีการขยายคุณสมบัติผูสมัครอยางตอเน� องเพ� อใหลูกหน้ีสามารถเขารวม

โครงการไดมากข้ึน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ SAM ในการเปนผู

ดําเนินนโยบายของ ธปท.

โดยในมุมมองของ TRIS น้ัน 

SAM จัดเปนบริษัทบริหารสินทรัพยท่ีมี

ขนาดของสินทรัพยรวมใหญเปนอันดับ

สองของประเทศจากจํานวนบริษัท

บริหารสินทรัพยท้ังหมด 59 แหง โดย

มีสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีอยูภายใตการ

บริหารจัดการรวม 2.9 หม� นลานบาท 

คิดเปนภาระหน้ีตามบัญชีรวม 3.5 

แสนลานบาท ดังน้ัน เม� อพิจารณาจาก

ขนาดของธุรกิจและความชํานาญของ 

SAM รวมถึงการสนับสนุนแหลงเงิน

ทุนจากกองทุนฯ TRIS เช� อวาบทบาท

ของ SAM ไมอาจแทนท่ีดวยบริษัท

บริหารสินทรัพยรายอ� นในระยะส้ันถึง

ปานกลาง 

นายธรัฐพรกลาวเพ่ิมเติมวา                                                      

ดานแหลงเงินทุนหลักสําหรับการขยายธุรกิจของ 

SAM น้ัน TRIS ไดระบุในรายงานวา SAM มี

เงินสดรับชําระหน้ีจากลูกหน้ีสินเช� อดอยคุณภาพ

และทรัพยสินรอการขายถึง 1.2 หม� นลานบาทตอป                                             

ในชวงท่ีผานมา และแมวาเงินสดรับจะลดลงใน

ชวงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณโควิด 

19 SAM ยังมีวงเงินสินเช� อจากสถาบันการเงินตางๆ   

เปนแหลงเงินทุนเพ่ิมเติมรวมท้ังส้ิน 9.5 พันลาน

บาท และการไดรับการจัดอันดับเครดิตคร้ังน้ี นับ

เปนกาวสําคัญของการออกและจําหน�ายหุนกูใน

อนาคต เพ� อระดมเงินทุนมารองรับปริมาณสินเช� อ

ดอยคุณภาพของสถาบันการเงินตางๆ ท้ังธนาคาร

พาณิชยไทยและตางชาติท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนภายหลัง

จากการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โดยคาดวา

จะเขาสูตลาดหลังจากมาตรการการชวยเหลือลูก

หน้ีจบลง สงผลใหบริษัทบริหารสินทรัพยมีแนวโนม

เติบโตและ SAM มีโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพย

ดอยคุณภาพในราคาท่ีสมเหตุสมผล

SAM ไดรับการจัดอันดับเครดิตองคกรจาก TRIS ที่ระดับ “AA+”
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